

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผู้ถือหุ้นของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคาร) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะธนาคาร แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และผลการดำเนินงานรวม และผลการดำเนินงานเฉพาะธนาคาร กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะธนาคารสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารประกอบด้วย

- งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะธนาคารสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะธนาคารสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคารสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
- หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารซึ่งรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและธนาคารตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ระบุเรื่อง ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบและได้นำเรื่องนี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ ธนาคารโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องนี้

**ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้**

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้อ 2.9 เรื่องนโยบายการบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และข้อ 10 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ถือเป็นส่วนสำคัญของสินทรัพย์รวมซึ่งคิดเป็นร้อยละ 58.66 ของสินทรัพย์รวมโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เงินให้สินเชื่อรวมของกลุ่มกิจการประกอบด้วยเงินให้สินเชื่อของภาคธุรกิจธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 82.07 และลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ จากการดำเนินงานของบริษัทย่อย คิดเป็นร้อยละ 17.93 ผู้บริหารประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับเงินให้สินเชื่อเฉพาะรายและสินเชื่อทั้งหมดโดยรวมโดยใช้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและพิจารณาปัจจัยเชิงคุณภาพซึ่งมีความซับซ้อน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องดังกล่าว

ผู้บริหารตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อของกลุ่มกิจการ โดยพิจารณาจากหนี้แต่ละรายที่มียอดค้างชำระตามเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยประเมินจากความสามารถในการจ่ายชำระหนี้และสถานะทางการเงินของลูกหนี้แต่ละราย เพื่อตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นหากผู้บริหารเห็นสมควร โดยพิจารณารวมถึงปัจจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ประวัติการจ่ายชำระในอดีต สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงาน อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ และแนวโน้มอุตสาหกรรม เป็นต้น ในกรณีของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ผู้บริหารได้พิจารณาจากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดเก็บหนี้ในอนาคต ซึ่งมีการใช้สมมติฐานที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และกระแสเงินสดจากการขายหลักประกัน ซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินราคา

นอกจากนี้ ผู้บริหารยังได้พิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจและความเสี่ยงทางด้านเครดิตในภาพรวมของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และใช้ดุลยพินิจในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำรองส่วนเกิน เพิ่มเติมสำหรับส่วนสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

เมื่อข้าพเจ้าพิจารณาถึงระดับความสำคัญของรายการ การใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและความไม่แน่นอนในการประมาณการ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าได้ประเมินการออกแบบการควบคุมและการนำมาใช้ และทดสอบความมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติการควบคุมหลักเกี่ยวกับข้อมูลที่ใส่เข้าสู่ระบบ และการคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในระบบ ดังต่อไปนี้

- ข้าพเจ้าได้ทดสอบการควบคุมของผู้บริหารต่อความถูกต้องของข้อมูลที่ใส่ ความเหมาะสมของวิธีการคำนวณ ระบบงาน กระบวนการ และการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- ข้าพเจ้าทดสอบการควบคุมหลักทั้งการควบคุมแบบอัตโนมัติ และการควบคุมโดยบุคคล โดยข้าพเจ้าให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของข้าพเจ้าทดสอบการควบคุมการเข้าถึงระบบ และการควบคุมในการคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมทั้งความครบถ้วนและถูกต้องของบัญชีลูกหนี้ที่นำมาใช้ในการคำนวณ นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้ทดสอบการควบคุมภายในเกี่ยวกับความถูกต้องของการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ การประเมินราคาของหลักประกัน การโอนย้ายข้อมูลและการกระทบยอดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญระหว่างระบบเงินให้สินเชื่อและระบบบัญชีแยกประเภท
- ข้าพเจ้าได้ทดสอบการควบคุมของผู้บริหารในการสอบทานและการอนุมัติการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยข้าพเจ้าได้อ่านรายงานการประชุมของคณะกรรมการหลักของกลุ่มกิจการ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการด้านความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริหารของกลุ่มกิจการ

ข้าพเจ้าไม่พบประเด็นจากการทดสอบของข้าพเจ้า จึงทำให้ข้าพเจ้าเชื่อถือการควบคุมของกลุ่มกิจการและสามารถเชื่อผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าได้ นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังได้ปฏิบัติงานอื่น ๆ ดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าได้ทำการวิเคราะห์หนี้สินเชื่อโดยอิสระ โดยเลือกเงินให้สินเชื่อตามเกณฑ์ขนาดความเสี่ยง และข้าพเจ้าได้ทดสอบการจัดประเภทของเงินให้สินเชื่อเหล่านั้น และได้ตรวจว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นไปตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับเงินให้สินเชื่อบางรายที่ผู้บริหารมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติม ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและการประเมินความเหมาะสมของความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ของลูกหนี้ซึ่งจัดทำโดยผู้บริหารโดยพิจารณาจากหลักฐานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงประเมินความเหมาะสมของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเหล่านั้น

ข้าพเจ้าได้ให้ความสำคัญอย่างมากในการประเมินอย่างพินิจพิเคราะห์ถึงค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจากที่ผู้บริหารได้ประเมินไว้แล้ว ข้าพเจ้าไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ

สำหรับสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ข้าพเจ้าทดสอบประมาณการกระแสเงินสดจากการจ่ายชำระของลูกหนี้ และราคาประเมินหลักประกัน เพื่อประเมินความเหมาะสมของค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ดังนี้

- ข้าพเจ้าสอบถามในเชิงทดสอบเกี่ยวกับหลักการการประมาณการกระแสเงินสดซึ่งจัดทำโดยผู้บริหาร และประเมินความเหมาะสมของประมาณการ โดยการทดสอบตรวจหลักฐานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องและได้สนทนาในรายละเอียดกับผู้บริหารเกี่ยวกับกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ในอนาคต ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพและหลักฐานจากภายนอก (ถ้ามี) ในการประเมินความเหมาะสมของประมาณการการกระแสเงินสด
- สำหรับมูลค่าของหลักประกันที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคานั้น ข้าพเจ้าได้ประเมินคุณสมบัติของผู้ประเมินราคาเหล่านั้น จากนั้นข้าพเจ้าได้สุ่มเลือกตัวอย่างการประเมินราคาเพื่อทดสอบว่าผู้บริหารได้ใช้ราคาประเมินล่าสุดในการคำนวณค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินราคา และพิจารณาว่าผู้ประเมินราคาได้ใช้วิธีการประเมินราคาตามเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้ทดสอบความถูกต้องของการนำราคาหลักประกันไปหักจากเงินให้สินเชื่อคงเหลือด้วย

ข้าพเจ้าทดสอบกระบวนการสอบทานและการอนุมัติของผู้บริหาร สำหรับการตั้งสำรองส่วนเกิน ข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมของสำรองทั่วไปโดยใช้ประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมของข้าพเจ้า และความรู้และเงื่อนไขสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ข้าพเจ้าพิจารณาความเหมาะสมของสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญทั่วไป โดยเปรียบเทียบสัดส่วนของสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวต่อเงินให้สินเชื่อของธนาคารกับธนาคารอื่นๆ ในประเทศไทย

จากผลการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่พบความแตกต่างที่มีสาระสำคัญของค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่ผู้บริหารได้ประเมินไว้

## ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

## ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและธนาคารในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและธนาคาร หรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและธนาคาร

## ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเกี่ยวกับผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและธนาคาร
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและธนาคารในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความคิดเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและธนาคารต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของ ธนาคารภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

บุญเลิศ กมลชนกกุล  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339  
กรุงเทพมหานคร  
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

## ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
<b>สินทรัพย์</b>				
เงินสด	1,351,567,764	1,749,088,327	1,350,614,011	1,745,984,495
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	6	6,421,713,044	6,790,160,122	6,205,670,653
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	7	43,459,245,755	23,395,513,202	43,459,245,755
เงินลงทุนสุทธิ	8	86,798,230,526	92,172,323,107	86,796,230,526
เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ	9	-	-	2,208,315,115
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ	10			
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้		250,896,619,641	234,554,591,139	231,456,772,155
ดอกเบี้ยค้างรับ		463,517,744	492,689,784	469,496,006
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ		251,360,137,385	235,047,280,923	231,926,268,161
หัก รายได้รอตัดบัญชี		(10,816,864,418)	(8,254,467,999)	(165,515)
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	11	(10,600,132,295)	(10,539,026,105)	(9,471,971,773)
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้าง	12	(32,188,376)	(52,332,096)	(32,188,376)
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ		229,910,952,296	216,201,454,723	222,421,942,497
ภาระของลูกค้านำจากการรับรอง		83,360,105	77,698,965	83,360,105
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	13	1,123,900,062	1,016,509,206	894,230,172
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	14	3,428,635,255	3,536,093,184	3,339,032,032
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ	15	1,061,691,787	488,639,652	1,015,531,376
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	16	1,171,542,192	1,392,797,611	694,257,493
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์		14,967,549,671	6,052,943,866	14,967,549,671
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	17	2,128,743,263	2,975,302,956	1,713,201,274
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>391,907,131,720</b>	<b>355,848,524,921</b>	<b>385,149,180,680</b>

กรรมการ \_\_\_\_\_

กรรมการ \_\_\_\_\_

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 17 ถึง 146 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร		
	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
<b>หนี้สิน</b>					
เงินรับฝาก	18	199,034,749,069	185,100,505,109	199,132,082,337	185,215,037,339
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	19	43,393,672,214	44,533,942,327	43,393,672,214	44,533,942,327
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม		268,816,305	378,991,448	268,816,305	378,991,448
หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติ	20	24,422,519,906	35,512,717,532	24,422,519,906	35,512,717,532
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	7	44,659,756,168	24,318,002,735	44,659,756,168	24,318,002,735
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	21	25,818,667,017	18,968,347,710	23,818,667,017	16,968,347,710
ภาระของธนาคารจากการรับรอง		83,360,105	77,698,965	83,360,105	77,698,965
ประมาณการหนี้สิน	22	2,298,834,097	1,987,605,895	2,140,697,917	1,892,940,783
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์		9,158,264,057	3,910,494,022	9,158,264,057	3,910,494,022
หนี้สินอื่น	23	4,247,833,989	4,138,393,277	3,146,840,215	3,188,938,089
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>353,386,472,927</b>	<b>318,926,699,020</b>	<b>350,224,676,241</b>	<b>315,997,110,950</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>					
ทุนเรือนหุ้น	24				
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ 34,822,261,748 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท		17,411,130,874	17,411,130,874	17,411,130,874	17,411,130,874
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ 34,822,261,748 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท		17,411,130,874	17,411,130,874	17,411,130,874	17,411,130,874
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		10,145,965,854	10,145,965,854	10,145,965,854	10,145,965,854
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น	25	1,468,042,132	1,400,797,437	1,512,574,667	1,422,487,528
ส่วนเกินจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสีย					
ของธนาคารในบริษัทย่อย		(42,753,751)	(42,753,751)	-	-
กำไรสะสม					
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	26	403,980,000	403,600,000	403,980,000	403,600,000
ยังไม่ได้จัดสรร		9,134,293,684	7,603,085,487	5,450,853,044	4,997,193,426
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>38,520,658,793</b>	<b>36,921,825,901</b>	<b>34,924,504,439</b>	<b>34,380,377,682</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>391,907,131,720</b>	<b>355,848,524,921</b>	<b>385,149,180,680</b>	<b>350,377,488,632</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 17 ถึง 146 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร		
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	
	บาท	บาท	บาท	บาท	
รายได้ดอกเบี้ย	30	16,420,740,139	15,309,544,755	12,978,453,585	12,341,600,425
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	31	(5,513,358,198)	(4,562,807,958)	(5,465,461,170)	(4,515,325,072)
<b>รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ</b>		<b>10,907,381,941</b>	<b>10,746,736,797</b>	<b>7,512,992,415</b>	<b>7,826,275,353</b>
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ		2,556,132,793	2,109,980,514	1,615,797,349	1,376,649,113
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ		(385,927,966)	(302,056,447)	(370,326,208)	(289,520,012)
<b>รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ</b>	32	<b>2,170,204,827</b>	<b>1,807,924,067</b>	<b>1,245,471,141</b>	<b>1,087,129,101</b>
กำไรสุทธิจากรูกรกรมเพื่อค้า และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ	33	2,625,945,047	1,054,168,202	2,625,945,047	1,054,168,202
ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงิน ที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	34	(2,802,923,204)	(759,750,530)	(2,802,923,204)	(759,750,530)
กำไรสุทธิจากเงินลงทุน	35	343,978,417	19,508,137	343,978,417	19,508,137
กำไรสุทธิจากการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพ	10	398,585,923	226,351,923	-	-
รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ	36	511,589,578	587,350,824	137,640,997	261,325,479
<b>รวมรายได้จากการดำเนินงาน</b>		<b>14,154,762,529</b>	<b>13,682,289,420</b>	<b>9,063,104,813</b>	<b>9,488,655,742</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ</b>					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		5,063,133,513	4,533,126,703	4,385,558,354	3,892,655,897
ค่าตอบแทนกรรมการ		11,811,200	13,467,200	11,507,000	13,131,200
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์		1,213,316,406	1,155,447,852	1,050,453,383	1,017,873,890
ค่าภาษีอากร		433,029,282	413,013,666	397,538,486	386,886,044
อื่น ๆ		2,918,494,105	2,376,645,066	1,417,671,159	1,229,294,759
<b>รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ</b>		<b>9,639,784,506</b>	<b>8,491,700,487</b>	<b>7,262,728,382</b>	<b>6,539,841,790</b>
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า	37	2,571,584,293	4,919,382,923	1,184,566,454	3,686,327,220
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		1,943,393,730	271,206,010	615,809,977	(737,513,268)
ภาษีเงินได้	38	(441,797,741)	(264,304,590)	(191,762,567)	(66,769,073)
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี</b>		<b>1,501,595,989</b>	<b>6,901,420</b>	<b>424,047,410</b>	<b>(804,282,341)</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 17 ถึง 146 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น</b>				
<b>รายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน</b>				
<b>กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</b>				
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย	472,498,608	(274,248,938)	472,498,608	(274,248,938)
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงาน				
ในต่างประเทศ	(16,238,529)	(4,697,307)	(16,238,529)	(4,697,307)
(ขาดทุน) กำไรจากการประเมินมูลค่าสิทธิธรรมตราสารอนุพันธ์				
สำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด	(54,736,432)	136,503,546	(54,736,432)	136,503,546
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่จะถูกจัดประเภท				
รายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	(52,189,142)	(4,364,720)	(52,189,142)	(4,364,720)
<b>รวมรายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน</b>				
<b>กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</b>	<b>349,334,505</b>	<b>(146,807,419)</b>	<b>349,334,505</b>	<b>(146,807,419)</b>
<b>รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน</b>				
<b>กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</b>				
การวัดมูลค่าใหม่ของการผูกพันผลประโยชน์				
หลังออกจากงาน	(257,808,214)	72,891,871	(229,255,158)	70,013,711
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภท				
รายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	5,710,612	(14,578,374)	-	(14,002,741)
<b>รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน</b>				
<b>กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</b>	<b>(252,097,602)</b>	<b>58,313,497</b>	<b>(229,255,158)</b>	<b>56,010,970</b>
<b>รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น</b>	<b>97,236,903</b>	<b>(88,493,922)</b>	<b>120,079,347</b>	<b>(90,796,449)</b>
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>1,598,832,892</b>	<b>(81,592,502)</b>	<b>544,126,757</b>	<b>(895,078,790)</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 17 ถึง 146 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
<b>การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร	1,501,595,989	6,901,420	424,047,410	(804,282,341)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-
	<u>1,501,595,989</u>	<u>6,901,420</u>	<u>424,047,410</u>	<u>(804,282,341)</u>
<b>การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม</b>				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร	1,598,832,892	(81,592,502)	544,126,757	(895,078,790)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	-	-
	<u>1,598,832,892</u>	<u>(81,592,502)</u>	<u>544,126,757</u>	<u>(895,078,790)</u>
<b>กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นสำหรับ</b>				
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของธนาคาร	40			
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)	<u>0.04</u>	<u>0.00</u>	<u>0.01</u>	<u>(0.03)</u>
จำนวนหุ้นสามัญที่ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	<u>34,822,261,748</u>	<u>31,188,634,435</u>	<u>34,822,261,748</u>	<u>31,188,634,435</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 17 ถึง 146 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้





ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>				
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้	1,943,393,730	271,206,010	615,809,977	(737,513,268)
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี	433,202,518	373,493,966	409,743,630	352,142,154
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า	37 2,571,584,293	4,919,382,923	1,184,566,454	3,686,327,220
(กลับรายการ) สำรองสำหรับรายการนอกงบดุล	(125,654,610)	72,742,078	(125,654,610)	72,742,078
ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	28 41,716,546	38,448,440	41,716,546	38,448,440
สำรองจากการประเมินการหนี้สิน	322,056,650	85,994,884	287,138,637	79,376,548
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย	1,015,432,235	709,467,315	(1,689,129)	1,487,569
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	-	1,067,203	-	1,067,203
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ				
และตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(230,267,801)	1,075,237,437	(230,267,801)	1,075,237,437
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ				
ของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริง	(696,020,500)	-	(696,020,500)	-
กำไรจากทรัพย์สินรอการขาย	36 (28,247,855)	(69,008,068)	(24,352,727)	(139,608,478)
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน	(2,128,477,621)	(315,036,490)	(2,128,477,621)	(315,036,490)
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน	(2,186,608,362)	113,050,652	(2,186,608,362)	113,050,652
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	36 (11,871,882)	(20,391,900)	(10,105,201)	(10,877,744)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์	18,608,346	1,318,506	18,608,346	1,169,021
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	872,836	8,845,503	872,836	8,845,503
ขาดทุนจากการขายลูกหนี้ต่อคุณภาพ	9,118,106	4,731,329	9,118,106	4,731,329
ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วย				
มูลค่ายุติธรรม	34 2,802,923,204	759,750,530	2,802,923,204	759,750,530
ดอกเบี้ยรับ	30 (16,420,740,139)	(15,309,544,755)	(12,978,453,585)	(12,341,600,425)
เงินปันผลรับ	36 (8,427,415)	(10,508,869)	(8,427,415)	(10,508,869)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	31 5,513,358,198	4,562,807,958	5,465,461,170	4,515,325,072
<b>ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์</b>				
และหนี้สินดำเนินงาน	(7,164,049,523)	(2,726,945,348)	(7,554,098,045)	(2,845,444,518)
<b>สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)</b>				
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	364,870,026	11,389,079,000	474,976,864	11,426,897,185
เงินลงทุนเพื่อค้า	(5,757,584,312)	(13,414,065,599)	(5,757,584,312)	(13,414,065,599)
เงินให้สินเชื่อ	(19,083,939,652)	(20,557,198,292)	(13,672,717,001)	(15,914,378,341)
ทรัพย์สินรอการขาย	2,157,885,423	1,374,412,019	71,511,170	222,507,346
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	(8,914,605,805)	(1,914,790,812)	(8,914,605,805)	(1,914,790,812)
สินทรัพย์อื่น	636,102,941	(27,293,323)	761,704,836	56,482,867

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 17 ถึง 146 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
<b>หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)</b>				
เงินรับฝาก	13,934,243,960	7,699,827,123	13,917,044,998	7,512,530,728
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	(1,140,270,113)	28,885,836,529	(1,140,270,113)	28,885,836,529
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	(110,175,143)	124,328,187	(110,175,143)	124,328,187
เงินกู้ยืมระยะสั้น	4,168,522,046	(4,202,663,803)	4,168,522,046	(4,202,663,803)
ประมาณการหนี้สิน	(143,437,882)	(68,700,452)	(143,437,882)	(68,700,452)
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	5,247,770,035	(916,101,834)	5,247,770,035	(916,101,834)
หนี้สินอื่น	124,116,296	206,940,065	(8,849,396)	(50,517,476)
<b>เงินสด (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>(15,680,551,703)</b>	<b>5,852,663,460</b>	<b>(12,660,207,748)</b>	<b>8,901,920,007</b>
ดอกเบี้ยรับ	14,377,949,429	13,653,855,758	10,939,287,458	10,682,135,864
ดอกเบี้ยจ่าย	(6,578,613,485)	(5,144,814,563)	(6,579,515,960)	(5,146,131,186)
ภาษีจ่าย (รับ) สุทธิ	(164,761,796)	(424,746,068)	121,054,277	(71,039,791)
<b>เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>(8,045,977,555)</b>	<b>13,936,958,587</b>	<b>(8,179,381,973)</b>	<b>14,366,884,894</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>				
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เพื่อขาย	(27,549,333,482)	(32,583,604,603)	(27,549,333,482)	(32,583,604,603)
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อขาย	35,167,757,786	4,208,825,541	35,167,757,786	4,208,825,541
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหลักทรัพย์เพื่อขาย	7,627,300,000	51,200,000	7,627,300,000	51,200,000
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	(4,194,283,404)	(12,462,512,179)	(4,192,283,404)	(12,462,512,179)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	4,731,280,000	5,905,850,000	4,731,280,000	5,905,850,000
เงินสดรับจากการชำระหนี้เงินลงทุนในลูกหนี้	788,253	795,015	788,253	795,015
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	9	-	-	(500,000,000)
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนทั่วไป	-	(726,500)	-	(726,500)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป	2,564,090	6,752,752	2,564,090	6,752,752
เงินสดรับจากการลดทุนเงินลงทุนทั่วไป	-	14,990,000	-	14,990,000
เงินสดจ่ายจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์	(295,357,042)	(161,435,893)	(250,101,510)	(134,988,728)
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์	9,342,879	16,085,199	7,577,958	6,268,162
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(708,309,652)	(280,289,448)	(667,017,974)	(276,548,473)
เงินปันผลรับ	8,427,415	10,508,869	8,427,415	10,508,869
ดอกเบี้ยรับ	2,287,289,337	1,689,255,397	2,287,261,545	1,689,255,397
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน</b>	<b>17,087,466,180</b>	<b>(33,584,305,850)</b>	<b>17,174,220,677</b>	<b>(34,063,934,747)</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 17 ถึง 146 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	บาท	บาท	บาท	บาท
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>				
ดอกเบี้ยจ่าย	(48,800,000)	(48,800,000)	-	-
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	-	3,951,569,703	-	3,951,569,703
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงิน	8,534,832,747	16,273,471,128	8,534,832,747	16,273,471,128
เงินสดจ่ายจากการกู้ยืมเงิน	(17,909,088,000)	(366,500,000)	(17,909,088,000)	(366,500,000)
<b>เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(9,423,055,253)</b>	<b>19,809,740,831</b>	<b>(9,374,255,253)</b>	<b>19,858,540,831</b>
กำไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ	(15,953,935)	(4,493,892)	(15,953,935)	(4,493,892)
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ</b>	<b>(397,520,563)</b>	<b>157,899,676</b>	<b>(395,370,484)</b>	<b>156,997,086</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	1,749,088,327	1,591,188,651	1,745,984,495	1,588,987,409
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี</b>	<b>1,351,567,764</b>	<b>1,749,088,327</b>	<b>1,350,614,011</b>	<b>1,745,984,495</b>

**ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด**

รายการที่มีใช้เงินสด

ซื้ออาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน	1,597,778	294,250	1,597,778	294,250
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	89,686,806	22,455,456	89,686,806	22,455,456
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเมื่อขาย	472,498,608	(274,248,938)	472,498,608	(274,248,938)
ตัดจำหน่ายส่วนเกินหรือส่วนลดอัตราดอกเบี้ย	124,753,905	111,472,079	124,753,905	111,472,079

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในหน้า 17 ถึง 146 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ	เรื่อง	หน้า
1	ข้อมูลทั่วไป	18
2	นโยบายการบัญชี	18
3	การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน	38
4	ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ	41
5	การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน	42
6	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)	42
7	ตราสารอนุพันธ์	44
8	เงินลงทุนสุทธิ	46
9	เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ	53
10	เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี่ยค้างรับสุทธิ	53
11	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	62
12	ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้	63
13	ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	64
14	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	66
15	สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิ	70
16	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	71
17	สินทรัพย์อื่นสุทธิ	74
18	เงินรับฝาก	75
19	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)	76
20	หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	76
21	ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	78
22	ประมาณการหนี้สิน	81
23	หนี้สินอื่น	85
24	ทุนเรือนหุ้น	85
25	องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	86
26	สำรองตามกฎหมาย	87
27	เงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ตามกฎหมาย	88
28	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	90
29	ฐานะและผลการดำเนินงานที่สำคัญจำแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ	91
30	รายได้ดอกเบี้ย	93
31	ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	93
32	รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	94
33	กำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ	94
34	ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	95
35	กำไรสุทธิจากเงินลงทุน	95
36	รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	96
37	หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า	96
38	ภาษีเงินได้	96
39	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	98
40	กำไรต่อหุ้น	98
41	ทรัพย์สินที่ติดภาระผูกพัน	99
42	ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น	100
43	รายการธุรกิจกับกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	105
44	การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน	112
45	เครื่องมือทางการเงิน	115
46	มูลค่ายุติธรรม	139

## 1 ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเริ่มประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2492 และมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนเลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ธนาคารเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงเรียกรวมธนาคารและบริษัทย่อยว่ากลุ่มกิจการ โดยธนาคารมี CIMB Bank Berhad เป็นบริษัทใหญ่ และมีบริษัท CIMB Group Holdings Berhad เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท CIMB ซึ่งบริษัทดังกล่าวจัดตั้งในประเทศมาเลเซีย

บริษัทย่อยทั้งหมดจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจหลักทางด้านธุรกิจให้สินเชื่อธุรกิจให้เช่าสินทรัพย์แบบลิสซิ่ง และธุรกิจติดตามหนี้

ธนาคารได้รับมอบใบประกอบกิจการธนาคารจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ธนาคารแห่ง สปป.ลาว) เพื่อใช้ในการจัดตั้งธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทน์ (สาขาเวียงจันทน์) ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

## 2 นโยบายการบัญชี

นโยบายบัญชีที่สำคัญซึ่งใช้ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารมีดังต่อไปนี้

### 2.1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร (“งบการเงิน”) ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การแสดงรายการในงบการเงินและการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (“สปท.”) ที่ สนส. 21/2558 เรื่อง “การจัดทำและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน” ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบการเงินรวมได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นเรื่องที่เกี่ยวข้องในนโยบายการบัญชีในลำดับต่อไป

การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารซึ่งจัดทำขึ้นตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบัติ และต้องเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

ธนาคารได้จัดทำงบการเงินเฉพาะธนาคารเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ซึ่งงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

## 2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

### 2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

#### 2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  
(ปรับปรุง 2561)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22 เรื่อง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนจ่าย  
ล่วงหน้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 ได้ปรับปรุงโดยอธิบายให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับ

- เกณฑ์การวัดมูลค่าของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำระด้วยเงินสด
- กรณีที่กิจการต้องหัก ณ ที่จ่ายภาษีของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เพื่อนำส่งให้หน่วยงานกำกับดูแลภาษี ถือเสมือนว่าเป็นการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ประเภทชำระด้วยตราสารทุนทั้งหมด
- วิธีการทางบัญชีสำหรับการปรับปรุงเงื่อนไขและข้อกำหนดของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่เปลี่ยนการจัดประเภทจากการจ่ายชำระด้วยเงินสดเป็นการจ่ายชำระด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่นี้อ้างอิงหลักการว่า รายได้จะรับรู้เมื่อการควบคุมในสินค้าหรือบริการได้โอนไปยังลูกค้า ซึ่งแนวคิดของการควบคุมได้นำมาใช้แทนแนวคิดของความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ใช้อยู่เดิม

การรับรู้รายได้ต้องปฏิบัติตามหลักการสำคัญ 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

- ขั้นตอนที่แรก : ระบุสัญญาที่ทำกับลูกค้า
- ขั้นตอนที่สอง : ระบุภาระที่ต้องปฏิบัติในสัญญา
- ขั้นตอนที่สาม : กำหนดราคาของรายการ
- ขั้นตอนที่สี่ : บันทึกราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัติที่รวมอยู่ในสัญญา
- ขั้นตอนที่ห้า : รับรู้รายได้เมื่อ (หรือขณะที่) กิจการปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น

กลุ่มกิจการมีทางเลือกในการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้โดยการปรับปรุงย้อนหลังตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาดโดยมีข้ออนุโลม หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมย้อนหลังกับกำไรสะสม ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลารายงานที่เริ่มต้นใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ประกอบกับการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม กลุ่มกิจการเริ่มนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาปฏิบัติใช้ครั้งแรกสำหรับรอบระยะเวลารายงานที่เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 22 ได้อธิบายให้ชัดเจนถึงอัตราแลกเปลี่ยนที่นำมาใช้ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่าย หรือรายได้ ซึ่งกิจการได้จ่ายหรือรับล่วงหน้าเป็นเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อกลุ่มกิจการ

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ ซึ่งกลุ่มกิจการไม่ได้นำมามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้

ก) เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32	เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9	เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16	เรื่อง การบ่งชี้ความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19	เรื่อง การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดังกล่าวข้างต้น จะนำมาใช้แทนและยกเลิกมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 101	เรื่อง หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 103	เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของธนาคาร และสถาบันการเงินที่คล้ายคลึงกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104	เรื่อง การบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105	เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และ ตราสารทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 106	เรื่อง การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้าน การลงทุน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107	เรื่อง การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับ เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินกลุ่มนี้กล่าวถึงการจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่าและการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน การต่ออายุของสินทรัพย์ทางการเงิน การบัญชีป้องกันความเสี่ยง และการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน กำหนดหลักการเกี่ยวกับการแสดงรายการเครื่องมือทางการเงินเป็นหนี้สินหรือส่วนของผู้ถือหุ้น และการหักกลบลินทรัพย์ทางการเงินกับหนี้สินทางการเงิน มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ใช้กับการจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินในมุมมองของผู้ถือเครื่องมือทางการเงิน เพื่อจัดเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน และตราสารทุน รวมถึงการจัดประเภทดอกเบี้ย เงินปันผล ผลกำไรและขาดทุนที่เกี่ยวข้อง และสถานการณ์ที่ทำให้สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินต้องหักกลบกัน

## 2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

### 2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ ซึ่งกลุ่มกิจการไม่ได้นำมาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)

#### ก) เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน กำหนดให้กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินเกี่ยวกับความมีนัยสำคัญของเครื่องมือทางการเงินที่มีต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ และลักษณะและระดับของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือทางการเงินที่กิจการเปิดรับระหว่างรอบระยะเวลารายงานและ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้งแนวทางการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน กล่าวถึงการจัดประเภทรายการการวัดมูลค่า การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน การคำนวณการต่อจ่ายของสินทรัพย์ทางการเงิน และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

#### การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า

- การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้แบ่งออกเป็นสามประเภทได้แก่ ราคาทุนตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น
- การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยกิจการสามารถเลือกรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยไม่สามารถโอนไปเป็นกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
- หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ยกเว้นหนี้สินทางการเงินที่ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน หรือกิจการเลือกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเมื่อเข้าเงื่อนไขที่กำหนด
- ตราสารอนุพันธ์จัดประเภทและวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

จากการพิจารณาโมเดลธุรกิจ (Business model) และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ผลกระทบจากการพิจารณาการจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการได้ระบุเครื่องมือทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทและการวัดมูลค่าจากปัจจุบันดังนี้

- เงินลงทุนทั่วไปถูกเปลี่ยนแปลงการวัดมูลค่าจากเดิมแสดงด้วยราคาทุนปรับลดด้วยค่าเผื่อการต่อจ่ายของเงินลงทุนให้แสดงด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมที่กำหนดให้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- เงินลงทุนในลูกหนี้ถูกเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทรายการจากเงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนดเดิมให้เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการต่อจ่ายด้านเครดิตเมื่อซื้อหรือเมื่อวันที่เกิดรายการ

## 2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

### 2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ ซึ่งกลุ่มกิจการไม่ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)

#### ก) เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

วิธีการรับรู้ดอกเบี้ยจะถูกเปลี่ยนแปลงให้รับรู้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะยกเลิกการหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมที่ค้างชำระเกินกว่าสามเดือนนับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระซึ่งรับรู้ตามเกณฑ์เงินสด การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมที่ค้างชำระเกินกว่าสามเดือนนับตั้งแต่วันครบกำหนดชำระ หรือลูกหนี้ระดับที่ 3 ตามนิยามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 จะรับรู้รายได้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของราคาตามบัญชีหลังหักค่าเผื่อการด้อยค่า

#### การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

ข้อกำหนดการด้อยค่ากล่าวถึงการบัญชีสำหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อ สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย หรือสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและสินทรัพย์ที่เกิดจากภาวะผูกพันวงเงินสินเชื่อและสัญญาค้ำประกันทางการเงิน โดยคำนึงถึงการคาดการณ์ในอนาคตและไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดเหตุการณ์ด้านเครดิตขึ้นก่อน กิจการต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นสามระดับ โดยในแต่ละระดับจะกำหนดวิธีการวัดค่าเผื่อการด้อยค่าและการคำนวณวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงที่แตกต่างกันไป ได้แก่

- ระดับที่ 1 หากความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมือทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยจำนวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า
- ระดับที่ 2 หากความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมือทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยจำนวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
- ระดับที่ 3 เมื่อสินทรัพย์ทางการเงินเข้าเงื่อนไขเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ค่าเผื่อผลขาดทุนของเครื่องมือทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยจำนวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ

ในการคำนวณค่าเผื่อด้อยค่าภายใต้วิธีการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพเครดิตของสินทรัพย์แบบสามระดับ ค่าเผื่อด้อยค่าจะถูกคำนวณเป็นแบบกลุ่มลูกหนี้ (Collective approach) โดยคำนึงถึงข้อมูลคาดการณ์ในอนาคต ยกเว้นค่าเผื่อด้อยค่าของเงินให้สินเชื่อให้แก่ลูกหนี้ที่เป็นสาระสำคัญในระดับที่ 3 ค่าเผื่อด้อยค่าจะถูกคำนวณเป็นแบบรายสัญญา (Individual assessment)

สำหรับลูกหนี้การค้าหรือสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 ที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ จะมีข้อยกเว้นให้สามารถใช้วิธีการอย่างง่าย (simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่า

กลุ่มกิจการเปลี่ยนวิธีการคำนวณค่าเผื่อด้อยค่าจากเดิมคำนวณค่าเผื่อด้อยค่าตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเดิม เป็นการคำนวณค่าเผื่อด้อยค่าโดยใช้แบบจำลองค่าเผื่อด้อยค่าซึ่งคำนึงถึงข้อมูลการคาดการณ์ในอนาคตของกลุ่มกิจการ

## 2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

### 2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ ซึ่งกลุ่มกิจการไม่ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)

#### ก) เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

##### การบัญชีป้องกันความเสี่ยง

การบัญชีป้องกันความเสี่ยงมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลกระทบในงบการเงิน ซึ่งเกิดจากกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงของกิจการที่ใช้เครื่องมือทางการเงินในการจัดการฐานะเปิดที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้นๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุน (หรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในกรณีของเงินลงทุนในตราสารทุนที่กิจการเลือกแสดงการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) วิธีการดังกล่าวมีเป้าหมายในการแสดงถึงบริบทของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงภายใต้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และผลกระทบที่เกิดขึ้น

ผลกระทบของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ไม่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ

##### ผลกระทบเมื่อถือปฏิบัติครั้งแรก

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการจะปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน โดยปรับปรุงย้อนหลังในแต่ละรอบระยะเวลารายงานงวดก่อน (full retrospective) สำหรับการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตั้งแต่เริ่มต้นสัญญา ในส่วนอื่นกลุ่มกิจการจะรับรู้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุงยอดยกมาของกำไรสะสม (modified retrospective) ผู้บริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบซึ่งคาดว่าจะกลุ่มกิจการจะต้องรับรู้ผลกระทบของกำไรสะสมต้นงวดสำหรับรายการดังต่อไปนี้

- การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนทั่วไปที่เปลี่ยนแปลงการวัดมูลค่าจากเดิมแสดงด้วยราคาทุนปรับลดด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนให้แสดงด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรม โดยการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมและกำไร(ขาดทุน)จากการขายจะถูกบันทึกผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- การเปลี่ยนแปลงการคำนวณค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินตามข้อกำหนดของมาตรฐานใหม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการทางบัญชีที่เกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ โดยให้แนวทางในการระบุความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เข้าเงื่อนไข ให้แนวทางเกี่ยวกับเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในการป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ว่าสามารถถือโดยกิจการใดๆภายในกลุ่มกิจการมีใช้เฉพาะเพียงบริษัทใหญ่เท่านั้น และให้แนวทางในการที่จะระบุมูลค่าที่จะจัดประเภทรายการใหม่จากส่วนของเจ้าของไปยังกำไรหรือขาดทุนสำหรับทั้งเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่อง การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุนให้ข้อกำหนดทางบัญชีสำหรับกรณีที่กิจการออกตราสารทุนให้แก่เจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้สินทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วน กิจการต้องวัดมูลค่าตราสารทุนที่ออกให้แก่เจ้าหนี้ด้วยมูลค่ายุติธรรม กิจการต้องตัดรายการหนี้สินทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหนี้สินทางการเงิน) ที่ชำระและมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่ออกต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน



## 2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

### 2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการ ซึ่งกลุ่มกิจการไม่ได้นำมามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังกล่าวมาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ส่งผลให้กลุ่มกิจการรับรู้สัญญาเช่าเกือบทั้งหมดที่กลุ่มกิจการเป็นผู้เช่าในงบแสดงฐานะการเงิน โดยไม่ต้องจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาเช่าการเงินอีกต่อไป กลุ่มกิจการต้องรับรู้สินทรัพย์ (สิทธิในการใช้สินทรัพย์ที่เช่า) และหนี้สินตามสัญญาเช่า เว้นแต่เป็นสัญญาเช่าระยะสั้นหรือเป็นสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำ

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการจะปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า โดยรับรู้รายการหนี้สินตามสัญญาเช่าตามภาวะผูกพันของค่าเช่าคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่าและสินทรัพย์สิทธิการใช้จะรับรู้เท่ากับมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันเริ่มใช้มาตรฐาน

ผู้บริหารของกลุ่มกิจการประเมินว่าผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ดังกล่าว ไม่เป็นสาระสำคัญต่อสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมของกลุ่มกิจการ

### 2.3 การรับรู้รายได้

(ก) ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้สินเชื่อ

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์คงค้าง โดยกลุ่มกิจการจะหยุดรับรู้ตามเกณฑ์นี้ สำหรับลูกหนี้ที่ค้างชำระดอกเบี้ยเกินกว่าสามเดือนนับจากวันที่ครบกำหนดชำระหรือมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการชำระหนี้จะใช้เกณฑ์เงินสดและกลุ่มกิจการยังได้บันทึกยกเลิกรายได้สำหรับดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืมที่ค้างชำระดังกล่าวที่กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วออกจากบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย กลุ่มกิจการจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างได้ใหม่เมื่อลูกหนี้ได้ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยที่ยังคงค้างครบถ้วนแล้ว

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้สำหรับลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ตามเกณฑ์คงค้างเช่นเดียวกับเงินให้สินเชื่อที่กล่าวข้างต้น ยกเว้นหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่อยู่ระหว่างการติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ ซึ่งจะรับรู้รายได้ตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าลูกหนี้จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามเดือนหรือสามงวดการชำระเงินแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า

(ข) ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุน

ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของเงินลงทุน เงินปันผลรับจากเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่ายเงินปันผลทำให้ธนาคารมีสิทธิได้รับเงินปันผลที่จ่าย

ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้รับรู้โดยวิธีอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงสำหรับลูกหนี้รายที่มีการจ่ายชำระในระหว่างปี ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนคำนวณบนพื้นฐานข้อสมมติฐานเกี่ยวกับจำนวนเงินและระยะเวลาในการเก็บเงินจากลูกหนี้เหล่านี้ในอนาคต ข้อสมมติฐานเหล่านี้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งอาจถูกกระทบและเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเหตุการณ์ที่ไม่อาจทราบล่วงหน้า

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 การรับรู้รายได้ (ต่อ)

(ค) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ เมื่อมีการให้บริการลูกค้า ซึ่งประกอบด้วยค่าธรรมเนียมและบริการหลายประเภท

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการที่จะรับรู้รายได้เมื่อปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น เช่น รายได้จากความเป็นนายหน้าขายประกัน รายได้ค่าธรรมเนียมในการจดจำหน่ายหลักทรัพย์ รายได้ค่าธรรมเนียมในการติดตามทางกฎหมายนี้และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการธุรกรรมของกลุ่มกิจการ

ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการที่จะรับรู้รายได้ตลอดช่วงระยะเวลาของการให้บริการดังกล่าว เช่น ค่าบริการจากการรับรอง รับอวัล และการค้ำประกัน และรายได้ค่าธรรมเนียมจัดการ

(ง) กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน

กำไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่รับชำระเงิน

(จ) กำไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สินรอการขาย

กำไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สินรอการขายจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินรอการขายให้กับผู้ซื้อแล้ว

(ฉ) รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ

บริษัทย่อคำนวณรายได้จากสัญญาเช่าซื้อโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น

บริษัทย่อรับรู้รายได้จากสัญญาเช่าซื้อตามเกณฑ์เดียวกับการรับรู้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ

(ช) รายได้อื่น

รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

2.4 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

(ก) ดอกเบี้ยจ่าย

ธนาคารรับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและเงินฝากเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

## 2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

### 2.4 การรับรู้ค่าใช้จ่าย (ต่อ)

- (ข) ค่าหน้าหน้าเพื่อก่อให้เกิดสัญญาเช่าซื้อ

ค่าหน้าหน้าจ่ายเพื่อก่อให้เกิดสัญญาเช่าซื้อรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

- (ค) ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

### 2.5 เงินลงทุน

กลุ่มกิจการจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และส่วนได้เสียในกิจการร่วมค้าเป็น 5 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนเพื่อค้า 2. เงินลงทุนที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (Fair Value Option) 3. เงินลงทุนเผื่อขาย 4. เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด และ 5. เงินลงทุนทั่วไป การจัดประเภทขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้กำหนดการจัดประเภทที่เหมาะสมสำหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจัดประเภทเป็นระยะ

- (1) เงินลงทุนเพื่อค้า คือ เงินลงทุนที่ลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมายหลักในการหากำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสั้นไม่เกิน 3 เดือน เงินลงทุนเพื่อค้าถูกซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องและแสดงรวมไว้ในเงินลงทุนระยะสั้น
- (2) เงินลงทุนที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (Fair Value Option) คือ เงินลงทุนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการบริหารความเสี่ยงของธุรกรรมอนุพันธ์ในบัญชีเพื่อค้า เพื่อลดความไม่สอดคล้องในการวัดมูลค่าหรือรับรู้รายการระหว่างเงินลงทุนและธุรกรรมอนุพันธ์ในบัญชีเพื่อค้า
- (3) เงินลงทุนเผื่อขาย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื่อเสริมสภาพคล่องหรือเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงได้แสดงรวมไว้ในเงินลงทุนระยะยาว เว้นแต่กรณีที่ฝ่ายบริหารแสดงเจตจำนงที่จะถือไว้ในช่วงเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ก็จะแสดงรวมไว้ในเงินลงทุนระยะสั้น
- (4) เงินลงทุนที่ถือไว้จนครบกำหนด คือ เงินลงทุนที่มีกำหนดเวลาและผู้บริหารตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไว้จนครบกำหนดได้แสดงรวมไว้ในเงินลงทุนระยะยาว เว้นแต่จะครบกำหนดภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ก็จะแสดงไว้ในเงินลงทุนระยะสั้น
- (5) เงินลงทุนทั่วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ

การซื้อและขายเงินลงทุนจะบันทึกบัญชี ณ วันที่จ่ายและรับชำระเงิน ต้นทุนของเงินลงทุนให้รวมไปถึงต้นทุนการจัดทำรายการเงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (Fair Value Option) แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) รายการกำไรและรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อค้ารับรู้รวมอยู่ในกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

## 2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

### 2.5 เงินลงทุน (ต่อ)

เงินลงทุนเพื่อขายแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รายการกำไรและรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อคาร์บริรวมอยู่ในกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน รายการกำไรและรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อขายจะรวมไว้ในส่วนของเจ้าของ เมื่อมีการขายเงินลงทุนเพื่อขายหรือเกิดการด้อยค่า ผลสะสมของมูลค่ายุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจะรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและแสดงเป็นรายการกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนคำนวณตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่อยู่ในความต้องการของตลาดจะคำนวณโดยใช้ราคาเสนอซื้อสุดท้ายของตราสารหนี้ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของปีตามที่ได้ประกาศไว้โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ชนิดอื่นคำนวณโดยใช้เส้นอัตราผลตอบแทน ที่ปราศจากความเสียงปรับตัวอัตราความเสี่ยงที่เหมาะสม
- มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนในความต้องการของตลาดคำนวณโดยใช้ราคาเสนอซื้อสุดท้ายของตราสารทุนนั้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันสิ้นวันทำการสุดท้ายของงวด

เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบกำหนดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า

เงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยราคาทุนหักการด้อยค่า

กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น หากราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกบันทึกไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กรณีที่จำหน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้หรือตราสารทุนชนิดเดียวกันออกไปบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จำหน่ายจะกำหนดโดยใช้วิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (weighted average cost) ด้วยราคาตามบัญชีจากจำนวนทั้งหมดที่ถือไว้

### 2.6 เงินลงทุนในลูกหนี้

เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อมาจากสถาบันการเงินแสดงตามราคาทุนที่จ่ายซื้อสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้ (ถ้ามี) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในกรณีที่เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อได้มีการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ กลุ่มกิจการจะโอนเงินลงทุนในลูกหนี้ดังกล่าวไปเป็นเงินให้สินเชื่อและแสดงตามมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากค่าเผื่อนั้นสงสัยจะสูญ มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงจากยอดคงเหลือตามบัญชีของเงินลงทุนในลูกหนี้ ณ วันโอนหรือ ณ วันทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

กลุ่มกิจการพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อโดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าปัจจุบัน ซึ่งอ้างอิงจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับการจำหน่ายหลักประกันหรือจากลูกหนี้ตามหลักเกณฑ์การกันสำรองของธนาคารแห่งประเทศไทย

## 2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

### 2.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทย่อยหมายถึงกิจการที่กลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเมื่อกลุ่มกิจการมีการเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ที่ได้รับการลงทุนและมีความสามารถทำให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการใช้อำนาจเหนือผู้ที่ได้รับการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มกิจการมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มกิจการสูญเสียอำนาจควบคุม

กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ สิ่งตอบแทนที่โอนให้สำหรับการซื้อบริษัทย่อย ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อโอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชำระให้แก่เจ้าของเดิมของผู้ถูกซื้อและส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มกิจการ สิ่งตอบแทนที่โอนให้รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หรือหนี้สินที่ผู้ซื้อคาดว่าจะต้องจ่ายชำระตามข้อตกลง

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น มูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่รับมาจากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือโดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

ในการรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ ผู้ซื้อต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ผู้ซื้อถืออยู่ในผู้ถูกซื้อก่อนหน้าการรวมธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อและรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าใหม่นั้นในกำไรหรือขาดทุน

สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ ระบุด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายที่รับรู้ภายหลังวันที่ซื้อซึ่งจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินให้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่งจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของต้องไม่มีการวัดมูลค่าใหม่ และให้บันทึกการจ่ายชำระในภายหลังไว้ในส่วนของเจ้าของ

ส่วนเกินของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ ที่มากกว่ามูลค่ายุติธรรมสุทธิ ณ วันที่ซื้อของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่ระบุได้ที่ได้มา ต้องรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้ มูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของของผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจน้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยที่ได้มาเนื่องจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังกำไรขาดทุน

กิจการจะตัดรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และกำไรที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการ ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงก็จะตัดรายการในทำนองเดียวกัน เว้นแต่รายการนั้นมีหลักฐานว่าสินทรัพย์ที่โอนระหว่างกันเกิดการด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ

### 2.8 เงินสด

เงินสด หมายถึง เงินสดในมือซึ่งเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

## 2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

### 2.9 เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ และค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

#### (ก) สำหรับเงินให้สินเชื่อของธุรกิจธนาคารพาณิชย์

เงินให้สินเชื่อแสดงตามจำนวนเงินต้นคงเหลือหักด้วยค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญที่มีไว้เพื่อความเสี่ยงที่ธนาคารอาจไม่ได้รับชำระหนี้ ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญนี้จะเพิ่มขึ้นด้วยหนี้สงสัยจะสูญที่สำรองเพิ่มขึ้นหรือหนี้สูญที่ได้รับชำระคืน และลดลงด้วยหนี้สูญที่ตัดจำหน่าย และค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยฝ่ายบริหารของธนาคาร ซึ่งประเมินฐานะลูกหนี้แต่ละราย ประกอบกับหลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ธนาคารยังพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยง มูลค่าหลักทรัพย์ค้ำประกันและสถานะในปัจจุบันของลูกหนี้แต่ละราย รวมทั้งความสัมพันธ์ของยอดค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญต่อยอดเงินให้สินเชื่อจนถึงการพิจารณาผลกระทบของสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจที่อาจมีต่อความสามารถในการชำระเงินของลูกหนี้

#### (ข) สำหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อแสดงตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อหักรายได้จากสัญญาเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงเป็นรายได้

ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

กลุ่มกิจการบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ สำหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 100 ของส่วนต่างระหว่างยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายหลักประกัน ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยคิดลดและระยะเวลาที่คาดว่าจะจำหน่ายหลักประกันได้อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับลูกหนี้ชั้นปกติและชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ธนาคารบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญในอัตราร้อยละ 1 และร้อยละ 2 ของมูลค่าหนี้หลังหักหลักประกัน และกลุ่มกิจการยังได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมในบางกลุ่มของชั้นสินทรัพย์เป็นเงินสำรองส่วนเกินเพื่อให้สอดคล้องกับการกันเงินสำรองแบบระมัดระวัง

### 2.10 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาและส่วนสูญสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี้

กลุ่มกิจการบันทึกรายการการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาและส่วนสูญสูญเสียที่เกี่ยวข้องโดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารบันทึกสินทรัพย์ที่ได้รับโอนจากการชำระหนี้ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย (ถ้ามี) หรือเงินลงทุนในลูกหนี้ (รวมดอกเบี้ยค้างชำระ) แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ในกรณีที่การปรับโครงสร้างหนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการชำระหนี้ มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในลูกหนี้หลังการปรับโครงสร้างหนี้คำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อขั้นต่ำสำหรับลูกค้านรายใหญ่ ("MLR") หรืออัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลรายย่อย ("CLR") ของธนาคาร ณ วันปรับโครงสร้างหนี้

ผลขาดทุนที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้ สุทธิจากค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ บันทึกเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้และถือเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทันทีที่เกิดขึ้น

ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

## 2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

### 2.10 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาและส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี้ (ต่อ)

กลุ่มกิจการปรับปรุงค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ทุกสิ้นปี โดยการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อขั้นต่ำสำหรับลูกค้ารายใหญ่ (MLR) หรืออัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคลรายย่อย (CLR) ของธนาคาร ณ วันสิ้นปี

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้โดยการยินยอมลดเงินต้นหรือดอกเบี้ยที่บันทึกในบัญชีหลังหักเงินสำรองที่กันไว้แล้ว (ถ้ามี) จะรับรู้เป็นขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อมีการปรับโครงสร้างหนี้

### 2.11 ทรัพย์สินรอการขาย

ทรัพย์สินรอการขายประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ซึ่งแสดงในราคาทุนที่ได้มาหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายแล้วแต่ราคาจะต่ำกว่าในขณะที่ได้สินทรัพย์นั้นมา ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินรอการขายมีการต่ออายุ กลุ่มกิจการจะรับรู้ค่าเผื่อการต่ออายุของทรัพย์สินรอการขายทั้งจำนวน

กลุ่มกิจการจะรับรู้กำไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สินรอการขายเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

### 2.12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ที่ดิน และอาคารซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมตามราคาประเมินซึ่งผู้ประเมินราคาอิสระภายนอกได้ประมาณการไว้และจะทบทวนการประเมินทุก ๆ ปี หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคาร ส่วนอุปกรณ์อื่น ๆ รับรู้เมื่อเริ่มแรกตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม

ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตามความเหมาะสม เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มกิจการและต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ และมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออก สำหรับค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอื่น ๆ บริษัทจะรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

การตีราคาที่ดินและอาคารใหม่ทำให้มูลค่าตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นจะรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะแสดงอยู่ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ในส่วนของผู้เป็นเจ้าของ และหากมูลค่าของส่วนที่เคยมีการตีราคาเพิ่มนั้นลดลงกลุ่มกิจการจะนำส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ไปรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และลดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ข้างต้นที่อยู่ในส่วนของผู้เจ้าของลดลงตามไปด้วย ส่วนที่ลดลงที่เหลือจะบันทึกไปยังกำไรหรือขาดทุน ในแต่ละปีผลต่างระหว่างวิธีคิดค่าเสื่อมราคาที่กำหนดจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ กับค่าเสื่อมราคาที่กำหนดจากราคาทุนเดิมของสินทรัพย์ จะถูกโอนจากส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ไปยังกำไรสะสม

ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อื่นคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงเพื่อลดราคาทุน (หรือราคาที่เป็นใหม่) แต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ที่ประมาณการไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

อาคาร	20 ปี และ 40 ปี
อุปกรณ์	5 ปี และ 10 ปี

ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสม

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.12 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา (ต่อ)

ในกรณีที่มูลค่าตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทันที (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.14)

ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คำนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ในการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีการตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์จะโอนไปยังกำไรสะสม

2.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(ก) โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยที่ชื่อว่ามีลักษณะเฉพาะบันทึกเป็นสินทรัพย์โดยคำนวณจากต้นทุนในการได้มา และการดำเนินการให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถนำมาใช้งานได้ตามประสงค์ โดยจะตัดจำหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์ภายในระยะเวลา 5 ปี และ 10 ปี

ต้นทุนที่ใช้ในการบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพัฒนาที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงซึ่งกลุ่มกิจการเป็นผู้ดูแล จะรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อเป็นไปตามข้อกำหนดทุกข้อดังนี้

- มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคที่กิจการจะทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์หรือขายได้
- ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์และนำมาใช้ประโยชน์หรือขาย
- กิจการมีความสามารถที่จะนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมาใช้ประโยชน์หรือขาย
- สามารถแสดงว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไร
- มีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอื่นได้เพียงพอที่จะนำมาใช้เพื่อทำให้การพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์หรือนำมาขายได้
- กิจการมีความสามารถที่จะวัดมูลค่าของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ

ต้นทุนโดยตรงที่รับรู้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ทำงานในทีมพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจำนวนเงินที่เหมาะสม

ต้นทุนการพัฒนาอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไขเหล่านี้จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหากก่อนหน้านี้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายไปแล้ว จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในเวลาภายหลัง

(ข) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

รายจ่ายเพื่อให้ได้รับสิทธิ ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์และตัดจำหน่ายโดยใช้วิธีอัตราเส้นตรง ตลอดอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี สินทรัพย์ไม่มีตัวตนจะไม่มีการประเมินมูลค่าใหม่



## 2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

### 2.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์

สินทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด เช่น ค่าความนิยม ซึ่งไม่มีการตัดจำหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจำทุกปี สินทรัพย์อื่นที่มีการตัดจำหน่ายจะต้องมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน นอกเหนือจากค่าความนิยมซึ่งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้วจะถูกประเมินความเป็นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

### 2.15 สิทธิการเช่า

ธนาคารตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าอาคารซึ่งแสดงเป็นสินทรัพย์อื่นตามอายุสัญญาเช่า 2 - 30 ปี เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น

### 2.16 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้นถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น

สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า

จำนวนเงินที่ต้องจ่ายดังกล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพื่อให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยู่ สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า

## 2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

### 2.17 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

#### (ก) สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน

รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละกิจการในกลุ่มกิจการถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจหลักที่กิจการดำเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินของกลุ่มกิจการ

#### (ข) รายการและยอดคงเหลือ

รายการที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการหรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศ ได้บันทึกไว้ในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการรับรู้รายการกำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทางตรงข้ามการรับรู้กำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนด้วย

### 2.18 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

กลุ่มกิจการแสดงภาวะภายใต้สัญญาตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน วิธีการบัญชีสำหรับตราสารอนุพันธ์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการทำรายการดังนี้

#### (ก) ตราสารอนุพันธ์ที่มีไว้เพื่อค้า

กลุ่มกิจการบันทึกภาวะจากตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่มีไว้เพื่อค้าตามมูลค่ายุติธรรมโดยจะรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

#### (ข) ตราสารอนุพันธ์ที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยง

กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของตราสารอนุพันธ์ที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามลักษณะของความเสี่ยงประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้

##### (1) การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ถูกจัดประเภทและเข้าเงื่อนไขของการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม และการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีการป้องกันความเสี่ยงจะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

## 2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

### 2.18 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (ต่อ)

#### (ข) ตราสารอนุพันธ์ที่มีไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยง (ต่อ)

##### (2) การป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ถูกจัดประเภทและเข้าเงื่อนไขของการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดเฉพาะส่วนที่มีประสิทธิภาพจะถูกรับรู้ในส่วนของเจ้าของ กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากส่วนที่ไม่มีประสิทธิภาพจะถูกรับรู้ทันทีในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มูลค่าที่สะสมในส่วนของเจ้าของจะถูกโอนไปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงมีผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หากการป้องกันความเสี่ยงของรายการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทำให้เกิดการรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงิน กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการป้องกันความเสี่ยงจะถูกรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยไม่นำไปรวมไว้ในต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ป้องกันความเสี่ยง แต่จะถูกบันทึกในส่วนของเจ้าของ และจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการรับรู้กำไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น เสมือนเป็นการจัดประเภทรายการใหม่

หากการป้องกันความเสี่ยงของรายการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทำให้เกิดการรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินที่ไม่ใช่สินทรัพย์หรือหนี้สินทางการเงินในเวลาต่อมากำไรและขาดทุนที่เคยรับรู้ในส่วนของเจ้าของจะถูกเปลี่ยนการจัดประเภทใหม่และรวมอยู่ในการวัดมูลค่าเริ่มแรกของต้นทุนสินทรัพย์

##### (3) การป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

การป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศใช้การบันทึกบัญชีเหมือนกับการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด

ณ วันเริ่มต้นรายการ กลุ่มกิจการได้จัดทำเอกสารที่ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและตราสารอนุพันธ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง รวมไปถึงวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้กลุ่มกิจการได้ทำการทดสอบความมีประสิทธิภาพในการหักกลบกันของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ณ วันเริ่มต้นรายการและทุก ๆ งวดที่มีการรายงานงบการเงินอย่างสม่ำเสมอ

รายละเอียดของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่กลุ่มกิจการเป็นคู่สัญญาได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 43

### 2.19 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินแฝง

กลุ่มกิจการบันทึกมูลค่าตราสารอนุพันธ์แฝง ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้

(ก) หากลักษณะทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงของอนุพันธ์แฝงไม่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับตราสารหลัก (Not closely related) กลุ่มกิจการจะแยกส่วนของอนุพันธ์แฝงออกจากตราสารหลัก และประเมินมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์แฝงดังกล่าวรวมทั้งรับรู้กำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนตราสารหลักจะถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องในกรณีที่กลุ่มกิจการไม่สามารถแยกส่วนของอนุพันธ์แฝงออกจากตราสารหลักได้ กลุ่มกิจการจะประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสาร (Hybrid contract) ดังกล่าว (โดยอ้างอิงจากราคาของผู้จัดหาตราสาร) ทั้งจำนวนและรับรู้กำไรหรือขาดทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(ข) หากลักษณะทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงของอนุพันธ์แฝงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับลักษณะทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงของตราสารหลัก (Closely related) กลุ่มกิจการจะไม่แยกส่วนของอนุพันธ์แฝงออกจากตราสารหลัก โดยจะจัดประเภทตราสารตามมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับตราสารหลักดังกล่าว

## 2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

### 2.20 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมจะถูกบันทึกบัญชีเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม และจะหดยุติรับรู้รายได้เมื่อไม่เข้าเงื่อนไขการบันทึกบัญชี

การวัดมูลค่า ณ วันเริ่มแรกที่ทำรายการกำไรจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันแรกที่ทำรายการจะถูกตัดจำหน่ายเป็นรายได้โดยใช้วิธีเส้นตรงจนครบกำหนดหรือสิ้นสุด การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ผ่านงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จทั้งจำนวน โดยแสดงเป็นรายการ กำไรขาดทุนสุทธิจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

### 2.21 เงินกู้ยืม

เงินกู้ยืมรับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับหักด้วยต้นทุนการจัดทำรายการที่เกิดขึ้น

ค่าธรรมเนียมที่จ่ายไปเพื่อให้ได้เงินกู้จะมารับรู้เป็นต้นทุนการจัดทำรายการเงินกู้ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินกู้บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีนี้ค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทั่งมีการถอนเงิน หากไม่มีหลักฐานที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้วงเงินบางส่วนหรือทั้งหมดค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสำหรับการให้บริการสภาพคล่องและจะตัดจำหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกู้ที่เกี่ยวข้อง

### 2.22 ผลประโยชน์ของพนักงานและเงินบำเหน็จพนักงาน

#### โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้

กลุ่มกิจการจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นแผนการจ่ายสมทบตามที่กำหนดไว้ สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของกลุ่มกิจการและมีการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสะสมเข้ากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากกลุ่มกิจการ การเงินจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น

#### โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

กลุ่มกิจการมีระเบียบในการจ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งประกอบด้วยผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์กฎหมายแรงงานของประเทศไทย

กลุ่มกิจการมีการตั้งประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน ซึ่งประกอบด้วย ผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุตามหลักเกณฑ์กฎหมายแรงงานของประเทศไทย และเงินบำเหน็จพนักงาน

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานคำนวณโดยผู้ชำนาญทางสถิติอิสระโดยใช้วิธี Projected Unit Credit ตามเกณฑ์คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Technique) อันเป็นการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต และคำนวณคิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลที่มีกำหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าว โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนั้นประมาณการมาจากเงินเดือนพนักงาน อัตราการลาออก อัตราการตาย อายุงานและปัจจัยอื่น ผลกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเกิดจากการปรับปรุงประสบการณ์และการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ผลกำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้นกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในปีที่เกิด และได้รวมอยู่ในกำไรสะสมในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น/แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

## 2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

### 2.23 ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มกิจการจะรับรู้ประมาณการหนี้สินก็ต่อเมื่อ กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพย์สินออกไป และตามประมาณการจำนวนที่ต้องจ่ายได้อย่างน่าเชื่อถือ

ในกรณีที่กลุ่มกิจการคาดว่าประมาณการหนี้สินเป็นรายจ่ายที่จะได้รับคืน กลุ่มกิจการจะบันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากเมื่อคาดว่าจะได้รับรายจ่ายนั้นค่อนข้างแน่นอน

ในกรณีที่ภาระผูกพันที่คล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการกำหนดความน่าจะเป็นที่จะสูญเสียทรัพย์สินเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท แม้ว่าความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะสูญเสียทรัพย์สินเพื่อชำระภาระผูกพันบางรายการที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันจะมีระดับต่ำ

กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจำนวนประมาณการหนี้สิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำมาจ่ายชำระภาระผูกพัน โดยใช้อัตราก่อนภาษีซึ่งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี่ยงเฉพาะของหนี้สินที่กำลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย

### 2.24 ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญของธนาคารสามารถกำหนดการจ่ายเงินปันผลได้อย่างอิสระจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของเจ้าของ โดยต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซื้อหุ้นซึ่งสุทธิตามภาษีจะถูกแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยนำไปหักจากสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการออกตราสารทุนดังกล่าว

### 2.25 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ในกรณีนี้ ภาษีเงินได้ต้องรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นตามลำดับ

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือ ที่คาดว่าจะได้ค่อนข้างแน่จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัทย่อยของธนาคารได้ดำเนินงานและเกิดรายได้ทางภาษี ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีที่มีสถานการณ์ที่การนำกฎหมายภาษีอากรไปปฏิบัติซึ่งขึ้นอยู่กับความดีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสมจากจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระแก่หน่วยงานที่จัดเก็บ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตั้งเต็มจำนวนตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน

อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรทางบัญชีและกำไร (ขาดทุน) ทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที่คาดว่าจะได้ค่อนข้างแน่จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าจะอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำจำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการได้ตั้งภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยพิจารณาจากผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ต้องเสียภาษีเว้นแต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต

## 2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

### 2.25 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (ต่อ)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

### 2.26 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 กลุ่มกิจการได้จัดตั้งแผนการให้หุ้น (Equity Ownership Plan, "EOP") โดยกลุ่มกิจการบันทึกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าทั้งจำนวนในวันที่ให้สิทธิ (grant date) ด้วยมูลค่ายุติธรรมอ้างอิงราคาตลาดในวันเดียวกันของหุ้นสามัญของ CIMB Group Holdings Berhad ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มกิจการ CIMB และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศมาเลเซีย ด้วยจำนวนหุ้นที่ให้แก่พนักงาน และจ่ายชำระให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันในประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะทำหน้าที่ซื้อและถือครองหุ้นจนถึงวันที่โอนหุ้นแทนธนาคารและบริษัทอื่นในกลุ่ม

ในทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการจะกันสำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามสัดส่วนช่วงระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ (vesting period) โดยแสดงสำรองดังกล่าวเป็นหนี้สินอื่น

ธนาคารจะกลับบัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและสำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ตามจำนวนที่กันไว้เมื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในประเทศมาเลเซีย โอนหุ้นให้แก่พนักงานหลังสิ้นสุดช่วงระยะเวลาให้ได้รับสิทธิ (vesting period)

### 2.27 เงินปันผลจ่าย

เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของธนาคารจะรับรู้ในด้านหนี้สินในงบการเงินของธนาคารในรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารได้อนุมัติการจ่ายปันผล

### 2.28 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดำเนินงานแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่กลุ่มกิจการดำเนินการอยู่และนำเสนอต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงาน กลุ่มกิจการพิจารณาว่าคณะผู้บริหารสูงสุดคือผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน

### 3 การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน

#### 3.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน

กิจกรรมของกลุ่มกิจการมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงทางการตลาด (รวมถึงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านราคา) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทำให้เสียหายต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ กลุ่มกิจการจึงใช้เครื่องมืออนุพันธ์ทางการเงิน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

การจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามนโยบายที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท การจัดการความเสี่ยงในส่วนของงานบริหารเงินกลุ่มกิจการจะขึ้นประเด็นประเมิน และป้องกันความเสี่ยงทางการเงินด้วยการร่วมมือกันทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบัติงานต่างๆ ภายในกลุ่มกิจการ คณะกรรมการจัดการความเสี่ยงจะกำหนดหลักการโดยภาพรวมเพื่อจัดการความเสี่ยงและนโยบายที่เกี่ยวข้องไว้เป็นลายลักษณ์อักษรรวมถึงความเสี่ยงอย่างเฉพาะเจาะจง เช่น ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ โดยการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินและการลงทุนใช้สภาพคล่องส่วนเกินในการจัดการความเสี่ยง

##### 3.1.1 ความเสี่ยงทางการตลาด

ความเสี่ยงทางการตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่กลุ่มกิจการอาจได้รับความเสียหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของฐานตั้งที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาตราสารทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ์

กลุ่มกิจการมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงทางการตลาดที่อาจเกิดขึ้น มีการนำเครื่องมือ และ/หรือระบบที่ช่วยในการวัด ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปเพื่อช่วยให้การควบคุมและติดตามความเสี่ยงทางการตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดกว่าระดับที่ยอมรับได้และสามารถดำเนินการปรับระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ทันเวลาที่

##### 3.1.1.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

ด้านการบริหารเงินและการค้าผลิตภัณฑ์ทางการเงิน กลุ่มกิจการเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารฐานะเงินตราต่างประเทศของกลุ่มกิจการภายใต้เพดานความเสี่ยงที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มกิจการ

### 3 การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน (ต่อ)

#### 3.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)

##### 3.1.1 ความเสี่ยงทางการตลาด (ต่อ)

###### 3.1.1.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

ทั้งนี้ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นผลมาจากการจัดโครงสร้างอัตราดอกเบี้ย ลักษณะและโครงสร้างสินทรัพย์หนี้สิน และทุนของธนาคาร ซึ่งธนาคารมีการกำหนดระดับเพดานความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการบริหารธนาคาร โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ส่วนการกำหนดระดับเพดานความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการดำเนินงาน ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

###### 3.1.1.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารทุนหรือหุ้นทุน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน ทั้งนี้ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุนไม่มีสาระสำคัญต่อกลุ่มกิจการ

##### 3.1.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อคือ ความเสี่ยงที่กลุ่มกิจการจะได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาของกลุ่มกิจการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงที่ระบุไว้ได้ตามสัญญา

กลุ่มกิจการได้จัดให้มีการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตมาใช้ ภายใต้นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk Management Policy) กลุ่มกิจการมีการจัดองค์กรให้มีการถ่วงดุลและตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีการแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจนระหว่างผู้ทำหน้าที่ด้านตลาด ผู้อนุมัติสินเชื่อ ผู้ตรวจสอบและผู้ดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มกิจการมีการบริหารทั้งในระดับรายลูกค้า (Standalone Risk) และระดับ Portfolio โดยกลุ่มกิจการได้พัฒนาเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงที่ต่างกันให้เหมาะสมกับประเภทของลูกค้า สำหรับลูกค้านิติบุคคล ธนาคารได้พัฒนา Risk Grading Tools และสำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง - ขนาดย่อม ได้พัฒนา SME Rating เพื่อใช้สำหรับจัดอันดับความเสี่ยงลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ สำหรับลูกค้ารายย่อยบุคคลธรรมดา ทั้งสินเชื่อเนกประสงค์ที่ไม่มีหลักประกัน (Personal Cash) และที่มีหลักประกัน (Mortgage Power) รวมทั้งสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Home Loan) ธนาคารก็ได้พัฒนาระบบ Credit Scoring ใช้ในการประเมินความเสี่ยงของผู้กู้



**3 การบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน (ต่อ)**

**3.1 ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ต่อ)**

**3.1.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ (ต่อ)**

ส่วนการพิจารณาการให้สินเชื่อนั้น กลุ่มกิจการมีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อระดับต่าง ๆ ซึ่งแตกต่างกันไปตามขนาดของวงเงินสินเชื่อ โดยจะเน้นพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า โดยคำนึงถึงประเภทของวงเงินสินเชื่อ สถานะทางการเงินของลูกค้า สภาพเศรษฐกิจและภาวะอุตสาหกรรมเป็นหลัก นอกจากนี้ธนาคารได้จัดตั้งหน่วยงานสอบทานการให้สินเชื่อ ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระเพื่อให้กระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อมีความโปร่งใสและก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

มูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงด้านสินเชื่อ คือ มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน และความเสี่ยงของภาวะผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน เช่น การค้ำประกันการกู้ยืม การค้ำประกันอื่น ๆ และสัญญาตราสารอนุพันธ์

**3.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง**

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงอันเกิดจากการที่กลุ่มกิจการไม่สามารถจ่ายหนี้และภาวะผูกพันได้เมื่อถึงกำหนดเวลา หรือไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ทันเวลาหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการ

สายบริหารเงินจะเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารสภาพคล่องของธนาคารรวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว และการบริหารการลงทุนในตราสารหนี้ ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในภาพรวมอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งสอดส่องและควบคุมความเสี่ยงโดยอาศัยเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เช่นการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องขั้นต่ำตามกฎหมาย ส่วนต่างสภาพคล่อง อัตราส่วนสภาพคล่อง และเพดานความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เป็นต้น

#### 4 ประเมินการทางบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ

การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามิใช่เหตุการณ์ในสถานการณ์ขณะนั้น

กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชีอาจไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญและข้อสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอย่างเป็นสาระสำคัญที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดังนี้

##### (ก) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

กลุ่มกิจการได้พิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าของเงินให้สินเชื่อซึ่งเกี่ยวข้องกับประมาณการผลขาดทุนอันเป็นผลมาจากการที่ลูกหนี้ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเป็นผลมาจากการที่กลุ่มกิจการได้ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้าในอนาคต ซึ่งการประเมินนั้นอยู่บนพื้นฐานเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีตของการติดตามทวงถามเหตุการณ์ที่ทำให้ทราบหรือระบุได้ว่าจะมีการผิดนัดชำระหนี้ และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด

##### (ข) มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน โดยคำนวณตามหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงอายุของตราสาร อัตราดอกเบี้ย ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร อัตราความผันผวนของตลาด เป็นต้น

##### (ค) การด้อยค่าของเงินลงทุน

เงินลงทุนได้ถูกทบทวนการด้อยค่าเมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่า ราคาตามบัญชีอาจต่ำกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนในการพิจารณาผลต่อรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่งฝ่ายบริหารเห็นว่าประมาณการดังกล่าวสมเหตุสมผล

##### (ง) ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย

กลุ่มกิจการประเมินค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเมื่อพบว่ามีมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของทรัพย์สินมีมูลค่าลดลงน้อยกว่ามูลค่าตามบัญชี ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยพิจารณาจากราคาประเมินล่าสุดของทรัพย์สิน ประเภทและคุณลักษณะของทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อค่าเผื่อการด้อยค่าได้ ดังนั้น การปรับปรุงค่าเผื่อการด้อยค่าอาจมีขึ้นในอนาคต

##### (จ) อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฝ่ายบริหารเป็นผู้ประมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากสำหรับ อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของกลุ่มกิจการ โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเสื่อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อนหรือมีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพหรือไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรือเลิกใช้

##### (ฉ) ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์บำเหน็จพนักงาน

กลุ่มกิจการมีข้อมูลมัดในการให้ผลประโยชน์แก่พนักงานหลังเกษียณอายุ มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินผลประโยชน์พนักงานได้ถูกรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงิน โดยการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของประมาณการกระแสเงินสดที่ต้องจ่ายในอนาคตด้วยอัตราคิดลดสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานสุทธิประจำปีได้รวมถึงเงินเดือน จำนวนปีที่พนักงานทำงานให้กลุ่มกิจการ ซึ่งจะได้รับเมื่อสิ้นสุดการทำงานและอัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านี้มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงานสุทธิ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

5 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน

วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของกลุ่มกิจการนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มกิจการเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อเจ้าของและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน

ในการดำรงไว้หรือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับเจ้าของ การคืนทุนให้แก่เจ้าของ การออกหุ้นใหม่ หรือการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้

ธนาคารมีการดำรงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ตามกฎหมายของธนาคารเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27

6 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)

	งบการเงินรวม					
	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2561		
	เมื่อทวงถาม ล้านบาท	มีระยะเวลา ล้านบาท	รวม ล้านบาท	เมื่อทวงถาม ล้านบาท	มีระยะเวลา ล้านบาท	รวม ล้านบาท
<b>ในประเทศ :</b>						
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟื้นฟู	1,645	-	1,645	2,869	-	2,869
ธนาคารพาณิชย์	485	-	485	375	1,000	1,375
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ	11	-	11	8	-	8
สถาบันการเงินอื่น	-	2,860	2,860	-	1,426	1,426
รวมในประเทศ	2,141	2,860	5,001	3,252	2,426	5,678
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ	-	5	5	-	7	7
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	(1)	(1)	-	-	-
รายการระหว่างธนาคารในประเทศสุทธิ	2,141	2,864	5,005	3,252	2,433	5,685
<b>ต่างประเทศ :</b>						
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ	565	-	565	357	-	357
เงินเยน	81	-	81	6	-	6
เงินยูโร	30	-	30	1	-	1
เงินสกุลอื่น	741	-	741	691	50	741
รายการระหว่างธนาคารต่างประเทศ	1,417	-	1,417	1,055	50	1,105
รวมรายการระหว่างในประเทศและ ต่างประเทศสุทธิ	3,558	2,864	6,422	4,307	2,483	6,790

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

6 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) (ต่อ)

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร					
	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2561		
	เมื่อทวงถาม ล้านบาท	มีระยะเวลา ล้านบาท	รวม ล้านบาท	เมื่อทวงถาม ล้านบาท	มีระยะเวลา ล้านบาท	รวม ล้านบาท
<b>ในประเทศ :</b>						
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทุนเพื่อการฟื้นฟู	1,645	-	1,645	2,869	-	2,869
ธนาคารพาณิชย์	280	-	280	277	1,000	1,277
สถาบันการเงินอื่น	-	2,860	2,860	-	1,426	1,426
รวมในประเทศ	1,925	2,860	4,785	3,146	2,426	5,572
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยค้างรับ	-	5	5	-	7	7
<u>หัก</u> ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	(1)	(1)	-	-	-
รายการระหว่างธนาคารในประเทศสุทธิ	1,925	2,864	4,789	3,146	2,433	5,579
<b>ต่างประเทศ :</b>						
เงินสดดอลลาร์สหรัฐ	565	-	565	357	-	357
เงินเยน	81	-	81	6	-	6
เงินยูโร	30	-	30	1	-	1
เงินสดอื่น	741	-	741	691	50	741
รายการระหว่างธนาคารต่างประเทศ	1,417	-	1,417	1,055	50	1,105
รวมรายการระหว่างในประเทศและ ต่างประเทศสุทธิ	3,342	2,864	6,206	4,201	2,483	6,684

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

7 ตราสารอนุพันธ์

7.1 ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า

มูลค่ายุติธรรมและจำนวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเสี่ยง

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร					
	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2561		
	มูลค่ายุติธรรม			มูลค่ายุติธรรม		
	สินทรัพย์	หนี้สิน	จำนวนเงินตามสัญญา	สินทรัพย์	หนี้สิน	จำนวนเงินตามสัญญา
ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	
อัตราแลกเปลี่ยน	22,439	22,751	1,451,120	14,783	15,756	1,671,140
อัตราดอกเบี้ย	20,357	16,164	2,151,761	8,291	6,242	2,229,489
อื่นๆ	301	4,012	48,998	182	529	33,405
รวม	43,097	42,927	3,651,879	23,256	22,527	3,934,034

สัดส่วนการทำธุรกรรมตราสารอนุพันธ์แบ่งตามประเภทสัญญาโดยพิจารณาจากจำนวนเงินตามสัญญา

	งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	สัดส่วนร้อยละ	สัดส่วนร้อยละ
สถาบันการเงิน	93	94
บริษัทภายใต้การควบคุมร่วมกัน	3	3
บุคคลภายนอก	4	3
รวม	100	100

7 ตราสารอนุพันธ์ (ต่อ)

7.2 ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง

7.2.1 การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร					
	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2561		
	มูลค่ายุติธรรม			มูลค่ายุติธรรม		
	จำนวนเงิน			จำนวนเงิน		
สินทรัพย์	หนี้สิน	สัญญา	สินทรัพย์	หนี้สิน	สัญญา	
ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	
อัตราแลกเปลี่ยน	321	1,733	30,287	140	1,767	28,752
อัตราดอกเบี้ย	41	-	2,450	-	24	2,450
รวม	362	1,733	32,737	140	1,791	31,202

การป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดใช้ในการป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของกระแสเงินสดในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ธนาคารป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดจาก เงินให้สินเชื่อ ตั๋วแลกเงินอนุพันธ์ Credit Linked Note และหุ้นกู้ด้อยสิทธิจากความเสียด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและความเสียด้านอัตราดอกเบี้ยโดยทำรายการสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยน และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับ CIMB Bank Berhad และกิจการอื่น ๆ (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 21 (ข) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ))

ระยะเวลาที่คาดว่ากระแสเงินสดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (Hedged items) จะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อกำไร (ขาดทุน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร			
	พ.ศ. 2562			
	3 เดือนหรือ น้อยกว่า	มากกว่า 3 เดือน ถึง 1 ปี	มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กระแสเงินสดรับ	38	407	5,584	310
กระแสเงินสดจ่าย	(292)	(399)	(14,008)	(3,620)
กระแสเงินสดสุทธิ	(254)	8	(8,424)	(3,310)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร			
	พ.ศ. 2561			
	3 เดือนหรือ น้อยกว่า	มากกว่า 3 เดือน ถึง 1 ปี	มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี	มากกว่า 5 ปี
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
กระแสเงินสดรับ	42	129	4,806	970
กระแสเงินสดจ่าย	(310)	(3,538)	(9,135)	(4,161)
กระแสเงินสดสุทธิ	(268)	(3,409)	(4,329)	(3,191)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

8 เงินลงทุนสุทธิ

8.1 จำแนกตามประเภทของเงินลงทุน

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	มูลค่ายุติธรรม	มูลค่ายุติธรรม
	ล้านบาท	ล้านบาท
<b>เงินลงทุนเพื่อค้า</b>		
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	17,491	14,543
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	3,859	3,221
รวมเงินลงทุนเพื่อค้า	21,350	17,764
<b>เงินลงทุนที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>		
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	11,418	5,399
รวมเงินลงทุนที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	11,418	5,399
<b>เงินลงทุนเพื่อขาย</b>		
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	29,926	42,871
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	4,456	5,943
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ	64	60
รวมเงินลงทุนเพื่อขาย	34,446	48,874
	ราคาทุน/ ราคาทุนตัดจำหน่าย	ราคาทุน/ ราคาทุนตัดจำหน่าย
	ล้านบาท	ล้านบาท
<b>ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด</b>		
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	19,422	19,933
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	95	133
เงินลงทุนในลูกหนี้ (หมายเหตุ 8.6)	58	59
รวม	19,575	20,125
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (หมายเหตุ 8.6)	(20)	(20)
รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	19,555	20,105

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

8 เงินลงทุนสุทธิ (ต่อ)

8.1 จำแนกตามประเภทของเงินลงทุน (ต่อ)

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	ราคาทุน ล้านบาท	ราคาทุน ล้านบาท
<b>เงินลงทุนทั่วไป</b>		
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ	255	255
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดต่างประเทศ	-	1
รวม	255	256
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(226)	(226)
รวมเงินลงทุนทั่วไป	29	30
รวมเงินลงทุนสุทธิ	86,798	92,172
	งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	มูลค่ายุติธรรม ล้านบาท	มูลค่ายุติธรรม ล้านบาท
<b>เงินลงทุนเพื่อค้า</b>		
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	17,491	14,543
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	3,859	3,221
รวมเงินลงทุนเพื่อค้า	21,350	17,764
<b>เงินลงทุนที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>		
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	11,418	5,399
รวมเงินลงทุนที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	11,418	5,399
<b>เงินลงทุนเพื่อขาย</b>		
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	29,926	42,871
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	4,456	5,943
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ	64	60
รวมเงินลงทุนเพื่อขาย	34,446	48,874



ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

8 เงินลงทุนสุทธิ (ต่อ)

8.1 จำแนกตามประเภทของเงินลงทุน (ต่อ)

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	ราคาทุน/ ราคาทุนตัดจำหน่าย ล้านบาท	ราคาทุน/ ราคาทุนตัดจำหน่าย ล้านบาท
<b>ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด</b>		
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	19,420	19,933
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	95	133
เงินลงทุนในลูกหนี้ (หมายเหตุ 8.6)	58	59
รวม	19,573	20,125
<b>หัก</b> ค่าเผื่อการด้อยค่า (หมายเหตุ 8.6)	(20)	(20)
รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	19,553	20,105
	<b>ราคาทุน</b>	<b>ราคาทุน</b>
	<b>ล้านบาท</b>	<b>ล้านบาท</b>
<b>เงินลงทุนทั่วไป</b>		
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ	255	255
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดต่างประเทศ	-	1
รวม	255	256
<b>หัก</b> ค่าเผื่อการด้อยค่า	(226)	(226)
รวมเงินลงทุนทั่วไป	29	30
<b>รวมเงินลงทุนสุทธิ</b>	<b>86,796</b>	<b>92,172</b>

ธนาคารจัดประเภทเงินลงทุนบางรายการเป็นเงินลงทุนที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (Fair Value Option) สำหรับรายการเงินลงทุนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการบริหารความเสี่ยงของธุรกรรมอนุพันธ์ในบัญชีเพื่อค้า ทั้งนี้เพื่อลดความไม่สอดคล้องในการวัดมูลค่าหรือรับรู้รายการระหว่างเงินลงทุนและธุรกรรมอนุพันธ์ในบัญชีเพื่อค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ธนาคารมีเงินลงทุนที่นำไปวางเป็นหลักประกันตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 41.1

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

8 เงินลงทุนสุทธิ (ต่อ)

8.2 จำแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้

	งบการเงินรวม							
	พ.ศ. 2562				พ.ศ. 2561			
	ครบกำหนด				ครบกำหนด			
	1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม	1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	
<b>เงินลงทุนที่กำหนดให้แสดง</b>								
<b>ด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>								
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	-	-	9,006	9,006	-	-	5,312	5,312
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	-	-	2,412	2,412	-	-	87	87
<b>เงินลงทุนที่กำหนดให้แสดง</b>								
<b>ด้วยมูลค่ายุติธรรมสุทธิ</b>								
	-	-	11,418	11,418	-	-	5,399	5,399
<b>เงินลงทุนเพื่อขาย</b>								
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	6,196	20,000	3,472	29,668	11,156	24,191	7,635	42,982
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	401	3,729	270	4,400	512	5,172	303	5,987
รวม	6,597	23,729	3,742	34,068	11,668	29,363	7,938	48,969
บวก (หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	24	258	33	315	(4)	(39)	(111)	(154)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(1)	-	-	(1)	(1)	-	-	(1)
เงินลงทุนเพื่อขายสุทธิ	6,620	23,987	3,775	34,382	11,663	29,324	7,827	48,814
<b>ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด</b>								
<b>หลักทรัพย์รัฐบาล และ</b>								
<b>รัฐวิสาหกิจ</b>								
	365	9,813	9,244	19,422	4,699	8,571	6,663	19,933
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	90	5	-	95	38	95	-	133
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	455	9,818	9,244	19,517	4,737	8,666	6,663	20,066
รวมตราสารหนี้	7,075	33,805	24,437	65,317	16,400	37,990	19,889	74,279

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

8 เงินลงทุนสุทธิ (ต่อ)

8.2 จำแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้ (ต่อ)

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร							
	พ.ศ. 2562				พ.ศ. 2561			
	ครบกำหนด				ครบกำหนด			
	1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม	1 ปี	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี	รวม
ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	
<b>เงินลงทุนที่กำหนดให้แสดง</b>								
<b>ด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>								
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	-	-	9,006	9,006	-	-	5,312	5,312
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	-	-	2,412	2,412	-	-	87	87
<b>เงินลงทุนที่กำหนดให้แสดง</b>								
<b>ด้วยมูลค่ายุติธรรมสุทธิ</b>								
	-	-	11,418	11,418	-	-	5,399	5,399
<b>เงินลงทุนเพื่อขาย</b>								
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	6,196	20,000	3,472	29,668	11,156	24,191	7,635	42,982
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	401	3,729	270	4,400	512	5,172	303	5,987
รวม	6,597	23,729	3,742	34,068	11,668	29,363	7,938	48,969
บวก (หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	24	258	33	315	(4)	(39)	(111)	(154)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(1)	-	-	(1)	(1)	-	-	(1)
เงินลงทุนเพื่อขายสุทธิ	6,620	23,987	3,775	34,382	11,663	29,324	7,827	48,814
<b>ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ กำหนด</b>								
<b>หลักทรัพย์รัฐบาล และ</b>								
<b>รัฐวิสาหกิจ</b>								
	365	9,813	9,242	19,420	4,699	8,571	6,663	19,933
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	90	5	-	95	38	95	-	133
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบ กำหนด	455	9,818	9,242	19,515	4,737	8,666	6,663	20,066
รวมตราสารหนี้	7,075	33,805	24,435	65,315	16,400	37,990	19,889	74,279

8 เงินลงทุนสุทธิ (ต่อ)

8.3 เงินลงทุนในกิจการที่กลุ่มกิจการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

เงินลงทุนในตราสารทุนที่กลุ่มกิจการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของทุนชำระแล้วแต่ไม่เข้าข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสามารถจำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมได้ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	ล้านบาท	ล้านบาท
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	1	1
ธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการ	17	17
ธุรกิจการธนาคารและการเงิน	4	4
รวม	22	22
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(20)	(20)
เงินลงทุนในกิจการที่กลุ่มกิจการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปสุทธิ	2	2

8.4 เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่กลุ่มกิจการถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่กลุ่มกิจการถือหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนที่ชำระแล้วและไม่เข้าข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสามารถจำแนกตามประเภทหน่วยลงทุนสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร			
	พ.ศ. 2562		พ.ศ. 2561	
	ราคาทุน ล้านบาท	มูลค่า ยุติธรรม ล้านบาท	ราคาทุน ล้านบาท	มูลค่า ยุติธรรม ล้านบาท
เงินลงทุนทั่วไป				
หน่วยลงทุนประเภทลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	66	49	66	42
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	(17)		(24)	
เงินลงทุนทั่วไปสุทธิ	49		42	

8 เงินลงทุนสุทธิ (ต่อ)

8.5 เงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร							
	พ.ศ. 2562				พ.ศ. 2561			
	จำนวน บริษัท	มูลค่า ราคาทุน ล้านบาท	ปรับมูลค่า/ ด้อยค่า ล้านบาท	ราคาตาม บัญชี ล้านบาท	จำนวน บริษัท	มูลค่า ราคาทุน ล้านบาท	ปรับมูลค่า/ ด้อยค่า ล้านบาท	ราคาตาม บัญชี ล้านบาท
บริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับ การดำรงอยู่ของกิจการและ/ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับฐานะ การเงินและผลดำเนินงาน	49	42	(42)	-	49	42	(42)	-
ตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระ	18	1	(1)	-	18	1	(1)	-
	67	43	(43)	-	67	43	(43)	-

8.6 เงินลงทุนในลูกหนี้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท
เงินลงทุนในลูกหนี้	58	59
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(20)	(20)
เงินลงทุนในลูกหนี้สุทธิ	38	39

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ยอดคงเหลือจากการรับโอนสิทธิในลูกหนี้เงินให้สินเชื่อสามารถสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร							
	พ.ศ. 2562				พ.ศ. 2561			
	จำนวนราย	เงินต้น คงค้าง ล้านบาท	ราคาทุน ที่รับซื้อ ล้านบาท	ประมาณการ อัตราผล ตอบแทน (Yield) ร้อยละ	จำนวนราย	เงินต้น คงค้าง ล้านบาท	ราคาทุน ที่รับซื้อ ล้านบาท	ประมาณการ อัตราผล ตอบแทน (Yield) ร้อยละ
ยอดรวมเงินลงทุนในลูกหนี้ ที่ซื้อมาสะสม	5,857	22,948	6,996	19.0	5,857	22,948	6,996	19.0
ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหนี้ ที่ซื้อมา ณ วันที่ใน งบแสดงฐานะการเงิน	33	964	58	1.29	37	965	59	1.34

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

9 เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ

บริษัท	ประเภทธุรกิจ	ประเภทหลักทรัพย์ ที่ลงทุน	สัดส่วนการถือหุ้น		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
			พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	วิธีราคาทุน	
			ร้อยละ	ร้อยละ	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท
บริษัทย่อย - ที่รวมอยู่ในงบการเงินรวม						
บจ. ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้	ให้เช่า/เช่าซื้อรถยนต์	หุ้นสามัญ	100	100	1,703	1,703
บจ. เวลต์ลิส	ให้เช่าซื้อและจำหน่าย รถจักรยานยนต์	หุ้นสามัญ	100	100	467	467
บจ. ซีที คอลล์	ติดตามหนี้	หุ้นสามัญ	100	100	38	38
เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ					2,208	2,208

บริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้นได้รวมอยู่ในการจัดทำงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการ สัดส่วนของสิทธิในการออกเสียงในบริษัทย่อยที่ถือโดยบริษัทใหญ่ไม่แตกต่างจากสัดส่วนที่ถือหุ้นสามัญ เนื่องจากบริษัทย่อยไม่ได้มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

10 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

10.1 จำแนกตามประเภทสินเชื่อ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท
เงินเบิกเกินบัญชี	6,048	5,699	6,115	5,809
เงินให้กู้ยืม	168,847	159,647	172,575	165,702
ตัวเงิน	22,295	27,669	52,560	47,310
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	53,482	41,498	-	-
อื่น ๆ	225	42	207	28
รวมเงินให้สินเชื่อ	250,897	234,555	231,457	218,849
หัก รายได้รอตัดบัญชี	(10,817)	(8,255)	-	(1)
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี	240,080	226,300	231,457	218,848
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ	463	492	469	502
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี และดอกเบี้ยค้างรับ	240,543	226,792	231,926	219,350
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 11)				
เงินสำรองขั้นต่ำตามเกณฑ์ ธปท.- รายสินเชื่อ	(5,638)	(5,534)	(5,418)	(5,407)
เงินสำรองส่วนเกิน	(4,962)	(5,005)	(4,054)	(4,295)
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ (หมายเหตุ 12)	(32)	(52)	(32)	(52)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	229,911	216,201	222,422	209,596

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

10 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ (ต่อ)

10.2 จำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้

	งบการเงินรวม					
	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2561		
	ในประเทศ ล้านบาท	ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท	ในประเทศ ล้านบาท	ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท
เงินบาท	224,502	591	225,093	210,620	627	211,247
เงินดอลลาร์สหรัฐ	13,783	-	13,783	12,618	989	13,607
เงินสกุลอื่น	101	1,103	1,204	240	1,206	1,446
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอดัดบัญชี	238,386	1,694	240,080	223,478	2,822	226,300

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร					
	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2561		
	ในประเทศ ล้านบาท	ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท	ในประเทศ ล้านบาท	ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท
เงินบาท	215,879	591	216,470	203,168	627	203,795
เงินดอลลาร์สหรัฐ	13,783	-	13,783	12,618	989	13,607
เงินสกุลอื่น	101	1,103	1,204	240	1,206	1,446
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอดัดบัญชี	229,763	1,694	231,457	216,026	2,822	218,848

10.3 จำแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น

	งบการเงินรวม					
	พ.ศ. 2562					
	ปกติ ล้านบาท	กล่าวถึง เป็นพิเศษ ล้านบาท	ต่ำกว่า มาตรฐาน ล้านบาท	สงสัย ล้านบาท	สงสัยจะสูญ ล้านบาท	รวม ล้านบาท
การเกษตรและเหมืองแร่	8,082	266	-	-	1	8,349
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์	33,872	2,908	509	908	3,249	41,446
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	14,916	388	843	9	208	16,364
การสาธารณูปโภคและบริการ	22,249	1,356	688	10	618	24,921
สินเชื่อส่วนบุคคล	9,982	322	136	-	89	10,529
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย	73,983	1,575	627	565	1,948	78,698
ลูกหนี้ธุรกิจเข้าซื้อและลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน	36,853	5,263	541	3	5	42,665
อื่น ๆ	16,559	210	70	79	190	17,108
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอดัดบัญชี	216,496	12,288	3,414	1,574	6,308	240,080

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

10 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ (ต่อ)

10.3 จำแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น (ต่อ)

	งบการเงินรวม					
	พ.ศ. 2561					
	ปกติ	กล่าวถึงเป็นพิเศษ	ต่ำกว่ามาตรฐาน	สงสัย	สงสัยจะสูญ	รวม
ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	
การเกษตรและเหมืองแร่	6,954	-	1	-	1	6,956
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์	36,517	3,750	592	1,414	2,884	45,157
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	12,431	883	158	27	337	13,836
การสาธารณสุข โภคและบริการ	26,539	1,867	737	64	572	29,779
สินเชื่อส่วนบุคคล	11,282	377	163	-	139	11,961
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย	68,257	1,452	607	717	883	71,916
ลูกหนี้ธุรกิจเข้าซื้อและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน	28,836	4,036	367	3	2	33,244
อื่น ๆ	13,011	206	63	80	91	13,451
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอดักบัญชี	203,827	12,571	2,688	2,305	4,909	226,300

  

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร					
	พ.ศ. 2562					
	ปกติ	กล่าวถึงเป็นพิเศษ	ต่ำกว่ามาตรฐาน	สงสัย	สงสัยจะสูญ	รวม
ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	
การเกษตรและเหมืองแร่	8,082	266	-	-	1	8,349
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์	33,872	2,908	509	908	3,249	41,446
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	14,916	388	843	9	208	16,364
การสาธารณสุข โภคและบริการ	22,249	1,356	688	10	618	24,921
สินเชื่อส่วนบุคคล	9,982	322	136	-	89	10,529
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย	73,983	1,575	627	565	1,948	78,698
อื่น ๆ	50,601	210	70	80	189	51,150
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอดักบัญชี	213,685	7,025	2,873	1,572	6,302	231,457

  

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร					
	พ.ศ. 2561					
	ปกติ	กล่าวถึงเป็นพิเศษ	ต่ำกว่ามาตรฐาน	สงสัย	สงสัยจะสูญ	รวม
ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	
การเกษตรและเหมืองแร่	6,954	-	1	-	1	6,956
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์	36,517	3,750	592	1,414	2,884	45,157
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	12,431	883	158	27	337	13,836
การสาธารณสุข โภคและบริการ	26,539	1,867	736	64	572	29,778
สินเชื่อส่วนบุคคล	11,282	377	163	-	139	11,961
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย	68,257	1,452	607	717	883	71,916
อื่น ๆ	38,804	206	63	80	91	39,244
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอดักบัญชี	200,784	8,535	2,320	2,302	4,907	218,848



ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

10 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ (ต่อ)

10.4 จำแนกตามประเภทการจัดชั้น

กลุ่มกิจการสามารถจำแนกสินเชื่อตามประเภทการจัดชั้นและ/หรือตามวงกว้างชำระได้ดังต่อไปนี้

(ก) ลูกหนี้และเงินให้สินเชื่อของกลุ่มกิจการ

	งบการเงินรวม							
	พ.ศ. 2562				พ.ศ. 2561			
	เงินให้ สินเชื่อและ ดอกเบี้ย ค้างรับ ล้านบาท	ยอดสุทธิ ที่ใช้ในการ ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ <sup>(1)</sup> ล้านบาท	อัตราขั้นต่ำ ที่ใช้ในการ ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ ร้อยละ	มูลค่า ค้างเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ ล้านบาท	เงินให้ สินเชื่อและ ดอกเบี้ย ค้างรับ ล้านบาท	ยอดสุทธิ ที่ใช้ในการ ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ <sup>(1)</sup> ล้านบาท	อัตราขั้นต่ำ ที่ใช้ในการ ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ ร้อยละ	มูลค่า ค้างเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ ล้านบาท
เงินสำรองขั้นต่ำตามเกณฑ์ ธปท.								
- จัดชั้นปกติ	216,918	75,733	1	751	204,271	77,281	1	769
- จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ	12,324	2,428	2	46	12,614	2,896	2	57
- จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน	3,418	1,210	100	1,258	2,693	1,102	100	1,098
- จัดชั้นสงสัย	1,575	638	100	638	2,305	1,109	100	1,108
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ	6,308	2,683	100	2,945	4,909	2,249	100	2,502
สำรองส่วนเกิน								
- สำรองทั่วไป				4,962				5,005
รวม	240,543	82,692		10,600	226,792	84,637		10,539

(1) ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง มูลค่าหลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายหลักประกัน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 5/2559 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสำรองของสถาบันการเงิน

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร							
	พ.ศ. 2562				พ.ศ. 2561			
	เงินให้ สินเชื่อและ ดอกเบี้ย ค้างรับ ล้านบาท	ยอดสุทธิ ที่ใช้ในการ ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ <sup>(1)</sup> ล้านบาท	อัตราขั้นต่ำ ที่ใช้ในการ ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ ร้อยละ	มูลค่า ค้างเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ ล้านบาท	เงินให้ สินเชื่อและ ดอกเบี้ย ค้างรับ ล้านบาท	ยอดสุทธิ ที่ใช้ในการ ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ <sup>(1)</sup> ล้านบาท	อัตราขั้นต่ำ ที่ใช้ในการ ตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ ร้อยละ	มูลค่า ค้างเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ ล้านบาท
เงินสำรองขั้นต่ำตามเกณฑ์ ธปท.								
- จัดชั้นปกติ	214,114	102,837	1	1,027	201,236	97,628	1	975
- จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ	7,061	1,375	2	26	8,578	2,012	2	39
- จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน	2,877	737	100	788	2,327	788	100	787
- จัดชั้นสงสัย	1,572	635	100	635	2,302	1,106	100	1,106
- จัดชั้นสงสัยจะสูญ	6,302	2,678	100	2,942	4,907	2,247	100	2,500
สำรองส่วนเกิน								
- สำรองทั่วไป				4,054				4,295
รวม	231,926	108,262		9,472	219,350	103,781		9,702

(1) ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง มูลค่าหลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่ายหลักประกัน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 5/2559 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสำรองของสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการและธนาคารมีเงินให้สินเชื่อผิดนัดชำระจำนวน 10,732 ล้านบาท และ 10,183 ล้านบาท ตามลำดับ (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 9,175 ล้านบาท และ 8,803 ล้านบาท ตามลำดับ) ที่ระงับการรับรู้ดอกเบี้ย

10 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี่ยค้างรับสุทธิ (ต่อ)

10.4 จำแนกตามประเภทการจัดชั้น (ต่อ)

ข) ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินของบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ยอดลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินของบริษัทย่อยแยกตามอายุลูกหนี้ที่ค้างชำระ โดยนับจากวันที่ที่ครบกำหนดชำระตามสัญญาได้ดังนี้

	ยอดลูกหนี้หลังหักดอกผลเช่าซื้อ		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	
	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท
ไม่ค้างชำระหรือค้างชำระไม่เกิน 1 งวด	36,853	28,836	65	52
ค้างชำระตั้งแต่ 1 งวดแต่ไม่เกิน 3 งวด	5,263	4,036	20	17
ค้างชำระตั้งแต่ 3 งวดแต่ไม่เกิน 6 งวด	541	367	469	311
ค้างชำระตั้งแต่ 6 งวดแต่ไม่เกิน 12 งวด	3	3	3	3
ค้างชำระตั้งแต่ 12 งวด	5	2	4	2
รวม	42,665	33,244	561	385
เงินสำรองส่วนเกิน	-	-	908	710
รวม	42,665	33,244	1,469	1,095

10.5 สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีเงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท
เงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เงินต้น)				
- ธนาคาร	10,747	9,529	10,747	9,529
- ธุรกิจอื่น	549	372	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวข้างต้นได้ถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้เงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หมายถึงสินเชื่อที่จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ และไม่รวมสินเชื่อที่ค้างชำระที่ได้มีการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้และเข้าเงื่อนไขการจัดชั้นเป็นลูกหนี้ปกติหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 บริษัทย่อย 2 แห่ง ได้ขายสินเชื่อด้วยคุณภาพประเภทสิทธิเรียกร้องในสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่งสินเชื่อดังกล่าวได้ถูกตัดออกจากบัญชีแล้วตามนโยบายของกลุ่มกิจการ ทำให้บริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจากการขายสินเชื่อด้วยคุณภาพเป็นจำนวน 407.7 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 231 ล้านบาท)

## 10 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี่ยค้างรับสุทธิ (ต่อ)

## 10.6 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยมีลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินจำนวน 41,196 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 32,149 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาเช่าซื้อและเช่าทางการเงินสำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 6 ปี และส่วนใหญ่คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละคงที่ตามที่ระบุในสัญญา

	งบการเงินรวม				
	พ.ศ. 2562				
	จำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระจ่ายตามสัญญาเช่า				
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	รวม
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	15,792	34,541	2,423	726	53,482
<u>หัก</u> รายได้ทางการเงินรอการรับรู้	(4,435)	(6,081)	(124)	(177)	(10,817)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต้นที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	11,357	28,460	2,299	549	42,665
<u>หัก</u> ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ					(1,469)
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินสุทธิ					41,196
	งบการเงินรวม				
	พ.ศ. 2561				
	จำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระจ่ายตามสัญญาเช่า				
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	รวม
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	12,961	26,510	1,536	491	41,498
<u>หัก</u> รายได้ทางการเงินรอการรับรู้	(3,518)	(4,541)	(76)	(119)	(8,254)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต้นที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	9,443	21,969	1,460	372	33,244
<u>หัก</u> ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ					(1,095)
ลูกหนี้ภายใต้สัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินสุทธิ					32,149

10 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ (ต่อ)

10.7 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมียอดคงเหลือของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ดังนี้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562	
	จำนวนราย	จำนวนหนี้ ก่อนการปรับ โครงสร้างหนี้ ล้านบาท
ลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ก่อนปี พ.ศ. 2562	2,964	2,702
ลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	303	614
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2561	
	จำนวนราย	จำนวนหนี้ ก่อนการปรับ โครงสร้างหนี้ ล้านบาท
ลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ก่อนปี พ.ศ. 2561	4,148	3,404
ลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	220	69

รายละเอียดของลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เปรียบเทียบกับลูกหนี้ทั้งสิ้นที่มีอยู่ทั้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562		พ.ศ. 2561	
	จำนวนราย	จำนวนหนี้ ก่อนการปรับ โครงสร้างหนี้ ล้านบาท	จำนวนราย	จำนวนหนี้ ก่อนการปรับ โครงสร้างหนี้ ล้านบาท
ลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้	339	828	339	828
ลูกหนี้ทั้งสิ้น	444,589	240,080	142,969	231,457

10 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ (ต่อ)

10.7 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (ต่อ)

รายละเอียดของลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เปรียบเทียบกับลูกหนี้ทั้งสิ้นที่มีอยู่ทั้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร มีดังนี้ (ต่อ)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2561			
	จำนวนหนี้ก่อนการปรับโครงสร้างหนี้		จำนวนหนี้ก่อนการปรับโครงสร้างหนี้	
	จำนวนราย	ล้านบาท	จำนวนราย	ล้านบาท
ลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้	247	82	247	82
ลูกหนี้ทั้งสิ้น	411,545	226,300	160,153	218,848

รายละเอียดของลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 แยกตามรูปแบบการปรับแบบการปรับโครงสร้างหนี้ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร			
	พ.ศ. 2562			
	จำนวนราย	ก่อนปรับโครงสร้างหนี้	มูลค่ายุติธรรม ล้านบาท	หลังปรับโครงสร้างหนี้
		ล้านบาท		ล้านบาท
วิธีปรับปรุงโครงสร้างหนี้				
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้	339	828	-	828
รวม	339	828	-	828

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร			
	พ.ศ. 2561			
	จำนวนราย	ก่อนปรับโครงสร้างหนี้	มูลค่ายุติธรรม ล้านบาท	หลังปรับโครงสร้างหนี้
		ล้านบาท		ล้านบาท
วิธีปรับปรุงโครงสร้างหนี้				
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้	247	82	-	82
รวม	247	82	-	82

10 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี่ยค้างรับสุทธิ (ต่อ)

10.7 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (ต่อ)

ลูกหนี้ที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้ตามที่กล่าวข้างต้นสามารถจำแนกระยะเวลาการผ่อนชำระตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ได้ดังต่อไปนี้

ช่วงระยะเวลาการผ่อนชำระตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร					
	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2561		
	จำนวนราย	ภาระหนี้		จำนวนราย	ภาระหนี้	
		ก่อนปรับโครงสร้างหนี้ ล้านบาท	หลังปรับโครงสร้างหนี้ ล้านบาท		ก่อนปรับโครงสร้างหนี้ ล้านบาท	หลังปรับโครงสร้างหนี้ ล้านบาท
ไม่เกิน 5 ปี	223	322	322	90	12	12
5 - 10 ปี	103	474	474	142	40	40
10 - 15 ปี	2	2	2	3	6	6
เกินกว่า 15 ปี	11	30	30	12	24	24
รวม	339	828	828	247	82	82

ข้อมูลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ที่ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้แล้วมีดังนี้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	ล้านบาท	ล้านบาท
ดอกเบี่ยรับ	218	317

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้แล้วทั้งสิ้นสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	ล้านบาท	ล้านบาท
จำนวนราย (ราย)	3,267	4,368
ภาระหนี้คงค้าง (ล้านบาท)	2,374	2,679

กรณีปรับโครงสร้างหนี้โดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการชำระหนี้ กลุ่มกิจการได้คำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนโดยการหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับคืนคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารมีส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่เกิดจากการปรับมูลค่าหนี้ (PV Loss) คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 32 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 52 ล้านบาท) ซึ่งกลุ่มกิจการได้ตั้งค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ไว้แล้ว

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

11 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	งบการเงินรวม						
	พ.ศ. 2562						
	ชั้นปกติ ล้านบาท	ชั้นกล่าวถึง เป็นพิเศษ ล้านบาท	ชั้นต่ำกว่า มาตรฐาน ล้านบาท	ชั้นสงสัย ล้านบาท	ชั้นสงสัย จะสูญ ล้านบาท	สำรอง ส่วนเกิน ล้านบาท	รวม ล้านบาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562	769	57	1,098	1,108	2,502	5,005	10,539
<u>บวก</u> (ลด) เพิ่มระหว่างปี	(18)	(11)	1,254	(466)	2,591	(780)	2,570
โอนมาจากค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ หนี้สูญรับคืน	-	-	-	-	-	25	25
<u>หัก</u> หนี้สูญตัดบัญชี	-	-	(1,094)	(4)	(1,416)	(5)	(2,519)
ตัดบัญชีจากการขายเงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-	-	-	-	(732)	-	(732)
โอนไปค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้	-	-	-	-	-	(5)	(5)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	751	46	1,258	638	2,945	4,962	10,600

	งบการเงินรวม						
	พ.ศ. 2561						
	ชั้นปกติ ล้านบาท	ชั้นกล่าวถึง เป็นพิเศษ ล้านบาท	ชั้นต่ำกว่า มาตรฐาน ล้านบาท	ชั้นสงสัย ล้านบาท	ชั้นสงสัย จะสูญ ล้านบาท	สำรอง ส่วนเกิน ล้านบาท	รวม ล้านบาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561	695	66	1,666	1,321	2,417	3,704	9,869
<u>บวก</u> เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	125	-	(6)	69	4,089	678	4,955
โอนมาจากค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ หนี้สูญรับคืน	-	-	-	-	-	72	72
<u>หัก</u> หนี้สูญตัดบัญชี	-	-	(557)	(80)	(1,755)	(11)	(2,403)
ตัดบัญชีจากการขายเงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	(51)	(9)	(5)	(202)	(2,249)	-	(2,516)
โอนไปค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้	-	-	-	-	-	(18)	(18)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	769	57	1,098	1,108	2,502	5,005	10,539

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

11 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ต่อ)

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร						
	พ.ศ. 2562						
	ชั้นปกติ ล้านบาท	ชั้นกล่าวถึง เป็นพิเศษ ล้านบาท	ชั้นต่ำกว่า มาตรฐาน ล้านบาท	ชั้นสงสัย ล้านบาท	ชั้นสงสัย จะสูญ ล้านบาท	สำรอง ส่วนเกิน ล้านบาท	รวม ล้านบาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562	975	39	787	1,106	2,500	4,295	9,702
<u>บวก</u> เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	52	(13)	2	(469)	2,589	(977)	1,184
โอนมาจากค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้	-	-	-	-	-	25	25
หนี้สูญรับคืน	-	-	-	-	-	722	722
<u>หัก</u> หนี้สูญตัดบัญชี	-	-	(1)	(2)	(1,415)	(6)	(1,424)
ตัดบัญชีจากการขายเงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	-	-	-	-	(732)	-	(732)
โอนไปค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้	-	-	-	-	-	(5)	(5)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	1,027	26	788	635	2,942	4,054	9,472

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร						
	พ.ศ. 2561						
	ชั้นปกติ ล้านบาท	ชั้นกล่าวถึง เป็นพิเศษ ล้านบาท	ชั้นต่ำกว่า มาตรฐาน ล้านบาท	ชั้นสงสัย ล้านบาท	ชั้นสงสัย จะสูญ ล้านบาท	สำรอง ส่วนเกิน ล้านบาท	รวม ล้านบาท
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561	868	40	1,389	1,267	2,378	3,314	9,256
<u>บวก</u> เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี	158	8	(594)	41	3,750	358	3,721
โอนมาจากค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้	-	-	-	-	-	72	72
หนี้สูญรับคืน	-	-	-	-	-	580	580
<u>หัก</u> หนี้สูญตัดบัญชี	-	-	(3)	-	(1,379)	(11)	(1,393)
ตัดบัญชีจากการขายเงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	(51)	(9)	(5)	(202)	(2,249)	-	(2,516)
โอนไปค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้	-	-	-	-	-	(18)	(18)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	975	39	787	1,106	2,500	4,295	9,702

12 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

	งบการเงินรวม	
	และงบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท
ยอดคงเหลือต้นปี	52	106
<u>บวก</u> ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของลูกหนี้ที่โอนมาจากบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	5	18
<u>หัก</u> ค่าเผื่อการปรับมูลค่าของลูกหนี้ที่โอนไปบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(25)	(72)
ยอดคงเหลือปลายปี	32	52

รายการตัดจำหน่ายและ/หรือการปรับบัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้จะปรับปรุงโอนผ่านบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ



ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

13 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ทรัพย์สินรอการขายได้แก่ ทรัพย์สินที่ได้มาจากลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้หรือจากการประมูลซื้อจากการขายทอดตลาดของสินทรัพย์ที่ลูกหนี้ได้จำนองไว้ หรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการรวมกิจการที่ไม่ได้ใช้งานและรอการขาย

	งบการเงินรวม			วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ล้านบาท
	วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น ล้านบาท	จำหน่าย ล้านบาท	
ทรัพย์สินที่ได้จากการชำระหนี้				
อสังหาริมทรัพย์ - ประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก	771	25	(29)	767
สังหาริมทรัพย์	315	2,474	(2,404)	385
รวม	1,086	2,499	(2,433)	1,152
อื่นๆ	129	90	(23)	196
รวมทรัพย์สินรอการขาย	1,215	2,589	(2,456)	1,348
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(198)	(1,018)	992	(224)
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	1,017	1,571	(1,464)	1,124

	งบการเงินรวม			วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ล้านบาท
	วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น ล้านบาท	จำหน่าย ล้านบาท	
ทรัพย์สินที่ได้จากการชำระหนี้				
อสังหาริมทรัพย์ - ประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก	803	7	(39)	771
สังหาริมทรัพย์	229	1,971	(1,885)	315
รวม	1,032	1,978	(1,924)	1,086
อื่นๆ	155	22	(48)	129
รวมทรัพย์สินรอการขาย	1,187	2,000	(1,972)	1,215
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(153)	(731)	686	(198)
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	1,034	1,269	(1,286)	1,017

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

13 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ (ต่อ)

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร			
	วันที่			วันที่
	1 มกราคม			31 ธันวาคม
	พ.ศ. 2562	เพิ่มขึ้น	จำหน่าย	พ.ศ. 2562
ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	
ทรัพย์สินที่ได้จากการชำระหนี้				
อสังหาริมทรัพย์ - ประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก	771	25	(29)	767
รวม	771	25	(29)	767
อื่นๆ	129	90	(23)	196
รวมทรัพย์สินรอการขาย	900	115	(52)	963
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(69)	-	-	(69)
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	831	115	(52)	894

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร			
	วันที่			วันที่
	1 มกราคม			31 ธันวาคม
	พ.ศ. 2561	เพิ่มขึ้น	จำหน่าย	พ.ศ. 2561
ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	
ทรัพย์สินที่ได้จากการชำระหนี้				
อสังหาริมทรัพย์ - ประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก	803	7	(39)	771
รวม	803	7	(39)	771
อื่นๆ	155	22	(48)	129
รวมทรัพย์สินรอการขาย	958	29	(87)	900
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(70)	(1)	2	(69)
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	888	28	(85)	831

ธนาคารพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายโดยอ้างอิงจากราคาประเมิน ซึ่งธนาคารได้จัดให้มีการประเมินหรือทบทวนมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินรอการขายเป็นประจำทุกปีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตามราคาที่จะขายทรัพย์สินดังกล่าวได้จริงอาจแตกต่างจากราคาประเมินดังกล่าว นอกจากนี้ ธนาคารมีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาในการถือครองทรัพย์สินรอการขายที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากธนาคารไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายภายในระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารจะต้องกันสำรองเพิ่มเติมตามเกณฑ์ที่กำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหารของธนาคารเชื่อว่ามูลค่าที่แสดงในบัญชีเหมาะสมกับสถานการณ์และแผนการขายทรัพย์สินรอการขายในปัจจุบัน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

	งบการเงินรวม											มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี ล้านบาท
	ราคาทุน/ราคาประเมิน					ค่าเสื่อมราคาสะสม						
	ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น ล้านบาท	โอนเข้า/ (ออก) ล้านบาท	โอนไป ทรัพย์สิน รอกการขาย ล้านบาท	จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย/ ล้านบาท	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ล้านบาท	ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น ล้านบาท	โอนไป ทรัพย์สิน รอกการขาย ล้านบาท	จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย/ ล้านบาท	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ล้านบาท	
ที่ดิน												
ราคาทุนเดิม	444	-	-	(27)	-	417	-	-	-	-	-	417
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)	1,660	-	-	(57)	-	1,603	-	-	-	-	-	1,603
ส่วนที่ตีราคาลด (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)	(18)	-	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-	(18)
อาคาร												
ราคาทุนเดิม	1,857	4	19	(43)	-	1,837	(1,197)	(59)	40	-	(1,216)	621
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)	1,130	-	-	(21)	-	1,109	(918)	(18)	16	-	(920)	189
ส่วนที่ตีราคาลด (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)	(22)	-	-	4	-	(18)	12	1	(2)	-	11	(7)
อุปกรณ์	2,605	260	15	-	(288)	2,592	(2,020)	(222)	-	268	(1,974)	618
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง	8	32	(34)	-	-	6	-	-	-	-	-	6
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	(3)	-	-	-	(3)	-	3	-	-	3	-
รวม	7,664	293	-	(144)	(288)	7,525	(4,123)	(295)	54	268	(4,096)	3,429

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (ต่อ)

	งบการเงินรวม												มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี
	ราคาทุน/ราคาประเมิน						ค่าเสื่อมราคาสะสม						
	ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น ล้านบาท	โอนเข้า/ (ออก) ล้านบาท	โอนไป ทรัพย์สิน รอการขาย ล้านบาท	จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย ล้านบาท	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ล้านบาท	ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น ล้านบาท	โอนไป ทรัพย์สิน รอการขาย ล้านบาท	จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย ล้านบาท	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ล้านบาท	ค่าเผื่อการ ด้อยค่า ล้านบาท	
ที่ดิน													
ราคาทุนเดิม	446	-	-	(2)	-	444	-	-	-	-	-	-	444
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)	1,677	-	-	(17)	-	1,660	-	-	-	-	-	-	1,660
ส่วนที่ตีราคาลด (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)	(18)	-	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-	-	(18)
อาคาร													
ราคาทุนเดิม	1,843	11	19	(16)	-	1,857	(1,153)	(58)	14	-	(1,197)	-	660
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)	1,134	-	-	(4)	-	1,130	(901)	(19)	2	-	(918)	-	212
ส่วนที่ตีราคาลด (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)	(22)	-	-	-	-	(22)	11	1	-	-	12	-	(10)
อุปกรณ์	2,588	128	128	-	(204)	2,605	(2,009)	(212)	-	201	(2,020)	(5)	580
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง	3	47	(42)	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8
รวม	7,651	186	70	(39)	(204)	7,664	(4,052)	(288)	16	201	(4,123)	(5)	3,536

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (ต่อ)

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร											มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี ล้านบาท
	ราคาทุน/ราคาประเมิน					ค่าเสื่อมราคาสะสม						
	ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น ล้านบาท	โอนเข้า/ (ออก) ล้านบาท	โอนไป ทรัพย์สิน รอการขาย ล้านบาท	จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย/ ล้านบาท	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ล้านบาท	ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น ล้านบาท	โอนไป ทรัพย์สิน รอการขาย ล้านบาท	จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย/ ล้านบาท	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ล้านบาท	
ที่ดิน												
ราคาทุนเดิม	444	-	-	(27)	-	417	-	-	-	-	-	417
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)	1,660	-	-	(57)	-	1,603	-	-	-	-	-	1,603
ส่วนที่ตีราคาลด (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)	(18)	-	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-	(18)
อาคาร												
ราคาทุนเดิม	1,857	4	19	(43)	-	1,837	(1,197)	(59)	40	-	(1,216)	621
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)	1,130	-	-	(21)	-	1,109	(918)	(18)	16	-	(920)	189
ส่วนที่ตีราคาลด (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)	(22)	-	-	4	-	(18)	12	1	(2)	-	11	(7)
อุปกรณ์	2,388	215	15	-	(278)	2,340	(1,868)	(201)	-	257	(1,812)	528
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง	8	32	(34)	-	-	6	-	-	-	-	-	6
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	(3)	-	-	-	(3)	-	3	-	-	3	-
รวม	7,447	248	-	(144)	(278)	7,273	(3,971)	(274)	54	257	(3,934)	3,339

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (ต่อ)

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร												
	ราคาทุน/ราคาประเมิน					ค่าเสื่อมราคาสะสม							
	ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น ล้านบาท	โอนเข้า/ (ออก) ล้านบาท	โอนไป ทรัพย์สิน รอการขาย ล้านบาท	จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย ล้านบาท	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ล้านบาท	ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ล้านบาท	เพิ่มขึ้น ล้านบาท	โอนไป ทรัพย์สิน รอการขาย ล้านบาท	จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย ล้านบาท	ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ล้านบาท	ค่าเผื่อการ ด้อยค่า ล้านบาท	มูลค่าสุทธิ ตามบัญชี ล้านบาท
ที่ดิน													
ราคาทุนเดิม	446	-	-	(2)	-	444	-	-	-	-	-	-	444
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)	1,677	-	-	(17)	-	1,660	-	-	-	-	-	-	1,660
ส่วนที่ตีราคาลด (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)	(18)	-	-	-	-	(18)	-	-	-	-	-	-	(18)
อาคาร													
ราคาทุนเดิม	1,843	11	19	(16)	-	1,857	(1,153)	(58)	14	-	(1,197)	-	660
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)	1,134	-	-	(4)	-	1,130	(901)	(19)	2	-	(918)	-	212
ส่วนที่ตีราคาลด (ตีราคาในปี พ.ศ. 2559)	(22)	-	-	-	-	(22)	11	1	-	-	12	-	(10)
อุปกรณ์	2,357	100	93	-	(162)	2,388	(1,837)	(191)	-	160	(1,868)	(5)	515
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง	3	47	(42)	-	-	8	-	-	-	-	-	-	8
รวม	7,420	158	70	(39)	(162)	7,447	(3,880)	(267)	16	160	(3,971)	(5)	3,471

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

15 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิ

	งบการเงินรวม						
	ณ วันที่		โอนเข้า/ (ออก)	จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	ค่าตัด จำหน่าย	ณ วันที่	
	1 มกราคม พ.ศ. 2562	เพิ่มขึ้น				31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	
อายุการ ตัดจำหน่าย	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	
รายจ่ายในการพัฒนาและปรับปรุง ระบบคอมพิวเตอร์ - อยู่ระหว่างพัฒนา	-	160	291	(266)	-	-	185
รายจ่ายในการพัฒนาและปรับปรุง กระบวนการ							
ทำงาน - อยู่ระหว่างพัฒนา	-	-	311	-	-	-	311
ค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	5 - 10 ปี	329	105	266	-	(134)	566
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิ		489	707	-	-	(134)	1,062

	งบการเงินรวม						
	ณ วันที่		โอนเข้า/ (ออก)	จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	ค่าตัด จำหน่าย	ณ วันที่	
	1 มกราคม พ.ศ. 2561	เพิ่มขึ้น				31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	
อายุการ ตัดจำหน่าย	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	
รายจ่ายในการพัฒนาปรับปรุง ระบบคอมพิวเตอร์ - อยู่ระหว่างพัฒนา	-	155	257	(245)	(7)	-	160
ค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	5 - 10 ปี	215	26	177	(2)	(87)	329
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิ		370	283	(68)	(9)	(87)	489

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

15 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิ (ต่อ)

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร						
	ณ วันที่		โอนเข้า/ (ออก)	จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	ค่าตัด จำหน่าย	ณ วันที่	
	1 มกราคม พ.ศ. 2562	เพิ่มขึ้น ล้านบาท				31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	ล้านบาท
รายการ	อายุการ ตัดจำหน่าย	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
รายการจ่ายในการพัฒนาปรับปรุง ระบบคอมพิวเตอร์- อยู่ระหว่างพัฒนา	-	159	273	(266)	-	-	166
รายการจ่ายในการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรม คอมพิวเตอร์- อยู่ระหว่างพัฒนา	-	-	300	-	-	-	300
ค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	5 - 10 ปี	322	93	266	-	(131)	550
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิ		481	666	-	-	(131)	1,016

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร						
	ณ วันที่		โอนเข้า/ (ออก)	จำหน่าย/ ตัดจำหน่าย	ค่าตัด จำหน่าย	ณ วันที่	
	1 มกราคม พ.ศ. 2561	เพิ่มขึ้น ล้านบาท				31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	ล้านบาท
รายการ	อายุการ ตัดจำหน่าย	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
รายการจ่ายในการพัฒนาปรับปรุง ระบบคอมพิวเตอร์- อยู่ระหว่างพัฒนา	-	155	256	(245)	(7)	-	159
ค่าซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	5 - 10 ปี	210	22	176	(2)	(84)	322
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิ		365	278	(69)	(9)	(84)	481

16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
ณ วันต้นปี	1,393	1,373	938	1,023
(ลด) เพิ่มในกำไรหรือขาดทุน	(175)	39	(192)	(67)
ภาษีลดในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(46)	(19)	(52)	(18)
ณ วันปลายปี	1,172	1,393	694	938



ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

	งบการเงินรวม								
	ประมาณการ หนี้สิน ล้านบาท	ผลขาดทุน ทางภาษี ล้านบาท	บัญชีพัก รายได้ ดอกเบี้ย ล้านบาท	ค่าเผื่อ การด้อยค่า ทรัพย์สิน รอการขาย ล้านบาท	ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ ล้านบาท	รายได้รอตัดบัญชี			รวม ล้านบาท
						ค่าธรรมเนียม แรกเข้าและ ค่าธรรมเนียม แลกเข้าประกันภัย ล้านบาท	ดอกเบี้ยรับ รอตัดบัญชี ล้านบาท	อื่นๆ ล้านบาท	
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>									
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562	376	135	148	40	887	45	70	187	1,888
(ลด) เพิ่มในกำไรหรือขาดทุน	(5)	274	2	5	98	(16)	(11)	(71)	276
ภาษีเพิ่มในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	6	-	-	-	-	-	-	-	6
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	377	409	150	45	985	29	59	116	2,170
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>									
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561	390	135	146	31	824	48	70	174	1,818
เพิ่ม (ลด) ในกำไรหรือขาดทุน	1	-	2	9	63	(3)	-	24	96
ภาษีลดในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(15)	-	-	-	-	-	-	(11)	(26)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	376	135	148	40	887	45	70	187	1,888

	งบการเงินรวม			
	กำไรจาก มูลค่ายุติธรรม ของเงินลงทุน ล้านบาท	กำไรจาก การตีราคา สินทรัพย์เพิ่ม ล้านบาท	ผลแตกต่าง ชั่วคราว ล้านบาท	รวม ล้านบาท
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562	79	395	21	495
เพิ่ม (ลด) ในกำไรหรือขาดทุน	427	(7)	31	451
ภาษีเพิ่ม (ลด) ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	63	-	(11)	52
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	569	388	41	998
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561	34	406	5	445
เพิ่ม (ลด) ในกำไรหรือขาดทุน	68	(11)	-	57
ภาษี (ลด) เพิ่มในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(23)	-	16	(7)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	79	395	21	495

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้ (ต่อ)

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร									
	ประมาณการ หนี้สิน ล้านบาท	ผลขาดทุน ทางภาษี ล้านบาท	บัญชีพักรายได้ ดอกเบี้ย ล้านบาท	ค่าเผื่อ การตัดค่า ทรัพย์สิน รอการขาย ล้านบาท	ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ ล้านบาท	รายได้รอตัดบัญชี ค่าธรรมเนียม แรกเข้าและ ค่าธรรมเนียมแรก เข้าประกันภัย ล้านบาท	ดอกเบี้ยรับ รอตัดบัญชี ล้านบาท	อื่นๆ ล้านบาท	รวม ล้านบาท	
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>										
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562	357	135	137	14	656	45	70	19	1,433	
(ลด) เพิ่ม ในกำไรหรือขาดทุน	(12)	274	-	-	-	(16)	(11)	(2)	233	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	<u>345</u>	<u>409</u>	<u>137</u>	<u>14</u>	<u>656</u>	<u>29</u>	<u>59</u>	<u>17</u>	<u>1,666</u>	
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>										
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561	371	135	138	14	656	48	70	36	1,468	
ลดในกำไรหรือขาดทุน	-	-	(1)	-	-	(3)	-	(6)	(10)	
ภาษีลดในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(14)	-	-	-	-	-	-	(11)	(25)	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	<u>357</u>	<u>135</u>	<u>137</u>	<u>14</u>	<u>656</u>	<u>45</u>	<u>70</u>	<u>19</u>	<u>1,433</u>	

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร			
	กำไรจาก มูลค่ายุติธรรม ของเงินลงทุน ล้านบาท	กำไรจาก การตีราคา สินทรัพย์เพิ่ม ล้านบาท	ผลแตกต่าง ชั่วคราว ล้านบาท	รวม ล้านบาท
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562	79	395	21	495
เพิ่ม (ลด) ในกำไรหรือขาดทุน	427	(7)	5	425
ภาษีเพิ่ม (ลด) ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	63	-	(11)	52
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562	<u>569</u>	<u>388</u>	<u>15</u>	<u>972</u>
<b>หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>				
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561	34	406	5	445
เพิ่ม (ลด) ในกำไรหรือขาดทุน	68	(11)	-	57
ภาษี (ลด) เพิ่มในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(23)	-	16	(7)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561	<u>79</u>	<u>395</u>	<u>21</u>	<u>495</u>

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีผลแตกต่างชั่วคราวที่กลุ่มกิจการไม่ได้รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีไว้ในงบแสดงฐานะทางการเงิน ดังนี้

	งบการเงินรวม	
	และงบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	ล้านบาท	ล้านบาท
ประมาณการหนี้สิน	445	81
ผลขาดทุนสะสม	722	722
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	302	244
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	3	160
รายได้ดอกเบี้ยที่หยุดรับรู้	176	-
อื่นๆ	82	86
รวม	1,730	1,293

17 สินทรัพย์อื่นสุทธิ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับ	295	382	294	382
เงินยืมโดยตรง	33	29	33	29
สินทรัพย์อื่นระหว่างรอโอนบัญชี	79	281	79	107
ค่านายหน้าค้างรับ	201	47	161	47
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	198	229	198	227
เงินมัดจำ	107	89	94	78
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	538	903	531	897
ลูกหนี้จากการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพ - ตัวสัญญาใช้เงิน	438	906	282	906
อื่น ๆ	268	138	69	79
รวม	2,157	3,004	1,741	2,752
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า	(28)	(29)	(28)	(29)
สินทรัพย์อื่นสุทธิ	2,129	2,975	1,713	2,723

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

18 เงินรับฝาก

18.1 จำแนกตามประเภทเงินรับฝาก

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท
จ่ายเงินเมื่อทวงถาม	2,912	2,168	2,912	2,168
ออมทรัพย์	60,450	52,810	60,531	52,908
จ่ายเงินเมื่อสิ้นระยะเวลา	134,829	127,269	134,845	127,286
บัตรเงินฝาก	844	2,854	844	2,853
รวมเงินรับฝาก	199,035	185,101	199,132	185,215

18.2 จำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก

	งบการเงินรวม					
	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2561		
	ในประเทศ ล้านบาท	ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท	ในประเทศ ล้านบาท	ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท
เงินบาท	194,043	1,697	195,740	180,934	1,599	182,533
เงินดอลลาร์สหรัฐ	2,351	309	2,660	1,906	230	2,136
เงินสกุลอื่น	574	61	635	369	63	432
รวม	196,968	2,067	199,035	183,209	1,892	185,101

  

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร					
	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2561		
	ในประเทศ ล้านบาท	ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท	ในประเทศ ล้านบาท	ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท
เงินบาท	194,140	1,697	195,837	181,048	1,599	182,647
เงินดอลลาร์สหรัฐ	2,351	309	2,660	1,906	230	2,136
เงินสกุลอื่น	574	61	635	369	63	432
รวม	197,065	2,067	199,132	183,323	1,892	185,215

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

19 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร					
	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2561		
	เมื่อทวงถาม ล้านบาท	มีระยะเวลา ล้านบาท	รวม ล้านบาท	เมื่อทวงถาม ล้านบาท	มีระยะเวลา ล้านบาท	รวม ล้านบาท
<b>ในประเทศ :</b>						
ธนาคารพาณิชย์	242	30,580	30,822	177	27,600	27,777
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ	3	2,537	2,540	8	6,546	6,554
บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์	4,611	433	5,044	4,988	1,950	6,938
สถาบันการเงินอื่น	2,858	276	3,134	824	304	1,128
รวมรายการระหว่างธนาคารในประเทศ	7,714	33,826	41,540	5,997	36,400	42,397
<b>ต่างประเทศ :</b>						
เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ	64	1	65	267	659	926
เงินสกุลอื่น	1,228	561	1,789	848	363	1,211
รวมรายการระหว่างธนาคารต่างประเทศ	1,292	562	1,854	1,115	1,022	2,137
รวมรายการระหว่างในประเทศและ ต่างประเทศ	9,006	34,388	43,394	7,112	37,422	44,534

20 หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	ล้านบาท	ล้านบาท
หุ้นกู้	11	14,703
ตั๋วแลกเงิน	24,412	20,810
รวม	24,423	35,513

20 หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)

สัดส่วนการทำธุรกรรมแบ่งตามประเภทสัญญาโดยพิจารณาจากจำนวนเงินตามสัญญา

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	สัดส่วนร้อยละ	สัดส่วนร้อยละ
สถาบันการเงิน	100	54
บุคคลภายนอก	-	46
รวม	100	100

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม สรุปได้ดังนี้

- ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง อายุ 5 ปี อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย THBFIX 6 month ประเภท callable range accrual note ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาโดยชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
- ธนาคารได้ออกตั๋วแลกเงินแบบ accreting ที่มีอนุพันธ์แฝง (accreting structured bills of exchange) ซึ่งอนุพันธ์แฝงคือสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย มีอายุระหว่าง 7 - 23 ปี ธนาคารชำระดอกเบี้ยในอัตราระหว่างร้อยละ 2.68 - ร้อยละ 5.18 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยครั้งเดียว ณ วันครบกำหนดไถ่ถอน โดยธนาคารได้ทำรายการสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย กับกิจการอื่นเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

21 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

	งบการเงินรวม					
	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2561		
	ในประเทศ ล้านบาท	ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท	ในประเทศ ล้านบาท	ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท
<b>หุ้นกู้</b>						
หุ้นกู้ครบกำหนดปี พ.ศ. 2563						
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.44 ต่อปี	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000
<b>หุ้นกู้ค้ำยสิทธิ</b>						
ตราสารหนี้ค้ำยสิทธิ มูลค่าตราไว้ 400 ล้านบาท						
ครบกำหนดปี พ.ศ. 2567 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.60 ต่อปี	-	-	-	-	3,122	3,122
ตราสารหนี้ค้ำยสิทธิ มูลค่าตราไว้ 570 ล้านบาท						
ครบกำหนดปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.35 ต่อปี	-	4,174	4,174	-	4,449	4,449
ตราสารหนี้ค้ำยสิทธิ มูลค่าตราไว้ 390 ล้านบาท						
ครบกำหนดปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.20 ต่อปี	-	2,856	2,856	-	3,044	3,044
ตราสารหนี้ค้ำยสิทธิ มูลค่าตราไว้ 550 ล้านบาท						
ครบกำหนดปี พ.ศ. 2572 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.15 ต่อปี	-	4,027	4,027	-	-	-
<b>หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง</b>						
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	6,112	1,563	7,675	1,016	-	1,016
	<u>8,112</u>	<u>12,620</u>	<u>20,732</u>	<u>3,016</u>	<u>10,615</u>	<u>13,631</u>
<b>ตั๋วแลกเงินที่มีอนุพันธ์แฝง</b>						
ตั๋วแลกเงินที่มีอนุพันธ์แฝง	1,800	3,287	5,087	1,800	3,537	5,337
	<u>1,800</u>	<u>3,287</u>	<u>5,087</u>	<u>1,800</u>	<u>3,537</u>	<u>5,337</u>
<b>รวม</b>	<u>9,912</u>	<u>15,907</u>	<u>25,819</u>	<u>4,816</u>	<u>14,152</u>	<u>18,968</u>

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

21 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม (ต่อ)

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร					
	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2561		
	ในประเทศ ล้านบาท	ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท	ในประเทศ ล้านบาท	ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท
<b>หุ้นกู้ด้อยสิทธิ</b>						
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ มูลค่าตราไว้ 400 ล้านริงกิต ครบกำหนดปี พ.ศ. 2567 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.60 ต่อปี	-	-	-	-	3,122	3,122
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ มูลค่าตราไว้ 570 ล้านริงกิต ครบกำหนดปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.35 ต่อปี	-	4,174	4,174	-	4,449	4,449
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ มูลค่าตราไว้ 390 ล้านริงกิต ครบกำหนดปี พ.ศ. 2571 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.20 ต่อปี	-	2,856	2,856	-	3,044	3,044
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ มูลค่าตราไว้ 550 ล้านริงกิต ครบกำหนดปี พ.ศ. 2572 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.15 ต่อปี	-	4,027	4,027	-	-	-
<b>หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง</b>						
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง	6,112	1,563	7,675	1,016	-	1,016
	<u>6,112</u>	<u>12,620</u>	<u>18,732</u>	<u>1,016</u>	<u>10,615</u>	<u>11,631</u>
<b>ตัวแลกเปลี่ยนที่มีอนุพันธ์แฝง</b>						
ตัวแลกเปลี่ยนที่มีอนุพันธ์แฝง	1,800	3,287	5,087	1,800	3,537	5,337
	<u>1,800</u>	<u>3,287</u>	<u>5,087</u>	<u>1,800</u>	<u>3,537</u>	<u>5,337</u>
รวม	<u>7,912</u>	<u>15,907</u>	<u>23,819</u>	<u>2,816</u>	<u>14,152</u>	<u>16,968</u>

(ก) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคารได้ออกหุ้นกู้ จำนวน 2,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นหุ้นกู้ 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.44 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกหกเดือน หุ้นมีอายุ 3 ปี ครบกำหนด วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(ข) ในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ จำนวน 400 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซียครบกำหนด ในปี พ.ศ. 2567 โดยธนาคารสามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ (ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิ) ธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษร ตามหนังสือเลขที่ ฝกก. 292/2562 การขออนุญาตไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

และในวันเดียวกัน ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจำนวน 550 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้ด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 เพื่อขายให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ ราคาเสนอขาย หน่วยละ 100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย จำนวน 5,500,000 หน่วย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.15 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ชำระดอกเบี้ยทุกหกเดือน หุ้นมีอายุ 10 ปี ครบกำหนด ในปี พ.ศ. 2572 ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดหลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดยต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษรตามหนังสือที่ ฝกก. 527/2562 ให้สามารถนับหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2



21 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม (ต่อ)

- (ค) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจำนวน 570 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้ด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 เพื่อขายให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ จำนวน 5,700,000 หน่วย ราคาเสนอขาย หน่วยละ 100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.35 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ชำระดอกเบี้ยทุกหกเดือน หุ้นกู้มีอายุ 10 ปี ครบกำหนดในปี พ.ศ. 2569 ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดหลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดยต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษรตามหนังสือที่ฝาก. (02) 414/2559 ให้สามารถนับหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2

- (ง) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารได้ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิจำนวน 390 ล้านเหรียญริงกิตมาเลเซีย ตามโครงการหุ้นกู้ด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 เพื่อขายให้กับผู้ลงทุนในต่างประเทศ จำนวน 3,900,000 หน่วย ราคาเสนอขาย หน่วยละ 100 เหรียญริงกิตมาเลเซีย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.20 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ชำระดอกเบี้ยทุกหกเดือน หุ้นกู้มีอายุ 10 ปี ครบกำหนดในปี พ.ศ. 2571 ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดหลังจากวันครบรอบ 5 ปี โดยต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษรตามหนังสือที่ฝาก. 221/2561 ให้สามารถนับหุ้นกู้ด้อยสิทธิดังกล่าวเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2

- (จ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารมีหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง จำนวน 7,675 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 1,016 ล้านบาท) ดังนี้

- ธนาคารได้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ (Maxi X-Change) จำนวน 59 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 60 ล้านบาท) มีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ โดยให้ผลตอบแทน ณ วันครบกำหนดอายุ ตามการเคลื่อนไหวของปัจจัยอ้างอิง
- ธนาคารออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงกับหน่วยลงทุน ประเภท Fund Link Note ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ จำนวน 12 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 357 ล้านบาท และ ที่เป็นเงินบาท จำนวน 6,053 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : เงินบาทจำนวน 956 ล้านบาท) อัตราผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับผลการเคลื่อนไหวของราคาของหน่วยลงทุนของกองทุน
- ธนาคารออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงกับเหตุการณ์ที่มีผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทอ้างอิง credit linked note (CLN) จำนวน 40 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 1,206 ล้านบาท อายุ 3 ปี ผู้ถือ CLN จะได้รับดอกเบี้ยและจำนวนเงินไถ่ถอนในวันที่ครบกำหนดตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา โดยต้องไม่มีเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเกิดขึ้นกับกิจการอ้างอิง

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

21 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม (ต่อ)

(จ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารมีตั๋วแลกเงินอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับเหตุการณ์ที่มีผลต่อความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทอ้างอิง credit linked bill of exchange (CLN) จำนวน 5,087 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : จำนวน 5,337 ล้านบาท) ดังนี้

- ธนาคารออก CLN จำนวน 1,800 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : จำนวน 1,800 ล้านบาท) อายุ 10 ปี ผู้ถือ CLN จะได้รับดอกเบี้ยทั้งหมดในวันที่ชำระดอกเบี้ยและจะได้รับจำนวนเงินไถ่ถอนในวันที่ครบกำหนด โดยต้องไม่มีเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเกิดขึ้นกับกิจการอ้างอิง ธนาคารชำระดอกเบี้ยในอัตราระหว่างร้อยละ 3.75 ถึง ร้อยละ 4.01 ต่อปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 3.75 - ร้อยละ 4.01 ต่อปี) ชำระดอกเบี้ยทุกหกเดือน
- ธนาคารออก CLN จำนวน 109 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 3,287 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : จำนวน 109 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 3,537 ล้านบาท) อายุระหว่าง 8 - 15 ปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 8 - 15 ปี) ผู้ถือ CLN จะได้รับดอกเบี้ยและจำนวนเงินไถ่ถอนในวันที่ครบกำหนดตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา โดยต้องไม่มีเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเกิดขึ้นกับกิจการอ้างอิง ธนาคารชำระดอกเบี้ยในอัตราระหว่าง 6M LIBOR + 1.6597% ถึง 6M LIBOR + 2.3925% ต่อปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 6M LIBOR + 1.6597% ถึง 6M LIBOR + 2.3925% ต่อปี) ชำระดอกเบี้ยทุกหกเดือน

22 ประเมินการหนี้สิน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท
ประเมินการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้อง	73	58	73	58
สำรองสำหรับรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน	351	476	351	476
ประเมินการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	1,852	1,427	1,694	1,332
ประเมินการหนี้สินที่เกิดขึ้นจากคำรื้อถอน	23	27	23	27
รวมประเมินการหนี้สิน	2,299	1,988	2,141	1,893

ประเมินการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันจากผลประโยชน์ของพนักงาน	1,852	1,427	1,694	1,332
ประเมินการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน	1,852	1,427	1,694	1,332

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

22 ประมาณการหนี้สิน (ต่อ)

การเคลื่อนไหวของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท
ยอดยกมาต้นปี	1,427	1,413	1,332	1,322
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	141	121	128	114
ต้นทุนในอดีต	139	-	117	-
กำไรจากการรับชำระ	(8)	-	(8)	-
ต้นทุนดอกเบี้ย	39	37	36	35
การวัดมูลค่าใหม่ :				
(กำไร) ขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ				
สมมติฐานทางประชากรศาสตร์	(66)	-	(55)	-
สมมติฐานทางการเงิน	324	-	289	-
ประสบการณ์	(1)	(70)	(5)	(70)
<b>หัก</b> ผลประโยชน์บำเหน็จพนักงานจ่ายในระหว่างปี	(143)	(74)	(140)	(69)
ยอดคงเหลือปลายปี	1,852	1,427	1,694	1,332

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	141	121	128	114
ต้นทุนในอดีต	139	-	117	-
กำไรจากการรับชำระ	(8)	-	(8)	-
ต้นทุนดอกเบี้ย	39	37	36	35
รวม	311	158	273	149

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

22 ประมาณการหนี้สิน (ต่อ)

สมมติฐานที่สำคัญตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้ในการคำนวณ สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
อัตราคิดลด	ร้อยละ 1.50	ร้อยละ 2.75
อัตราการขึ้นเงินเดือน	ร้อยละ 6.00	ร้อยละ 5.00
อัตราการตายก่อนเกษียณอายุ	ร้อยละ 75.00	ร้อยละ 75.00
	ของ Thai Mortality Ordinary Table 2017	ของ Thai Mortality Ordinary Table 2017
อัตราการทุพพลภาพ	ร้อยละ 10.00	ร้อยละ 10.00
	ของอัตราการตายก่อนเกษียณอายุ (the pre-retirement mortality rate)	ของอัตราการตายก่อนเกษียณอายุ (the pre-retirement mortality rate)
อัตราการถอนเงินก่อนเกษียณอายุ	พนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ: ร้อยละ 2.865	พนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ: ร้อยละ 1.910
	ของ Thai Withdrawal Table พนักงานอื่น (นอกจากคนที่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ): ร้อยละ 75 ของ Thai Withdrawal Table	ของ Thai Withdrawal Table พนักงานอื่น (นอกจากคนที่มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จ): ร้อยละ 75 ของ Thai Withdrawal Table
เกษียณอายุ	อายุ 60 ปี	อายุ 60 ปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการคำนวณ

	งบการเงินรวม					
	ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้					
	การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ		การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ		การลดลงของข้อสมมติ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
อัตราคิดลดเฉลี่ย	ร้อยละ 0.5	ร้อยละ 0.5	ลดลง ร้อยละ 3.86	ลดลง ร้อยละ 3.24	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.91	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.87
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเฉลี่ย	ร้อยละ 1.0	ร้อยละ 1.0	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.23	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.02	ลดลง ร้อยละ 8.35	ลดลง ร้อยละ 7.64

  

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร					
	ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้					
	การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ		การเพิ่มขึ้นของข้อสมมติ		การลดลงของข้อสมมติ	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
อัตราคิดลดเฉลี่ย	ร้อยละ 0.5	ร้อยละ 0.5	ลดลง ร้อยละ 3.70	ลดลง ร้อยละ 3.10	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.79	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.81
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเฉลี่ย	ร้อยละ 1.0	ร้อยละ 1.0	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.96	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.85	ลดลง ร้อยละ 8.09	ลดลง ร้อยละ 7.42

22 ประมาณการหนี้สิน (ต่อ)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ข้อสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าว ยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กัน ในการคำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพัน ผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกับการคำนวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่รับรู้ใน งบแสดงฐานะการเงิน (มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้คำนวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน)

วิธีการและประเภทของข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำกรวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 8.3 ปี (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 8 ปี)

การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่มีการคิดลด

	งบการเงินรวม			
	พ.ศ. 2562			
	น้อยกว่า 1 ปี ล้านบาท	ระหว่าง 1 - 5 ปี ล้านบาท	เกินกว่า 5 ปี ล้านบาท	รวม ล้านบาท
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	181	350	1,600	2,131
	งบการเงินรวม			
	พ.ศ. 2561			
	น้อยกว่า 1 ปี ล้านบาท	ระหว่าง 1 - 5 ปี ล้านบาท	เกินกว่า 5 ปี ล้านบาท	รวม ล้านบาท
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	137	336	1,350	1,823
	งบการเงินเฉพาะธนาคาร			
	พ.ศ. 2562			
	น้อยกว่า 1 ปี ล้านบาท	ระหว่าง 1 - 5 ปี ล้านบาท	เกินกว่า 5 ปี ล้านบาท	รวม ล้านบาท
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	163	338	1,440	1,941
	งบการเงินเฉพาะธนาคาร			
	พ.ศ. 2561			
	น้อยกว่า 1 ปี ล้านบาท	ระหว่าง 1 - 5 ปี ล้านบาท	เกินกว่า 5 ปี ล้านบาท	รวม ล้านบาท
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ	125	324	1,242	1,691

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

23 หนี้สินอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท
เจ้าหนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	18	29	18	29
หนี้สินอื่นระหว่างรอการโอนบัญชี	640	423	558	423
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	680	753	673	746
รายได้รอตัดจำหน่าย	161	237	169	244
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,094	2,047	1,533	1,489
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	108	141	-	-
อื่นๆ	547	508	196	258
รวม	4,248	4,138	3,147	3,189

24 ทุนเรือนหุ้น

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร			
	พ.ศ. 2562		พ.ศ. 2561	
	จำนวนหุ้น ล้านหุ้น	จำนวนเงิน ล้านบาท	จำนวนหุ้น ล้านหุ้น	จำนวนเงิน ล้านบาท
<b>ทุนจดทะเบียน</b>				
ณ วันต้นปี				
- หุ้นสามัญ	34,822	17,411	30,280	15,140
การออกหุ้นใหม่	-	-	4,542	2,271
ณ วันปลายปี	34,822	17,411	34,822	17,411
<b>ทุนที่ออกและชำระแล้ว</b>				
ณ วันต้นปี				
- หุ้นสามัญ	34,822	17,411	30,280	15,140
การออกหุ้นใหม่	-	-	4,542	2,271
ณ วันปลายปี	34,822	17,411	34,822	17,411

วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 2,271,017,070.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 15,140,113,803.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 17,411,130,874 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 4,542,034,141 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในอัตรา 3 หุ้นใหม่ต่อ 20 หุ้นเดิม ในราคาเสนอขาย 0.87 บาทต่อหุ้น

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้ทุนที่ออกและชำระแล้วของธนาคารมีจำนวน 17,411,130,874 บาท และมีหุ้นสามัญ 34,822,261,748 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

25 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	1,935	1,972
ส่วนเกิน (ส่วนต่ำ) กว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	313	(160)
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ	(17)	-
กำไรจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์ สำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด	27	82
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน	(361)	(103)
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(429)	(390)
รวม	1,468	1,401

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	1,935	1,972
ส่วนเกิน (ส่วนต่ำ) กว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	313	(160)
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการดำเนินงานในต่างประเทศ	(17)	-
กำไรจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์ สำหรับการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด	27	82
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน	(305)	(76)
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(440)	(396)
รวม	1,513	1,422

(ก) ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ คือ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน และอาคาร ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวจะทยอยตัดจำหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์นั้น และบันทึกโอนไปยังกำไรสะสมโดยตรง

	งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท
ยอดคงเหลือต้นปี	1,972	2,029
หัก ตัดจำหน่าย	(37)	(57)
ยอดคงเหลือปลายปี	1,935	1,972

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถนำมาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

25 องค์ประกอบอื่นของส่วนเจ้าของ (ต่อ)

(ข) ส่วนเกิน (ส่วนต่ำ) กว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ

	งบการเงินรวม	
	และงบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	ล้านบาท	ล้านบาท
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน		
ตราสารหนี้	316	88
ตราสารทุน	14	18
รวม	330	106
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน		
ตราสารหนี้	-	(242)
ตราสารทุน	(17)	(24)
รวม	(17)	(266)
ส่วนเกิน (ส่วนต่ำ) กว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ	313	(160)

26 สำรองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ธนาคารจะต้องจัดสรรเงินสำรองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยสำรองดังกล่าวไม่สามารถนำมาจ่ายเงินปันผลได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารมีทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 403.98 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 403.60 ล้านบาท)



ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

27 เงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุน คือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและการดำรงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ซึ่งประกอบด้วย

	อัตราส่วน เงินกองทุน		อัตราส่วน เงินกองทุน	
	พ.ศ. 2562	ต่อสินทรัพย์เสี่ยง	พ.ศ. 2561	ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>เงินกองทุนสำหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน</b>				
<u>เงินกองทุนชั้นที่ 1</u>				
ทุนชำระแล้ว	17,411		17,411	
ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	10,146		10,146	
เงินสำรองตามกฎหมาย	404		404	
กำไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร	7,618		7,619	
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	1,646		1,361	
รายการหักจากกองทุนชั้นที่ 1	(2,590)		(2,065)	
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1	<u>34,635</u>	13.05	<u>34,876</u>	14.09
<u>เงินกองทุนชั้นที่ 2</u>				
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว	12,262		12,244	
เงินสำรองสำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ	748		766	
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2	<u>13,010</u>	4.90	<u>13,010</u>	5.25
รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย	<u><u>47,645</u></u>	17.95	<u><u>47,886</u></u>	19.34

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

27 เงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ตามกฎหมาย (ต่อ)

วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุน คือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและการดำรงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ซึ่งประกอบด้วย (ต่อ)

เงินกองทุนสำหรับธนาคาร	อัตราส่วน เงินกองทุน		อัตราส่วน เงินกองทุน	
	พ.ศ. 2562	ต่อสินทรัพย์เสี่ยง	พ.ศ. 2561	ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>เงินกองทุนชั้นที่ 1</b>				
ทุนชำระแล้ว	17,411		17,411	
ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	10,146		10,146	
เงินสำรองตามกฎหมาย	404		404	
กำไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร	5,012		5,825	
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	1,689		1,404	
รายการหักจากกองทุนชั้นที่ 1	(2,022)		(2,393)	
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1	32,640	12.38	32,797	13.32
<b>เงินกองทุนชั้นที่ 2</b>				
หุ้นกู้ด้อยสิทธิระยะยาว	12,262		12,244	
เงินสำรองสำหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ	1,027		975	
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2	13,289	5.04	13,219	5.37
รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย	45,929	17.42	46,016	18.69

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เงินกองทุนหลังหักเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับการให้สินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้าใหญ่ของธนาคาร มีจำนวน 45,929 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : จำนวน 46,016 ล้านบาท)

ธนาคารดำรงเงินกองทุนและสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรงตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการกำกับดูแลเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และการกำกับดูแลเงินกองทุนภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ซึ่งจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนสำหรับธนาคารพาณิชย์เรื่องหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่ม และการเปิดเผยข้อมูลการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ที่มีความรุนแรงทาง [www.cimbthai.com](http://www.cimbthai.com) ภายใน 4 เดือนนับตั้งแต่วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

28 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

แผนการให้หุ้นทุน (Equity Ownership Plan, “EOP”)

EOP เป็นแผนการให้หุ้นทุนแก่พนักงานของธนาคารซึ่งเริ่มในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 โดยธนาคารจะให้หุ้นสามัญของ CIMB Group Holdings Berhad บริษัทใหญ่ของกลุ่มกิจการ CIMB แก่พนักงานที่เข้าเงื่อนไข

ผู้มีสิทธิตาม EOP จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของ CIMB Group Holdings Berhad และหุ้นจะถูกส่งมอบให้กับพนักงานตามวันที่กำหนดโดยพนักงานยังคงเป็นพนักงานของธนาคารอยู่

หากมีการเลิกจ้างพนักงานที่ไม่ใช่การเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือการตาย หุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรรแก่พนักงานจะถูกจำหน่ายในราคาตลาด รายได้จากการขายจะถูกส่งกลับไปยังธนาคาร ถ้ามีการเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือการตายของพนักงานที่มีหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร หุ้นตามสิทธิจะถูกจัดสรรแก่พนักงานหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่กำหนดในวันที่มีการเกษียณอายุ ทุพพลภาพ หรือตาย

มูลค่ายุติธรรมถัวเฉลี่ยของการให้หุ้นทุนในระหว่างปี ซึ่งถูกซื้อในช่วงเวลาที่กำหนดก่อนหน้าเพื่อให้แก่พนักงานที่เข้าเงื่อนไขตามแผนการให้หุ้นทุนเท่ากับ MYR 5.19 ต่อหุ้น (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : MYR 7.07 ต่อหุ้น)

การเปลี่ยนแปลง/เคลื่อนไหวของจำนวนหุ้นสามัญตามแผนการให้หุ้นทุน มีดังนี้

	จำนวนหุ้นตามแผนการให้หุ้นทุน	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	พันหน่วย	พันหน่วย
ยอดคงเหลือต้นปี	1,241	1,418
ให้สิทธิเพิ่มระหว่างปี	1,095	762
ใช้สิทธิระหว่างปี	(1,087)	(939)
ยอดคงเหลือปลายปี	1,249	1,241

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายสำหรับการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จำนวน 42 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : 38 ล้านบาท) และธนาคารมีสำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จำนวน 35 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 34 ล้านบาท)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

29 ฐานะและผลการดำเนินงานที่สำคัญจำแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ

29.1 ฐานะจำแนกตามประเภทธุรกรรม

	งบการเงินรวม					
	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2561		
	ธุรกรรม ในประเทศ ล้านบาท	ธุรกรรม ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท	ธุรกรรม ในประเทศ ล้านบาท	ธุรกรรม ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	391,515	392	391,907	355,446	403	355,849
รายการระหว่างธนาคาร						
และตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)	6,195	227	6,422	6,451	339	6,790
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	43,459	-	43,459	23,396	-	23,396
เงินลงทุนสุทธิ	86,696	102	86,798	92,172	-	92,172
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	229,860	51	229,911	216,137	64	216,201
เงินรับฝาก	199,024	11	199,035	185,092	9	185,101
รายการระหว่างธนาคาร						
และตลาดเงิน (หนี้สิน)	43,394	-	43,394	44,534	-	44,534
หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	24,423	-	24,423	35,513	-	35,513
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	44,660	-	44,660	24,318	-	24,318
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	25,819	-	25,819	18,968	-	18,968
	งบการเงินเฉพาะธนาคาร					
	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2561		
	ธุรกรรม ในประเทศ ล้านบาท	ธุรกรรม ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท	ธุรกรรม ในประเทศ ล้านบาท	ธุรกรรม ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	384,757	392	385,149	349,974	403	350,377
รายการระหว่างธนาคาร						
และตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)	5,979	227	6,206	6,345	339	6,684
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	43,459	-	43,459	23,396	-	23,396
เงินลงทุนสุทธิ	86,694	102	86,796	92,172	-	92,172
เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ	2,208	-	2,208	2,208	-	2,208
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	222,371	51	222,422	209,532	64	209,596
เงินรับฝาก	199,121	11	199,132	185,206	9	185,215
รายการระหว่างธนาคาร						
และตลาดเงิน (หนี้สิน)	43,394	-	43,394	44,534	-	44,534
หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	24,423	-	24,423	35,513	-	35,513
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	44,660	-	44,660	24,318	-	24,318
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	23,819	-	23,819	16,968	-	16,968

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

29 ฐานะและผลการดำเนินงานที่สำคัญจำแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ (ต่อ)

29.2 ผลการดำเนินงานจำแนกตามธุรกรรม

	งบการเงินรวม					
	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2561		
	ธุรกรรม ในประเทศ ล้านบาท	ธุรกรรม ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท	ธุรกรรม ในประเทศ ล้านบาท	ธุรกรรม ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท
รายได้ดอกเบี้ย	16,413	8	16,421	15,302	8	15,310
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	(5,513)	-	(5,513)	(4,563)	-	(4,563)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	10,900	8	10,908	10,739	8	10,747
รายได้ค่าธรรมเนียมและ บริการสุทธิ	2,170	-	2,170	1,808	-	1,808
รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	1,077	-	1,077	1,127	-	1,127
ค่าใช้จ่ายจากการ ดำเนินงานอื่นๆ	(9,624)	(16)	(9,640)	(8,475)	(17)	(8,492)
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และ ขาดทุนจากการซื้อขายค่า	(2,572)	-	(2,572)	(4,919)	-	(4,919)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	1,951	(8)	1,943	280	(9)	271
	งบการเงินเฉพาะธนาคาร					
	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2561		
	ธุรกรรม ในประเทศ ล้านบาท	ธุรกรรม ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท	ธุรกรรม ในประเทศ ล้านบาท	ธุรกรรม ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท
รายได้ดอกเบี้ย	12,970	8	12,978	12,334	8	12,342
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	(5,465)	-	(5,465)	(4,515)	-	(4,515)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	7,505	8	7,513	7,819	8	7,827
รายได้ค่าธรรมเนียมและ บริการสุทธิ	1,245	-	1,245	1,087	-	1,087
รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	305	-	305	574	-	574
ค่าใช้จ่ายจากการ ดำเนินงานอื่นๆ	(7,246)	(16)	(7,262)	(6,523)	(17)	(6,540)
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และ ขาดทุนจากการซื้อขายค่า	(1,185)	-	(1,185)	(3,686)	-	(3,686)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	624	(8)	616	(729)	(9)	(738)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

30 รายได้ดอกเบี้ย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	88	128	87	127
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า	773	560	773	560
เงินลงทุนในตราสารหนี้	1,297	1,104	1,297	1,104
เงินให้สินเชื่อ	9,623	9,704	10,618	10,436
การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน อื่นๆ	4,437	3,699	-	-
	203	115	203	115
รายได้ดอกเบี้ย	16,421	15,310	12,978	12,342

31 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท
เงินรับฝาก	2,850	2,341	2,851	2,342
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	719	351	719	351
เงินนำส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก	20	18	20	18
เงินนำส่งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ที่ออก	1,043	990	1,043	990
- หุ้นกู้ด้อยสิทธิ	417	568	417	568
- อื่นๆ	253	144	253	144
เงินกู้ยืม	49	49	-	-
อื่นๆ	162	102	162	102
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	5,513	4,563	5,465	4,515

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

32 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ				
การรับรอง รับอาวัล และการค้ำประกัน	87	82	109	103
รายได้ค่าธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต และบัตรเครดิต	34	43	34	43
รายได้จากการเป็นนายหน้าขายประกัน	873	742	873	742
รายได้ค่าธรรมเนียมจัดการ	107	102	107	102
รายได้ค่าธรรมเนียมในการจดจำนายหลักทรัพย์	260	135	260	135
รายได้ค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงถามหนี้	198	193	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจากการชำระค่าสินค้าและบริการ อื่นๆ	768	577	1	2
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	2,556	2,110	1,615	1,377
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ				
ค่าธรรมเนียมในการติดตามหนี้	(211)	(152)	(211)	(155)
ค่าธรรมเนียมตู้เอทีเอ็ม	(24)	(30)	(24)	(30)
ค่าธรรมเนียมนายหน้าขายประกัน	(97)	(88)	(97)	(88)
อื่นๆ	(54)	(32)	(38)	(17)
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ	(386)	(302)	(370)	(290)
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	2,170	1,808	1,245	1,087

33 กำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

	งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ		
เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์		
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน	(572)	337
ตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย	2,530	777
ตราสารหนี้	634	(58)
ตราสารทุน	47	7
อื่นๆ	(8)	5
รวม	2,631	1,068
ขาดทุนจากการป้องกันความเสี่ยง	(5)	(14)
กำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้ำและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ	2,626	1,054

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

34 ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม

ขาดทุนสุทธิจากหนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ประกอบด้วยรายการดังนี้

	งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	ล้านบาท	ล้านบาท
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิ		
ตัวแลกเปลี่ยน	(1,708)	(183)
หุ้นกู้	(245)	99
ดอกเบี้ยจ่าย	(850)	(676)
รวม	<u>(2,803)</u>	<u>(760)</u>

35 กำไรสุทธิจากเงินลงทุน

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	ล้านบาท	ล้านบาท
กำไรจากการขาย		
เงินลงทุนเพื่อขาย	342	17
เงินลงทุนทั่วไป	2	4
กำไรจากการขายสุทธิ	<u>344</u>	<u>21</u>
ขาดทุนจากการด้อยค่า		
เงินลงทุนทั่วไป	-	(1)
ขาดทุนจากการด้อยค่าสุทธิ	<u>-</u>	<u>(1)</u>
กำไรสุทธิจากเงินลงทุน	<u>344</u>	<u>20</u>



ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

36 รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	20	10	11
กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย	28	69	25	140
หนี้สงสัยจะสูญรับคืน	375	384	-	-
รายได้รับจากเงินปันผล	8	11	8	11
รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้าประกันภัย	48	48	48	48
รายได้อื่น	41	55	47	51
รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ	512	587	138	261

37 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	1	(11)	1	(11)
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	-	(25)	-	(25)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	2,571	4,955	1,184	3,722
รวม	2,572	4,919	1,185	3,686

38 ภาษีเงินได้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน :				
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันสำหรับกำไรทางภาษีสำหรับปี	267	303	-	-
รวมภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน	267	303	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :				
(เพิ่ม) ลดในสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	(276)	(96)	(233)	10
เพิ่มในหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	451	57	425	57
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	175	(39)	192	67
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	442	264	192	67

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

38 ภาษีเงินได้ (ต่อ)

ภาษีเงินได้สำหรับกำไรก่อนหักภาษีของกลุ่มกิจการมียอดจำนวนเงินที่แตกต่างจากการคำนวณกำไร (ขาดทุน) ทางบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	1,943	271	616	(738)
ภาษีคำนวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20	389	54	123	(148)
ผลกระทบ :				
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี	(22)	(30)	(22)	(30)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี	6	13	6	12
การปรับปรุงอื่น	3	6	2	6
ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้บันทึกเป็น สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	144	-	144
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่ไม่ได้รับรู้	83	83	83	83
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจากบริษัทย่อย	(17)	(6)	-	-
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	442	264	192	67
อัตราภาษีเงินได้ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ร้อยละ)	23	97	31	9

ภาษีเงินได้ที่ (เพิ่ม) ลด ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีดังนี้

	งบการเงินรวม					
	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2561		
	ก่อนภาษี ล้านบาท	ภาษี (เพิ่ม) ลด ล้านบาท	หลังภาษี ล้านบาท	ก่อนภาษี ล้านบาท	ภาษี (เพิ่ม) ลด ล้านบาท	หลังภาษี ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) จากมูลค่ายุติธรรม :						
การป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด	(55)	11	(44)	137	(27)	110
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	(258)	6	(252)	73	(15)	58
เงินลงทุนเพื่อขาย	472	(63)	409	(274)	23	(251)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	159	(46)	113	(64)	(19)	(83)
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน		267			303	
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		175			(39)	
		442			264	

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

38 ภาษีเงินได้ (ต่อ)

ภาษีเงินได้ที่ (เพิ่ม) ลด ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีดังนี้ (ต่อ)

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร					
	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2561		
	ก่อนภาษี ล้านบาท	ภาษี (เพิ่ม) ลด ล้านบาท	หลังภาษี ล้านบาท	ก่อนภาษี ล้านบาท	ภาษี (เพิ่ม) ลด ล้านบาท	หลังภาษี ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) จากมูลค่าสุทธิธรรม :						
การป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด	(55)	11	(44)	137	(27)	110
การวัดมูลค่าใหม่ของการผูกพัน						
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	(229)	-	(229)	70	(14)	56
เงินลงทุนเพื่อขาย	472	(63)	409	(274)	23	(251)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	188	(52)	136	(67)	(18)	(85)
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน		-			-	
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		192			67	
		192			67	

นอกจากนี้ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 7.5 ล้านบาท (วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 11 ล้านบาท) ได้ถูกโอนมาจากส่วนเกินทุนอื่นไปยังกำไรสะสม โดยการโอนนี้เกิดจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างกันระหว่างค่าเสื่อมราคาจริงและค่าเสื่อมราคาที่ยังคงค้างจากราคาทุนเดิมของอาคารและการตีมูลค่าเพิ่มของที่ดิน

39 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มกิจการและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือนพนักงาน และเงินที่ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 5 และจ่ายให้พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด และจะถูกจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจการและธนาคารได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจำนวนประมาณ 141 ล้านบาท และ 123 ล้านบาท ตามลำดับ (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 125 ล้านบาท และ 109 ล้านบาท ตามลำดับ)

40 กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นที่แสดงไว้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะธนาคาร เป็นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ซึ่งคำนวณโดยการหารกำไรสุทธิสำหรับงวดด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่อยู่ในระหว่างปี (หมายเหตุ 24)

บริษัทไม่มีการออกหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

41 ทรัพย์สินที่ติดภาระผูกพัน

41.1 ทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน

กลุ่มกิจการได้นำเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรรัฐวิสาหกิจไปวางเป็นหลักประกันในเรื่องดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	ล้านบาท	ล้านบาท
สำหรับหลักทรัพย์สินโดยมีสัญญาซื้อคืน	28,072	33,104
สำหรับการใช้ไฟฟ้า	7	7
อื่น ๆ	2	-
รวม	28,081	33,111

  

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	ล้านบาท	ล้านบาท
สำหรับหลักทรัพย์สินโดยมีสัญญาซื้อคืน	28,072	33,104
สำหรับการใช้ไฟฟ้า	7	7
รวม	28,079	33,111

41.2 ทรัพย์สินที่ติดภาระผูกพัน

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ธนาคารมีทรัพย์สินรอการขายซึ่งมีข้อจำกัดในการขายภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่กำหนดในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ทรัพย์สินรอการขายดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชี จำนวน 319 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ทรัพย์สินรอการขายที่ติดภาระผูกพันดังกล่าวมีดังนี้

วันที่พ้นกำหนด	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร			
	พ.ศ. 2562		พ.ศ. 2561	
	จำนวนบริษัท	มูลค่าราคาทุน ล้านบาท	จำนวนบริษัท	มูลค่าราคาทุน ล้านบาท
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป	-	-	2	319
ทรัพย์สินที่ติดภาระผูกพัน	-	-	2	319

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

42 ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

42.1 ภาวะผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ธนาคารมีภาวะผูกพันที่มีสาระสำคัญดังนี้

	งบการเงินรวม					
	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2561		
	เงินบาท ล้านบาท	เงินตรา ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท	เงินบาท ล้านบาท	เงินตรา ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท
<b>การรับอวัลต์เงิน</b>						
และคำประกันการกู้ยืมเงิน :						
การรับอวัลต์เงิน	-	-	-	271	-	271
การคำประกันการกู้ยืมเงิน	-	-	-	9	-	9
รวมการรับอวัลต์เงินและ คำประกันการกู้ยืมเงิน	-	-	-	280	-	280
<b>ภาวะตามตัวแลกเงินค่า</b>						
สินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด :						
ภาวะตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้า ที่ยังไม่ครบกำหนด	-	331	331	-	239	239
<b>เล็ดเตอร์ออฟเครดิต :</b>						
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	7	598	605	41	1,144	1,185
<b>ภาวะผูกพันอื่น :</b>						
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา						
ต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า						
- สัญญาซื้อ	-	538,378	538,378	-	702,639	702,639
- สัญญาขาย	-	503,131	503,131	-	562,050	562,050
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา						
ต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย						
- สัญญาซื้อ	-	240,773	240,773	-	179,589	179,589
- สัญญาขาย	-	196,525	196,525	-	254,306	254,306
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย						
- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่	806,222	184,159	990,381	877,379	129,383	1,006,762
- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	916,197	267,462	1,183,659	900,499	349,697	1,250,196
สัญญาสิทธิซื้อขายเงินตรา						
ต่างประเทศ						
- ขายสิทธิที่จะซื้อ	-	10	10	-	10	10
- ขายสิทธิที่จะขาย	-	171	171	-	305	305
- ซื้อสิทธิที่จะซื้อ	-	894	894	-	977	977
- ซื้อสิทธิที่จะขาย	-	1,526	1,526	-	16	16
สินค้าโภคภัณฑ์						
- สัญญาซื้อ	-	87	87	-	20	20
- สัญญาขาย	-	87	87	-	20	20

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

42 ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น (ต่อ)

42.1 ภาวะผูกพัน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ธนาคารมีภาวะผูกพันที่มีสาระสำคัญดังนี้ (ต่อ)

	งบการเงินรวม					
	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2561		
	เงินบาท ล้านบาท	เงินตรา ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท	เงินบาท ล้านบาท	เงินตรา ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท
อนุพันธ์ด้านเครดิต						
- สัญญาซื้อ	1,800	4,493	6,293	1,800	3,537	5,337
- สัญญาขาย	1,800	4,493	6,293	1,800	3,537	5,337
ตราสารสิทธิเพื่อแลกเปลี่ยน						
- สัญญาขาย	-	-	-	8,000	-	8,000
ตราสารสิทธิที่อ้างอิงหน่วยลงทุน						
ของกองทุน						
- สัญญาซื้อ	-	8,430	8,430	-	2,106	2,106
- สัญญาขาย	-	8,430	8,430	-	2,106	2,106
อนุพันธ์ด้านตราสารทุน						
- สัญญาซื้อ	-	23	23	-	-	-
- สัญญาขาย	-	23	23	-	-	-
อนุพันธ์ด้านตราสารหนี้						
(Bond Forward)						
- สัญญาขาย	19,330	-	19,330	18,480	-	18,480
เงินลงทุน						
- สัญญาซื้อ	5,601	-	5,601	509	-	509
- สัญญาขาย	6,404	-	6,404	1,058	-	1,058
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้า						
ยังไม่ได้ถอน	14,558	-	14,558	14,004	-	14,004
วงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้	17,256	51	17,307	18,387	2,752	21,139
การค้าประกันอื่น	11,274	1,021	12,295	10,061	1,142	11,203
ภาวะผูกพันอื่น	1,800,442	1,960,167	3,760,609	1,851,977	2,194,192	4,046,169
รวมภาวะผูกพัน	1,800,449	1,961,096	3,761,545	1,852,298	2,195,575	4,047,873

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

42 ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น (ต่อ)

42.1 ภาวะผูกพัน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ธนาคารมีภาวะผูกพันที่มีสาระสำคัญดังนี้ (ต่อ)

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร					
	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2561		
	เงินบาท ล้านบาท	เงินตรา ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท	เงินบาท ล้านบาท	เงินตรา ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท
<b>การรับอวัลต์เงิน</b>						
<b>และค้ำประกันการกู้ยืมเงิน :</b>						
การรับอวัลต์เงิน	-	-	-	271	-	271
การค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	2,150	-	2,150	2,159	-	2,159
รวมการรับอวัลต์เงินและ ค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	2,150	-	2,150	2,430	-	2,430
<b>การตามตัวแลกเงินค่า     สินค้าเข้าที่ยังไม่ครบกำหนด :</b>						
การตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้า ที่ยังไม่ครบกำหนด	-	331	331	-	239	239
<b>เล็ดเตอร์ออฟเครดิต :</b>						
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	7	598	605	41	1,144	1,185
<b>ภาวะผูกพันอื่น :</b>						
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า						
- สัญญาซื้อ	-	538,378	538,378	-	702,639	702,639
- สัญญาขาย	-	503,131	503,131	-	562,050	562,050
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย						
- สัญญาซื้อ	-	240,773	240,773	-	179,589	179,589
- สัญญาขาย	-	196,525	196,525	-	254,306	254,306
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย						
- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่	806,222	184,159	990,381	877,379	129,383	1,006,762
- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	916,197	267,462	1,183,659	900,499	349,697	1,250,196
สัญญาสิทธิซื้อขายเงินตรา ต่างประเทศ						
- ขายสิทธิที่จะซื้อ	-	10	10	-	10	10
- ขายสิทธิที่จะขาย	-	171	171	-	305	305
- ซื้อสิทธิที่จะซื้อ	-	894	894	-	977	977
- ซื้อสิทธิที่จะขาย	-	1,526	1,526	-	16	16
สินค้าโภคภัณฑ์						
- สัญญาซื้อ	-	87	87	-	20	20
- สัญญาขาย	-	87	87	-	20	20

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

42 ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น (ต่อ)

42.1 ภาวะผูกพัน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ธนาคารมีภาวะผูกพันที่มีสาระสำคัญดังนี้ (ต่อ)

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร					
	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2561		
	เงินบาท ล้านบาท	เงินตรา ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท	เงินบาท ล้านบาท	เงินตรา ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท
อนุพันธ์ด้านเครดิต						
- สัญญาซื้อ	1,800	4,493	6,293	1,800	3,537	5,337
- สัญญาขาย	1,800	4,493	6,293	1,800	3,537	5,337
ตราสารสิทธิเพื่อแลกเปลี่ยน						
- สัญญาขาย	-	-	-	8,000	-	8,000
ตราสารสิทธิที่อ้างอิงหน่วยลงทุน						
ของกองทุน						
- สัญญาซื้อ	-	8,430	8,430	-	2,106	2,106
- สัญญาขาย	-	8,430	8,430	-	2,106	2,106
อนุพันธ์ด้านตราสารทุน						
- สัญญาซื้อ	-	23	23	-	-	-
- สัญญาขาย	-	23	23	-	-	-
อนุพันธ์ด้านตราสารหนี้						
(Bond Forward)						
- สัญญาขาย	19,330	-	19,330	18,480	-	18,480
เงินลงทุน						
- สัญญาซื้อ	5,601	-	5,601	509	-	509
- สัญญาขาย	6,404	-	6,404	1,058	-	1,058
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้า						
ยังไม่ได้ถอน	14,558	-	14,558	14,004	-	14,004
วงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้	17,256	51	17,307	18,387	2,752	21,139
การค้าประกันอื่น	11,274	1,021	12,295	10,061	1,142	11,203
ภาวะผูกพันอื่น	1,800,442	1,960,167	3,760,609	1,851,977	2,194,192	4,046,169
รวมภาวะผูกพัน	1,802,599	1,961,096	3,763,695	1,854,448	2,195,575	4,050,023



42 การระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น (ต่อ)

42.2 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องคดีในศาลในฐานะจำเลย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคดีละเมิดฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารเชื่อว่าเมื่อคดีสิ้นสุดจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อกลุ่มกิจการสรุปได้ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	ล้านบาท	ล้านบาท
ทุนทรัพย์ในคดีที่กลุ่มกิจการถูกฟ้องในฐานะจำเลยโดยตรง	311	191
ทุนทรัพย์ในคดีที่กลุ่มกิจการถูกฟ้องในฐานะจำเลยร่วม		
- ทุนทรัพย์เฉพาะส่วนในคดีที่สามารถระบุได้ว่าเป็นส่วนของกลุ่มกิจการ	312	515
- ทุนทรัพย์ในคดีที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นส่วนของกลุ่มกิจการ	22	306
รวม	645	1,012

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ในจำนวนดังกล่าวข้างต้น มีคดีความที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ธนาคารแพคดีต่อโจทก์ในคดีที่ธนาคารถูกฟ้องในฐานะจำเลยร่วมเป็นจำนวนทุนทรัพย์ 197 ล้านบาท อย่างไรก็ตามธนาคารอยู่ระหว่างการยื่นอุทธรณ์ (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 482 ล้านบาท) ซึ่งธนาคารได้รับรู้ประมาณการผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้องจำนวนรวม 73 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 58 ล้านบาท) ซึ่งฝ่ายบริหารสรุปและเชื่อว่า ประมาณการหนี้สินดังกล่าวเพียงพอที่จะรองรับผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีฟ้องร้องข้างต้น

นอกจากนี้ธนาคารยังได้รับรู้สำรองสำหรับรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินเกี่ยวกับการค้ำประกัน ซึ่งกลุ่มกิจการถูกฟ้องคดีในศาลในฐานะจำเลยจำนวน 351 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 476 ล้านบาท)

42.3 การระผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการได้ทำสัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และรถยนต์ โดยสัญญาเช่ามีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ทั้งนี้กลุ่มกิจการจะต้องจ่ายค่าเช่าในอนาคตตามที่ระบุในสัญญาเช่าโดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

จ่ายภายใน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
ไม่เกิน 3 ปี	275	261	166	197
3 - 5 ปี	3	25	2	4
5 - 10 ปี	2	3	2	3
รวม	280	289	170	204

42 ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น (ต่อ)

42.4 ภาวะผูกพันอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ธนาคารมีภาวะผูกพัน เนื่องจากธนาคารได้เข้าทำสัญญาติดตั้งและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์กับบริษัทหลายแห่ง คงเหลือมูลค่าที่ทางธนาคารจะต้องจ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวโดยสามารถสรุปตามสกุลเงินได้ดังต่อไปนี้

สกุลเงิน	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท
บาท	112	146
ริงกิตมาเลย์เซีย	9	128
เหรียญสหรัฐ	3	153
รวม	124	427

43 รายการธุรกิจกับกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่ควบคุมหรือถูกควบคุมโดยธนาคารและบริษัทย่อยไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับธนาคารและบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับธนาคารและบริษัทย่อย ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของธนาคารและบริษัทย่อย ตลอดจนทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับธนาคารและบริษัทย่อยแต่ละรายการธนาคารและบริษัทย่อยคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

43 รายการธุรกิจกับกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ในระหว่างปี กลุ่มกิจการมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันระหว่างธนาคารและบริษัทเหล่านั้น ซึ่งรายการที่มีสาระสำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
<b>บริษัทย่อย</b>				
รายได้ :				
ดอกเบี้ยรับ	-	-	886	733
ค่าธรรมเนียมรับ	-	-	31	34
ค่าใช้จ่าย :				
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	1	1
ค่าธรรมเนียมจ่าย	-	-	-	3
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์	-	-	-	(1)
<b>บริษัทใหญ่</b>				
รายได้ :				
ดอกเบี้ยรับ	13	17	13	17
ค่าใช้จ่าย :				
ดอกเบี้ยจ่าย	366	293	366	293
ค่าธรรมเนียมจ่าย	76	74	76	74
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์	9	3	9	3
<b>บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน</b>				
รายได้ :				
ค่าธรรมเนียมรับ	434	383	434	383
รายได้อื่น	-	1	-	1
ค่าใช้จ่าย :				
ดอกเบี้ยจ่าย	13	5	13	5
ค่าธรรมเนียมจ่าย	11	12	11	12
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์	(12)	(12)	(12)	(12)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

43 รายการธุรกิจกับกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ยอดคงค้างของรายการธุรกิจที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดังนี้

	งบการเงินรวม								
	พ.ศ. 2562								
	รายการระหว่างธนาคารและธนาคารและตลาดเงิน			รายการระหว่างธนาคารและธนาคารและตลาดเงิน					
เงินให้สินเชื่อคงค้างเฉลี่ย	เงินให้สินเชื่อคงค้าง	ตลาดเงิน (สินทรัพย์)	ภาระผูกพัน	สินทรัพย์อื่น	เงินรับฝาก	ตลาดเงิน (หนี้สิน)	เงินกู้ยืม	หนี้สินอื่น	
ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
<b>บริษัทใหญ่</b>									
CIMB Bank Berhad	-	-	461	-	7	-	212	9,037	68
	-	-	461	-	7	-	212	9,037	68
<b>บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน</b>									
CIMB Bank Plc, Cambodia	-	-	-	141	-	-	52	-	-
CIMB ISLAMIC Bank Berhad	-	-	-	-	-	-	94	-	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	-	-	-	1	-	4	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	-	-	-	1,271	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟรินซีเฟิล จำกัด	-	-	-	-	27	639	-	-	-
บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาธาร จำกัด	-	-	-	-	1	159	-	-	10
	-	-	-	141	29	2,069	150	-	10
<b>บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</b>	632*	221*	-	876*	-	542*	-	-	1
	632	221	-	876	-	542	-	-	1

\* ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 กรรมการอิสระท่านหนึ่งของธนาคารได้เป็นผู้บริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม								
	พ.ศ. 2561								
	รายการระหว่างธนาคารและธนาคารและตลาดเงิน			รายการระหว่างธนาคารและธนาคารและตลาดเงิน					
เงินให้สินเชื่อคงค้างเฉลี่ย	เงินให้สินเชื่อคงค้าง	ตลาดเงิน (สินทรัพย์)	ภาระผูกพัน	สินทรัพย์อื่น	เงินรับฝาก	ตลาดเงิน (หนี้สิน)	เงินกู้ยืม	หนี้สินอื่น	
ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
<b>บริษัทใหญ่</b>									
CIMB Bank Berhad	-	-	370	-	1,298	-	217	6,185	-
	-	-	370	-	1,298	-	217	6,185	-
<b>บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน</b>									
CIMB Bank Plc, Cambodia	-	-	-	52	-	-	16	-	-
CIMB ISLAMIC Bank Berhad	-	-	-	-	-	-	95	-	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	-	-	-	1	-	6	-	-
CIMB Securities (Singapore)	-	-	-	-	-	4	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	-	-	-	559	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟรินซีเฟิล จำกัด	-	-	-	-	-	429	-	-	-
บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาธาร จำกัด	-	-	-	-	3	621	-	-	11
	-	-	-	52	4	1,613	117	-	11
<b>บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</b>	13	14	-	-	-	136	-	-	-
	13	14	-	-	-	136	-	-	-

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

43 รายการธุรกิจกับกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ยอดคงค้างของรายการธุรกิจที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดังนี้ (ต่อ)

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร								
	พ.ศ. 2562								
	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน			รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน					
เงินให้สินเชื่อคงค้าง ถัวเฉลี่ย ล้านบาท	เงินให้สินเชื่อ คงค้าง ล้านบาท	ตลาดเงิน (สินทรัพย์) ล้านบาท	ภาระผูกพัน ล้านบาท	สินทรัพย์อื่น ล้านบาท	เงินรับฝาก ล้านบาท	ตลาดเงิน (หนี้สิน) ล้านบาท	เงินกู้ยืม ล้านบาท	หนี้สินอื่น ล้านบาท	
<b>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยธนาคาร</b>									
<b>โดยตรง</b>									
บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด	26,557	30,291	-	2,150	1	24	-	-	8
บริษัท เวลตี้ส์ จำกัด	3,394	3,775	-	-	1	10	-	-	-
บริษัท ซีที คอลล์ จำกัด	-	-	-	-	-	63	-	-	-
	29,951	34,066	-	2,150	2	97	-	-	8
<b>บริษัทใหญ่</b>									
CIMB Bank Berhad	-	-	461	-	7	-	212	9,037	68
	-	-	461	-	7	-	212	9,037	68
<b>บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน</b>									
CIMB Bank Plc, Cambodia	-	-	-	141	-	-	52	-	-
CIMB ISLAMIC Bank Berhad	-	-	-	-	-	-	94	-	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	-	-	-	1	-	4	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	-	-	-	1,271	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซ์เฟิล จำกัด	-	-	-	-	27	639	-	-	-
บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร จำกัด	-	-	-	-	1	159	-	-	10
	-	-	-	141	29	2,069	150	-	10
<b>บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</b>	627*	216*	-	876*	-	538*	-	-	1
	627	216	-	876	-	538	-	-	1

\* ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 กรรมการอิสระท่านหนึ่งของธนาคารได้เป็นผู้บริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

43 รายการธุรกิจกับกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ยอดคงค้างของรายการธุรกิจที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดังนี้ (ต่อ)

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร								
	พ.ศ. 2561								
	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน			รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน					
เงินให้สินเชื่อคงค้าง ถัวเฉลี่ย ล้านบาท	เงินให้สินเชื่อ คงค้าง ล้านบาท	ตลาดเงิน (สินทรัพย์) ล้านบาท	ภาระผูกพัน ล้านบาท	สินทรัพย์อื่น ล้านบาท	เงินรับฝาก ล้านบาท	ตลาดเงิน (หนี้สิน) ล้านบาท	เงินกู้ยืม ล้านบาท	หนี้สินอื่น ล้านบาท	
<b>บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยธนาคาร</b>									
<b>โดยตรง</b>									
บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด	20,535	22,893	-	2,150	1	40	-	-	8
บริษัท เวลต์ลิส จำกัด	3,142	2,923	-	-	1	12	-	-	-
บริษัท ซีที คอลล์ จำกัด	-	-	-	-	-	62	-	-	-
	<u>23,677</u>	<u>25,816</u>	<u>-</u>	<u>2,150</u>	<u>2</u>	<u>114</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>8</u>
<b>บริษัทใหญ่</b>									
CIMB Bank Berhad	-	-	370	-	1,298	-	217	6,185	-
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>370</u>	<u>-</u>	<u>1,298</u>	<u>-</u>	<u>217</u>	<u>6,185</u>	<u>-</u>
<b>บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน</b>									
CIMB Bank Plc, Cambodia	-	-	-	52	-	-	16	-	-
CIMB ISLAMIC Bank Berhad	-	-	-	-	-	-	95	-	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	-	-	-	1	-	6	-	-
CIMB Securities (Singapore)	-	-	-	-	-	4	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	-	-	-	559	-	-	-
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล จำกัด	-	-	-	-	-	429	-	-	-
บริษัทบริหารสินทรัพย์ สาทร จำกัด	-	-	-	-	3	621	-	-	11
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>52</u>	<u>4</u>	<u>1,613</u>	<u>117</u>	<u>-</u>	<u>11</u>
<b>บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</b>									
	8	8	-	-	-	133	-	-	-
	<u>8</u>	<u>8</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>133</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

43 รายการธุรกิจกับกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ธนาคารมีภาระผูกพันจากสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	พ.ศ. 2562		
	เงินบาท ล้านบาท	เงินตรา ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท
<b>บริษัทใหญ่</b>			
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย			
- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่	28,015	5,850	33,865
- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	41,210	3,085	44,295
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า			
- สัญญาซื้อ	-	14,661	14,661
- สัญญาขาย	-	95	95
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย			
- สัญญาซื้อ	-	11,694	11,694
- สัญญาขาย	-	437	437
สินค้าโภคภัณฑ์			
- สัญญาซื้อ	-	45	45
- สัญญาขาย	-	41	41
ตราสารสิทธิที่อ้างอิงหน่วยลงทุนของกองทุน			
- สัญญาซื้อ	-	53	53
อนุพันธ์ด้านเครดิต			
- สัญญาขาย	1,800	4,493	6,293
<b>บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน</b>			
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า			
- สัญญาซื้อ	-	3	3
- สัญญาขาย	-	10	10
สัญญาติดตั้งและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	-	1	1

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

43 รายการธุรกิจกับกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ธนาคารมีภาระผูกพันจากสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้ (ต่อ)

	พ.ศ. 2561		
	เงินบาท ล้านบาท	เงินตรา ต่างประเทศ ล้านบาท	รวม ล้านบาท
<b>บริษัทใหญ่</b>			
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย			
- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่	46,911	87	46,998
- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	52,210	935	53,145
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า			
- สัญญาซื้อ	-	8,111	8,111
- สัญญาขาย	-	55	55
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย			
- สัญญาซื้อ	-	11,301	11,301
- สัญญาขาย	-	306	306
สินค้าโภคภัณฑ์			
- สัญญาขาย	-	20	20
สัญญาสิทธิซื้อขายเงินตราต่างประเทศ			
- ขายสิทธิที่จะขาย	-	111	111
ตราสารสิทธิเพื่อแลกเปลี่ยน			
- สัญญาขาย	7,000	-	7,000
อนุพันธ์ด้านเครดิต			
- สัญญาขาย	1,800	3,537	5,337
<b>บริษัทภายใต้การควบคุมเดียวกัน</b>			
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทันทีและล่วงหน้า			
- สัญญาซื้อ	-	7	7
- สัญญาขาย	-	3	3
สัญญาติดตั้งและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์	-	1	1

ผลประโยชน์ที่จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ

ธนาคารไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดทั้งที่เป็นตัวเงินและ/หรือไม่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้กรรมการและพนักงานชั้นบริหารของธนาคาร ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวมทั้งผู้บริหารฝ่ายบัญชีนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติ ซึ่งได้แก่ เบี้ยประชุมกรรมการ บำเหน็จกรรมการ (ถ้ามี) ภาษีเงินได้ เงินเดือนและโบนัส (ถ้ามี) และผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยให้หุ้นเป็นเกณฑ์



43 รายการธุรกิจกับกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)

ผลประโยชน์ที่จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ (ต่อ)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
ผลประโยชน์ระยะสั้น	564	585	518	552
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ๆ	25	22	23	22
ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	42	38	42	38
ผลประโยชน์ที่จ่ายแก่กรรมการและผู้มีอำนาจในการจัดการ	631	645	583	612

ผลประโยชน์ของพนักงานที่จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2561
	พันหน่วย	พันหน่วย
หุ้นของบริษัท CIMB Group Holdings Berhad	1,095	762

44 การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน สรุปได้ดังนี้

ภาครายย่อย

ภาครายย่อย ให้บริการทางการเงินกับประชาชนทั่วไปและลูกค้าพาณิชย์ธนกิจ ซึ่งได้แก่ บริการด้านช่องทางการจำหน่ายและกระจายสินค้าแก่ผู้บริโภคและการให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้ารายย่อย ลูกค้าส่วนบุคคล

ภาคธุรกิจ

ภาคธุรกิจประกอบไปด้วยสายพาณิชย์ธนกิจ สายบริษัทธุรกิจ และสายบริหารเงินและการตลาด

- สายพาณิชย์ธนกิจ เป็นการให้บริการด้านที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจรวมในตลาดตราสารทุนและการบริหารจัดการสินทรัพย์
- สายบริษัทธุรกิจ และสายบริหารเงินและการตลาด เป็นบริการทางด้านทำให้สินเชื่อภาคธุรกิจเชิงพาณิชย์ การบริการทางด้านการรับฝากเงิน การบริหารธุรกรรมทางการเงิน การบริหารเงินและการตลาด

อื่นๆ

อื่น ๆ เป็นฝ่ายที่รับผิดชอบดูแลการดำเนินงานของระบบงานส่วนกลาง และส่วนสนับสนุน รวมถึงศูนย์ต้นทุน ส่วนที่ไม่แสวงผลกำไรและธุรกิจอื่นซึ่งไม่สาระสำคัญต่อกลุ่มกิจการ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

44 การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงินในงบการเงินรวมจำแนกตามส่วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เป็นดังนี้

	งบการเงินรวม				
	พ.ศ. 2562				
	ภาครายย่อย ล้านบาท	ภาคธุรกิจ ล้านบาท	อื่นๆ ล้านบาท	รายการ ตัดบัญชี ล้านบาท	งบการเงิน รวม ล้านบาท
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิจากลูกค้าภายนอก	7,772	2,455	681	-	10,908
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	1,764	382	45	(21)	2,170
รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	1,060	(96)	121	(8)	1,077
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ	(7,369)	(1,773)	(505)	8	(9,639)
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า ภาษีเงินได้	(2,228)	(216)	(211)	83	(2,572)
กำไรสุทธิสำหรับปี	758	581	101	62	1,502

	งบการเงินรวม				
	พ.ศ. 2561				
	ภาครายย่อย ล้านบาท	ภาคธุรกิจ ล้านบาท	อื่นๆ ล้านบาท	รายการ ตัดบัญชี ล้านบาท	งบการเงิน รวม ล้านบาท
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิจากลูกค้าภายนอก	8,059	2,271	417	-	10,747
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	1,527	276	32	(27)	1,808
รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ	875	16	238	(2)	1,127
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่นๆ	(6,712)	(1,614)	(173)	7	(8,492)
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า ภาษีเงินได้	(3,549)	(149)	(1,252)	31	(4,919)
(ขาดทุน) กำไรสุทธิสำหรับปี	(6)	22	(18)	9	7

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

44 การเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงินในงบการเงินรวมจำแนกตามส่วนงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เป็นดังนี้ (ต่อ)

	ธุรกิจธนาคาร		ธุรกิจให้สินเชื่อ		ธุรกิจอื่น		รายการตัดบัญชี		งบการเงินรวม	
	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	385,149	350,377	42,734	33,297	63	64	(36,039)	(27,889)	391,907	355,849
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)	6,206	6,684	250	158	63	62	(97)	(114)	6,422	6,790
เงินลงทุนสุทธิ	86,796	92,172	2	-	-	-	-	-	86,798	92,172
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี่ยค้างรับสุทธิ	222,422	209,596	41,215	32,162	-	-	(33,726)	(25,557)	229,911	216,201
เงินรับฝาก	199,132	185,215	-	-	-	-	(97)	(114)	199,035	185,101
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)	43,394	44,534	34,060	25,806	-	-	(34,060)	(25,806)	43,394	44,534
หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	24,423	35,513	-	-	-	-	-	-	24,423	35,513
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	23,819	16,968	2,000	2,000	-	-	-	-	25,819	18,968

45 เครื่องมือทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของธนาคารตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 (ฉบับ 48 เดิม) “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน เงินลงทุนสุทธิ เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอดัดบัญชี สินทรัพย์อื่น เงินรับฝาก หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม และหนี้สินอื่น ธนาคารมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

45.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ธนาคารมีการกระจุกตัวของความเสี่ยงจากการผิดสัญญาของเงินให้สินเชื่อแยกตามประเภทอุตสาหกรรม สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท
การเกษตรและเหมืองแร่	8,349	6,956	8,349	6,956
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์	41,446	45,157	41,446	45,157
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง	16,364	13,836	16,364	13,836
การสาธารณูปโภคและบริการ	24,921	29,779	24,921	29,778
สินเชื่อส่วนบุคคล	10,529	11,961	10,529	11,961
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย	78,698	71,916	78,698	71,916
ลูกหนี้ธุรกิจเช่าซื้อและลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน	42,665	33,244	-	-
อื่น ๆ	17,108	13,451	51,150	39,244
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอดัดบัญชี	240,080	226,300	231,457	218,848

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

45 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

45.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ธนาคารมีภาระผูกพันนอกงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งวิเคราะห์ตามระยะเวลาครบกำหนดของสัญญา นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ได้ดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม					
	นับจาก พ.ศ. 2562			นับจาก พ.ศ. 2561		
	ไม่เกิน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี	รวม	ไม่เกิน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี	รวม
ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	
การรับอวัลตัวเงิน	-	-	-	271	-	271
การค้าประกันเงินกู้ยืม	-	-	-	9	-	9
ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าสินค้า						
เข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	331	-	331	239	-	239
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	605	-	605	1,185	-	1,185
การค้าประกันอื่น	10,464	1,831	12,295	8,281	2,922	11,203

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร					
	นับจาก พ.ศ. 2562			นับจาก พ.ศ. 2561		
	ไม่เกิน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี	รวม	ไม่เกิน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี	รวม
ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	
การรับอวัลตัวเงิน	-	-	-	271	-	271
การค้าประกันเงินกู้ยืม	2,150	-	2,150	9	2,150	2,159
ภาระตามตัวแลกเปลี่ยนค่าสินค้า						
เข้าที่ยังไม่ครบกำหนด	331	-	331	239	-	239
เล็ดเตอร์ออฟเครดิต	605	-	605	1,185	-	1,185
การค้าประกันอื่น	10,464	1,831	12,295	8,281	2,922	11,203

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

45 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

45.2 ความเสี่ยงด้านตลาด

(ก) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สินทรัพย์ / หนี้สินทางการเงินจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม			
	พ.ศ. 2562			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงอ้างอิง ตามอัตราตลาด ล้านบาท	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่ ล้านบาท	ไม่มีดอกเบี้ย ล้านบาท	รวม ล้านบาท
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินสด	-	-	1,352	1,352
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	680	2,861	2,877	6,418
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	32,916	2,953	7,590	43,459
เงินลงทุน	58	86,667	319	87,044
เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี	152,264	87,816	-	240,080
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	14,968	-	-	14,968
สินทรัพย์อื่น	-	204	537	741
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	200,886	180,501	12,675	394,062
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>				
เงินรับฝาก	56,524	139,599	2,912	199,035
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	6,959	35,254	1,181	43,394
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	-	-	269	269
หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วย มูลค่ายุติธรรม	24,376	-	47	24,423
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	27,248	6,104	11,308	44,660
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	8,516	17,303	-	25,819
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	9,158	-	-	9,158
รวมหนี้สินทางการเงิน	132,781	198,260	15,717	346,758

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

45 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

45.2 ความเสี่ยงด้านตลาด (ต่อ)

(ก) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สินทรัพย์ / หนี้สินทางการเงินจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้ (ต่อ)

รายการ	งบการเงินรวม			
	พ.ศ. 2561			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงอ้างอิง ตามอัตราตลาด ล้านบาท	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่ ล้านบาท	ไม่มีดอกเบี้ย ล้านบาท	รวม ล้านบาท
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินสด	-	-	1,749	1,749
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	482	2,426	3,875	6,783
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	13,670	1,014	8,712	23,396
เงินลงทุน	59	92,043	316	92,418
เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี	143,464	82,836	-	226,300
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	6,053	-	-	6,053
สินทรัพย์อื่น	-	490	582	1,072
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	163,728	178,809	15,234	357,771
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>				
เงินรับฝาก	50,584	132,349	2,168	185,101
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	4,358	39,089	1,087	44,534
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	-	-	379	379
หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วย มูลค่ายุติธรรม	35,413	-	100	35,513
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	11,552	2,017	10,749	24,318
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	6,293	12,675	-	18,968
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	3,910	-	-	3,910
รวมหนี้สินทางการเงิน	112,110	186,130	14,483	312,723

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

45 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

45.2 ความเสี่ยงด้านตลาด (ต่อ)

(ก) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สินทรัพย์ / หนี้สินทางการเงินจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้ (ต่อ)

รายการ	งบการเงินเฉพาะธนาคาร			
	พ.ศ. 2562			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงอ้างอิง ตามอัตราตลาด ล้านบาท	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่ ล้านบาท	ไม่มีดอกเบี้ย ล้านบาท	รวม ล้านบาท
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินสด	-	-	1,351	1,351
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	490	2,861	2,851	6,202
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	32,916	2,953	7,590	43,459
เงินลงทุน	58	86,665	319	87,042
เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี	152,314	79,143	-	231,457
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	14,968	-	-	14,968
สินทรัพย์อื่น	-	204	328	532
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	200,746	171,826	12,439	385,011
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>				
เงินรับฝาก	56,605	139,615	2,912	199,132
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	6,959	35,254	1,181	43,394
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	-	-	269	269
หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วย มูลค่ายุติธรรม	24,376	-	47	24,423
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	27,248	6,104	11,308	44,660
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	8,516	15,303	-	23,819
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	9,158	-	-	9,158
รวมหนี้สินทางการเงิน	132,862	196,276	15,717	344,855



ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

45 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

45.2 ความเสี่ยงด้านตลาด (ต่อ)

(ก) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สินทรัพย์ / หนี้สินทางการเงินจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้ (ต่อ)

รายการ	งบการเงินเฉพาะธนาคาร			
	พ.ศ. 2561			
	มีอัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลงอ้างอิง ตามอัตราตลาด ล้านบาท	มีอัตรา ดอกเบี้ยคงที่ ล้านบาท	ไม่มีดอกเบี้ย ล้านบาท	รวม ล้านบาท
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินสด	-	-	1,746	1,746
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	397	2,425	3,855	6,677
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	13,670	1,014	8,712	23,396
เงินลงทุน	59	92,043	316	92,418
เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี	143,560	75,288	-	218,848
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	6,053	-	-	6,053
สินทรัพย์อื่น	-	490	538	1,028
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	163,739	171,260	15,167	350,166
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>				
เงินรับฝาก	50,682	132,365	2,168	185,215
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	4,358	39,089	1,087	44,534
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	-	-	379	379
หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วย มูลค่ายุติธรรม	35,413	-	100	35,513
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	11,552	2,017	10,749	24,318
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	6,293	10,675	-	16,968
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	3,910	-	-	3,910
รวมหนี้สินทางการเงิน	112,208	184,146	14,483	310,837

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

45 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

45.2 ความเสี่ยงด้านตลาด (ต่อ)

(ก) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สินทรัพย์ / หนี้สินทางการเงินจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้ (ต่อ)

รายการ	งบการเงินรวม							
	พ.ศ. 2562							
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด						ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม
	เมื่อ ทวงถาม ล้านบาท	0 - 3 เดือน ล้านบาท	3 - 12 เดือน ล้านบาท	1 - 5 ปี ล้านบาท	เกิน 5 ปี ล้านบาท	ล้านบาท		
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>								
เงินสด	-	-	-	-	-	1,352	1,352	
รายการระหว่างธนาคาร และตลาดเงิน	528	2,213	800	-	-	2,877	6,418	
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ ทางการเงิน	-	25,028	10,728	92	21	7,590	43,459	
เงินลงทุน	58	1,780	6,101	36,236	42,550	319	87,044	
เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้ รอดัดบัญชี	5,531	36,455	51,335	88,626	58,133	-	240,080	
เงินวางหลักประกันของตราสาร อนุพันธ์	14,968	-	-	-	-	-	14,968	
สินทรัพย์อื่น	-	51	153	-	-	537	741	
<b>รวมสินทรัพย์ทางการเงิน</b>	<b>21,085</b>	<b>65,527</b>	<b>69,117</b>	<b>124,954</b>	<b>100,704</b>	<b>12,675</b>	<b>394,062</b>	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>								
เงินรับฝาก	56,524	72,187	57,703	9,709	-	2,912	199,035	
รายการระหว่างธนาคาร และตลาดเงิน	6,959	34,863	290	101	-	1,181	43,394	
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ตราสารหนี้ทางการเงินที่ กำหนดให้	-	-	-	-	-	269	269	
แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	11,320	13,056	-	-	47	24,423	
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	-	18,191	14,779	123	259	11,308	44,660	
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-	4,068	10,694	-	11,057	-	25,819	
เงินรับหลักประกันของตราสาร อนุพันธ์	9,158	-	-	-	-	-	9,158	
<b>รวมหนี้สินทางการเงิน</b>	<b>72,641</b>	<b>140,629</b>	<b>96,522</b>	<b>9,933</b>	<b>11,316</b>	<b>15,717</b>	<b>346,758</b>	

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

45 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

45.2 ความเสี่ยงด้านตลาด (ต่อ)

(ก) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สินทรัพย์ / หนี้สินทางการเงินจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้ (ต่อ)

รายการ	งบการเงินรวม							
	พ.ศ. 2561							
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด						ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม
	เมื่อ ทวงถาม ล้านบาท	0 - 3 เดือน ล้านบาท	3 - 12 เดือน ล้านบาท	1 - 5 ปี ล้านบาท	เกิน 5 ปี ล้านบาท	ล้านบาท		
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>								
เงินสด	-	-	-	-	-	1,749	1,749	
รายการระหว่างธนาคาร และตลาดเงิน	482	1,526	900	-	-	3,875	6,783	
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ ทางการเงิน	-	8,728	5,708	45	203	8,712	23,396	
เงินลงทุน	59	3,660	12,844	41,184	34,355	316	92,418	
เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้ รอดัดบัญชี	3,829	38,090	51,462	76,781	56,138	-	226,300	
เงินวางหลักประกันของตราสาร อนุพันธ์	6,053	-	-	-	-	-	6,053	
สินทรัพย์อื่น	-	72	214	204	-	582	1,072	
<b>รวมสินทรัพย์ทางการเงิน</b>	<b>10,423</b>	<b>52,076</b>	<b>71,128</b>	<b>118,214</b>	<b>90,696</b>	<b>15,234</b>	<b>357,771</b>	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>								
เงินรับฝาก	50,584	66,280	55,881	10,188	-	2,168	185,101	
รายการระหว่างธนาคาร และตลาดเงิน	4,359	37,145	1,769	159	15	1,087	44,534	
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ตราสารหนี้ทางการเงินที่ กำหนดให้	-	-	-	-	-	379	379	
แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	16,896	18,517	-	-	100	35,513	
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	-	7,909	5,648	12	-	10,749	24,318	
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-	3,362	2,990	2,000	10,616	-	18,968	
เงินรับหลักประกันของตราสาร อนุพันธ์	3,910	-	-	-	-	-	3,910	
<b>รวมหนี้สินทางการเงิน</b>	<b>58,853</b>	<b>131,592</b>	<b>84,805</b>	<b>12,359</b>	<b>10,631</b>	<b>14,483</b>	<b>312,723</b>	

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

45 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

45.2 ความเสี่ยงด้านตลาด (ต่อ)

(ก) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สินทรัพย์ / หนี้สินทางการเงินจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้ (ต่อ)

รายการ	งบการเงินเฉพาะธนาคาร						ไม่มี ดอกเบี้ย	รวม
	พ.ศ. 2562							
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด							
เมื่อ ทวงถาม	0 - 3 เดือน	3 - 12 เดือน	1 - 5 ปี	เกิน 5 ปี				
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>								
เงินสด	-	-	-	-	-	1,351	1,351	
รายการระหว่างธนาคาร และตลาดเงิน	490	2,061	800	-	-	2,851	6,202	
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์								
ทางการเงิน	-	25,028	10,728	92	21	7,590	43,459	
เงินลงทุน	58	1,780	6,101	36,236	42,548	319	87,042	
เงินให้สินเชื่อสุทธิจาก รายได้รอดบัญชี	5,531	42,009	52,752	75,345	55,820	-	231,457	
เงินวางหลักประกันของตราสาร อนุพันธ์	14,968	-	-	-	-	-	14,968	
สินทรัพย์อื่น	-	51	153	-	-	328	532	
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	21,047	70,929	70,534	111,673	98,389	12,439	385,011	
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>								
เงินรับฝาก	56,605	72,193	57,713	9,709	-	2,912	199,132	
รายการระหว่างธนาคาร และตลาดเงิน	6,959	34,863	290	101	-	1,181	43,394	
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ตราสารหนี้ทางการเงินที่ กำหนดให้	-	-	-	-	-	269	269	
แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	11,320	13,056	-	-	47	24,423	
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	-	18,191	14,779	123	259	11,308	44,660	
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-	4,068	8,694	-	11,057	-	23,819	
เงินรับหลักประกันของตราสาร อนุพันธ์	9,158	-	-	-	-	-	9,158	
รวมหนี้สินทางการเงิน	72,722	140,635	94,532	9,933	11,316	15,717	344,855	

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

45 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

45.2 ความเสี่ยงด้านตลาด (ต่อ)

(ก) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สินทรัพย์ / หนี้สินทางการเงินจำแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ได้ดังนี้ (ต่อ)

รายการ	งบการเงินเฉพาะธนาคาร						รวม
	พ.ศ. 2561						
	ระยะเวลาการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำหนด						
	เมื่อ ทวงถาม ล้านบาท	0 - 3 เดือน ล้านบาท	3 - 12 เดือน ล้านบาท	1 - 5 ปี ล้านบาท	เกิน 5 ปี ล้านบาท	ไม่มี ดอกเบี้ย ล้านบาท	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>							
เงินสด	-	-	-	-	-	1,746	1,746
รายการระหว่างธนาคาร และตลาดเงิน	397	1,525	900	-	-	3,855	6,677
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์							
ทางการเงิน	-	8,728	5,708	45	203	8,712	23,396
เงินลงทุน	59	3,660	12,844	41,184	34,355	316	92,418
เงินให้สินเชื่อสุทธิจาก รายได้รอดบัญชี	3,829	39,200	48,547	72,597	54,675	-	218,848
เงินวางหลักประกันของตราสาร อนุพันธ์	6,053	-	-	-	-	-	6,053
สินทรัพย์อื่น	-	72	214	204	-	538	1,028
<b>รวมสินทรัพย์ทางการเงิน</b>	<b>10,338</b>	<b>53,185</b>	<b>68,213</b>	<b>114,030</b>	<b>89,233</b>	<b>15,167</b>	<b>350,166</b>
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>							
เงินรับฝาก	50,682	66,285	55,892	10,188	-	2,168	185,215
รายการระหว่างธนาคาร และตลาดเงิน	4,359	37,145	1,769	159	15	1,087	44,534
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ตราสารหนี้ทางการเงินที่ กำหนดให้	-	-	-	-	-	379	379
แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	16,896	18,517	-	-	100	35,513
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	-	7,909	5,648	12	-	10,749	24,318
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-	3,362	2,990	-	10,616	-	16,968
เงินรับหลักประกันของตราสาร อนุพันธ์	3,910	-	-	-	-	-	3,910
<b>รวมหนี้สินทางการเงิน</b>	<b>58,951</b>	<b>131,597</b>	<b>84,816</b>	<b>10,359</b>	<b>10,631</b>	<b>14,483</b>	<b>310,837</b>

45 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

45.2 ความเสี่ยงด้านตลาด (ต่อ)

(ก) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) (ต่อ)

ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ได้รวมเงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง (ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)

นอกจากนี้ ธนาคารมีสินทรัพย์/หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่ายยอดคงเหลือถัวเฉลี่ยที่คำนวณโดยถัวเฉลี่ยจากยอดคงเหลือในระหว่างงวดของสินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน อัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยและเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 เป็นดังนี้

	งบการเงินรวม					
	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2561		
	ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ย	ดอกเบี้ยและเงินปันผล	อัตราเฉลี่ย (ร้อยละ)	ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ย	ดอกเบี้ยและเงินปันผล	อัตราเฉลี่ย (ร้อยละ)
<u>สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้</u>						
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	3,389	88	2.59	5,203	128	2.46
เงินลงทุนสุทธิ	91,756	2,079	2.27	71,904	1,664	2.31
เงินให้สินเชื่อ	234,430	14,060	6.00	214,140	13,403	6.26
รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้	<u>329,575</u>	<u>16,227</u>		<u>291,247</u>	<u>15,195</u>	
<u>หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย</u>						
เงินรับฝาก	186,321	2,850	1.53	173,707	2,341	1.35
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	48,323	719	1.49	26,205	351	1.34
หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	32,075	850	2.65	29,611	676	2.28
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	21,174	718	3.39	22,210	761	3.43
รวมหนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย	<u>287,893</u>	<u>5,137</u>		<u>251,733</u>	<u>4,129</u>	

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

45 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

45.2 ความเสี่ยงด้านตลาด (ต่อ)

(ก) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) (ต่อ)

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร					
	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2561		
	ยอด คงเหลือ ถัวเฉลี่ย ล้านบาท	ดอกเบี้ย และ เงินปันผล ล้านบาท	อัตราเฉลี่ย (ร้อยละ)	ยอด คงเหลือ ถัวเฉลี่ย ล้านบาท	ดอกเบี้ย และ เงินปันผล ล้านบาท	อัตราเฉลี่ย (ร้อยละ)
<u>สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้</u>						
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	3,262	87	2.69	5,139	127	2.47
เงินลงทุนสุทธิ	92,001	2,079	2.26	71,904	1,664	2.31
เงินให้สินเชื่อ	226,206	10,618	4.69	207,368	10,436	5.03
รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้	<u>321,469</u>	<u>12,784</u>		<u>284,411</u>	<u>12,227</u>	
<u>หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย</u>						
เงินรับฝาก	186,429	2,851	1.53	173,912	2,343	1.35
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	48,323	719	1.49	26,205	351	1.34
<u>หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วย</u>						
มูลค่ายุติธรรม	32,075	850	2.65	29,611	676	2.28
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	19,174	670	3.49	20,211	712	3.52
รวมหนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย	<u>286,001</u>	<u>5,090</u>		<u>249,939</u>	<u>4,082</u>	

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

45 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

45.2 ความเสี่ยงด้านตลาด (ต่อ)

(ข) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk)

รายการ	งบการเงินรวม						
	พ.ศ. 2562						
	สกุลเงิน						
	บาท	ดอลลาร์ สหรัฐ	เยน	ยูโร	มาเลเซีย ริงกิต	อื่น ๆ	รวม
ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>							
เงินสด	1,314	5	2	6	2	23	1,352
รายการระหว่างธนาคาร และตลาดเงิน	5,006	564	82	30	457	284	6,423
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ ทางการเงิน	650,728	(626,282)	(3,495)	(1,181)	3,720	19,969	43,459
เงินลงทุน	86,942	-	-	-	-	102	87,044
เงินให้สินเชื่อสุทธิจาก รายได้รอดตัดบัญชี	225,524	13,813	1	100	-	1,105	240,543
เงินวางหลักประกันของตราสาร อนุพันธ์	10,863	4,105	-	-	-	-	14,968
สินทรัพย์อื่น	1,027	5	-	-	-	4	1,036
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	981,404	(607,790)	(3,410)	(1,045)	4,179	21,487	394,825
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>							
เงินรับฝาก	195,740	2,660	68	40	325	202	199,035
รายการระหว่างธนาคาร และตลาดเงิน	43,325	65	-	4	-	-	43,394
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ตราสารหนี้ทางการเงินที่กำหนดให้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	266	2	-	-	-	1	269
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	24,423	-	-	-	-	-	24,423
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	656,834	(620,402)	(3,513)	(1,033)	(8,130)	20,904	44,660
เงินรับหลักประกันของตราสาร อนุพันธ์	9,912	4,850	-	-	11,057	-	25,819
หนี้สินอื่น	5,330	3,828	-	-	-	-	9,158
หนี้สินอื่น	418	36	-	-	225	1	680
รวมหนี้สินทางการเงิน	936,248	(608,961)	(3,445)	(989)	3,477	21,108	347,438



ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

45 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

45.2 ความเสี่ยงด้านตลาด (ต่อ)

(ข) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk) (ต่อ)

รายการ	งบการเงินรวม						
	พ.ศ. 2561						
	สกุลเงิน						
	บาท	ดอลลาร์ สหรัฐ	เยน	ยูโร	มาเลเซีย ริงกิต	อื่น ๆ	รวม
ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>							
เงินสด	1,627	45	5	41	2	29	1,749
รายการระหว่างธนาคาร และตลาดเงิน	5,698	556	6	1	367	162	6,790
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ ทางการเงิน	436,833	(392,704)	2,326	(19,731)	(993)	(2,335)	23,396
เงินลงทุน	92,418	-	-	-	-	-	92,418
เงินให้สินเชื่อสุทธิจาก รายได้รอดตัดบัญชี	211,701	13,642	91	136	-	1,222	226,792
เงินวางหลักประกันของตราสาร อนุพันธ์	2,381	3,672	-	-	-	-	6,053
สินทรัพย์อื่น	1,446	8	-	-	-	-	1,454
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	752,104	(374,781)	2,428	(19,553)	(624)	(922)	358,652
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>							
เงินรับฝาก	182,533	2,137	32	51	239	109	185,101
รายการระหว่างธนาคาร และตลาดเงิน	43,481	925	-	4	123	1	44,534
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ตราสารหนี้ทางการเงินที่กำหนดให้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	377	2	-	-	-	-	379
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	35,513	-	-	-	-	-	35,513
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	440,909	(385,597)	2,389	(19,742)	(12,337)	(1,304)	24,318
เงินรับหลักประกันของตราสาร อนุพันธ์	4,816	3,537	-	-	10,615	-	18,968
หนี้สินอื่น	2,048	1,862	-	-	-	-	3,910
หนี้สินอื่น	472	43	-	-	239	-	754
รวมหนี้สินทางการเงิน	710,149	(377,091)	2,421	(19,687)	(1,121)	(1,194)	313,477

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

45 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

45.2 ความเสี่ยงด้านตลาด (ต่อ)

(ข) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk) (ต่อ)

รายการ	งบการเงินเฉพาะธนาคาร						รวม
	พ.ศ. 2562						
	สกุลเงิน						
	ดอลลาร์	ยูโร	เยน	ริงกิต	อื่น ๆ		
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>							
เงินสด	1,313	5	2	6	2	23	1,351
รายการระหว่างธนาคาร และตลาดเงิน	4,790	564	82	30	457	284	6,207
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์							
ทางการเงิน	650,728	(626,282)	(3,495)	(1,181)	3,720	19,969	43,459
เงินลงทุนสุทธิ	86,940	-	-	-	-	102	87,042
เงินให้สินเชื่อสุทธิจาก รายได้อัตโนมัติ	216,907	13,813	1	100	-	1,105	231,926
เงินวางหลักประกันของตราสาร อนุพันธ์	10,863	4,105	-	-	-	-	14,968
สินทรัพย์อื่น	817	5	-	-	-	4	826
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	972,358	(607,790)	(3,410)	(1,045)	4,179	21,487	385,779
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>							
เงินรับฝาก	195,837	2,660	68	40	325	202	199,132
รายการระหว่างธนาคาร และตลาดเงิน	43,325	65	-	4	-	-	43,394
หนี้สินจำนองเมื่อทวงถาม	266	2	-	-	-	1	269
ตราสารหนี้ทางการเงินที่กำหนดให้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	24,423	-	-	-	-	-	24,423
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	656,834	(620,402)	(3,513)	(1,033)	(8,130)	20,904	44,660
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	7,912	4,850	-	-	11,057	-	23,819
เงินรับหลักประกันของตราสาร อนุพันธ์	5,330	3,828	-	-	-	-	9,158
หนี้สินอื่น	411	36	-	-	225	1	673
รวมหนี้สินทางการเงิน	934,338	(608,961)	(3,445)	(989)	3,477	21,108	345,528

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

45 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

45.2 ความเสี่ยงด้านตลาด (ต่อ)

(ข) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk) (ต่อ)

รายการ	งบการเงินเฉพาะธนาคาร						รวม ล้านบาท
	พ.ศ. 2561						
	สกุลเงิน						
	ดอลลาร์ บาท	สหรัฐ ล้านบาท	เยน ล้านบาท	ยูโร ล้านบาท	มาเลเซีย ริงกิต ล้านบาท	อื่น ๆ ล้านบาท	
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>							
เงินสด	1,623	46	5	41	2	29	1,746
รายการระหว่างธนาคาร และตลาดเงิน	5,592	556	6	1	367	162	6,684
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ ทางการเงิน	436,833	(392,704)	2,326	(19,731)	(993)	(2,335)	23,396
เงินลงทุนสุทธิ	92,418	-	-	-	-	-	92,418
เงินให้สินเชื่อสุทธิจาก รายได้รอดตัดบัญชี	204,259	13,642	91	136	-	1,222	219,350
เงินวางหลักประกันของตราสาร อนุพันธ์	2,381	3,672	-	-	-	-	6,053
สินทรัพย์อื่น	1,402	8	-	-	-	-	1,410
<b>รวมสินทรัพย์ทางการเงิน</b>	<b>744,508</b>	<b>(374,780)</b>	<b>2,428</b>	<b>(19,553)</b>	<b>(624)</b>	<b>(922)</b>	<b>351,057</b>
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>							
เงินรับฝาก	182,647	2,137	32	51	239	109	185,215
รายการระหว่างธนาคาร และตลาดเงิน	43,481	925	-	4	123	1	44,534
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ตราสารหนี้ทางการเงินที่กำหนดให้ แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	377	2	-	-	-	-	379
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	35,513	-	-	-	-	-	35,513
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	440,909	(385,597)	2,389	(19,742)	(12,337)	(1,304)	24,318
เงินรับหลักประกันของตราสาร อนุพันธ์	2,816	3,537	-	-	10,615	-	16,968
หนี้สินอื่น	2,048	1,862	-	-	-	-	3,910
หนี้สินอื่น	464	43	-	-	239	-	746
<b>รวมหนี้สินทางการเงิน</b>	<b>708,255</b>	<b>(377,091)</b>	<b>2,421</b>	<b>(19,687)</b>	<b>(1,121)</b>	<b>(1,194)</b>	<b>311,583</b>

45 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

45.2 ความเสี่ยงด้านตลาด (ต่อ)

(ข) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk) (ต่อ)

นอกเหนือจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่ได้เปิดเผยแล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ธนาคารมีฐานะสุทธิที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่สำคัญโดยจำแนกเป็นสกุลเงินได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: เทียบเท่าล้านเหรียญสหรัฐ)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร					
	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2561		
	เหรียญสหรัฐ	ยูโร*	สกุลอื่น ๆ*	เหรียญสหรัฐ	ยูโร*	สกุลอื่น ๆ*
ฐานะทันที	237.75	3.11	(343.51)	264.41	3.47	(298.74)
ฐานะล่วงหน้า						
- สัญญาล่วงหน้า	(231.44)	(4.00)	362.92	(253.80)	(3.65)	314.08
ฐานะสุทธิ	6.31	(0.89)	19.41	10.61	(0.18)	15.34

\* สำหรับสกุลยูโรและสกุลอื่น ๆ แสดงฐานะสุทธิเป็นเงินตราต่างประเทศเทียบเท่าสกุลเงินเหรียญสหรัฐ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

45 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

45.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม				
	พ.ศ. 2562				
	เมื่อทวงถาม ล้านบาท	น้อยกว่า 1 ปี ล้านบาท	มากกว่า 1 ปี ล้านบาท	ไม่มีกำหนด ล้านบาท	รวม ล้านบาท
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>					
เงินสด	1,352	-	-	-	1,352
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	3,558	2,865	-	-	6,423
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	-	11,642	31,817	-	43,459
เงินลงทุน	-	7,880	78,787	377	87,044
เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอดัดบัญชี	17,569 <sup>(1)</sup>	36,391	186,583	-	240,543
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	14,968	-	-	-	14,968
สินทรัพย์อื่น	-	853	77	106	1,036
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	37,447	59,631	297,264	483	394,825
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>					
เงินรับฝาก	63,362	125,964	9,709	-	199,035
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	9,006	34,287	101	-	43,394
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	269	-	-	-	269
หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดง					
ด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	24,423	-	24,423
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	-	13,009	31,651	-	44,660
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-	6,899	18,920	-	25,819
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	9,158	-	-	-	9,158
หนี้สินอื่น	-	680	-	-	680
รวมหนี้สินทางการเงิน	81,795	180,839	84,804	-	347,438

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ส่วนหนึ่งของเงินให้สินเชื่อที่ครบกำหนดเมื่อทวงถามในงบการเงินรวมจำนวน 11,296 ล้านบาท เป็นจำนวนเงินคงค้างตามสัญญาของรายที่ผิดนัดชำระและจัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐานขึ้นไป ทั้งนี้ ระยะเวลาการชำระคืนขึ้นอยู่กับ การเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

45 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

45.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (ต่อ)

วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดังนี้ (ต่อ)

รายการ	งบการเงินรวม				
	พ.ศ. 2561				
	เมื่อทวงถาม ล้านบาท	น้อยกว่า 1 ปี ล้านบาท	มากกว่า 1 ปี ล้านบาท	ไม่มีกำหนด ล้านบาท	รวม ล้านบาท
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>					
เงินสด	1,749	-	-	-	1,749
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	4,307	2,433	50	-	6,790
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	-	10,720	12,676	-	23,396
เงินลงทุนสุทธิ	-	16,504	75,539	375	92,418
เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอดัดบัญชี	16,180 <sup>(1)</sup>	40,124	170,488	-	226,792
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	6,053	-	-	-	6,053
สินทรัพย์อื่น	-	1,084	281	89	1,454
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	28,289	70,865	259,034	464	358,652
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>					
เงินรับฝาก	54,978	119,935	10,188	-	185,101
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	7,112	37,248	174	-	44,534
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	379	-	-	-	379
หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดง ด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	57	35,456	-	35,513
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	-	13,241	11,077	-	24,318
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-	60	18,908	-	18,968
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	3,910	-	-	-	3,910
หนี้สินอื่น	-	754	-	-	754
รวมหนี้สินทางการเงิน	66,379	171,295	75,803	-	313,477

<sup>(1)</sup> ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ส่วนหนึ่งของเงินให้สินเชื่อที่ครบกำหนดเมื่อทวงถามในงบการเงินรวมจำนวน 9,902 ล้านบาท เป็นจำนวนเงินคงค้างตามสัญญาของรายที่ผิดนัดชำระและจัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐานขึ้นไป ทั้งนี้ ระยะเวลาการชำระคืนขึ้นอยู่กับ การเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

45 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

45.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (ต่อ)

วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดังนี้ (ต่อ)

รายการ	งบการเงินเฉพาะธนาคาร				
	พ.ศ. 2562				
	เมื่อทวงถาม ล้านบาท	น้อยกว่า 1 ปี ล้านบาท	มากกว่า 1 ปี ล้านบาท	ไม่มีกำหนด ล้านบาท	รวม ล้านบาท
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>					
เงินสด	1,351	-	-	-	1,351
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	3,342	2,865	-	-	6,207
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	-	11,642	31,817	-	43,459
เงินลงทุนสุทธิ	-	7,880	78,785	377	87,042
เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอดัดบัญชี	17,637 <sup>(1)</sup>	43,300	170,989	-	231,926
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	14,968	-	-	-	14,968
สินทรัพย์อื่น	-	655	77	94	826
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	37,298	66,342	281,668	471	385,779
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>					
เงินรับฝาก	63,443	125,981	9,708	-	199,132
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	9,006	34,287	101	-	43,394
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	269	-	-	-	269
หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดง					
ด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	-	24,423	-	24,423
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	-	13,009	31,651	-	44,660
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-	4,899	18,920	-	23,819
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	9,158	-	-	-	9,158
หนี้สินอื่น	-	673	-	-	673
รวมหนี้สินทางการเงิน	81,876	178,849	84,803	-	345,528

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ส่วนหนึ่งของเงินให้สินเชื่อที่ครบกำหนดเมื่อทวงถามในงบการเงินเฉพาะธนาคารจำนวน 10,747 ล้านบาท เป็นจำนวนเงินคงค้างตามสัญญาของรายที่ผิดนัดชำระและจัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐานขึ้นไป ทั้งนี้ ระยะเวลาการชำระคืนขึ้นอยู่กับผลการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

45 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

45.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (ต่อ)

วันที่ที่ครบกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดังนี้ (ต่อ)

รายการ	งบการเงินเฉพาะธนาคาร				
	พ.ศ. 2561				
	เมื่อทวงถาม ล้านบาท	น้อยกว่า 1 ปี ล้านบาท	มากกว่า 1 ปี ล้านบาท	ไม่มีกำหนด ล้านบาท	รวม ล้านบาท
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>					
เงินสด	1,746	-	-	-	1,746
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	4,201	2,433	50	-	6,684
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	-	10,720	12,676	-	23,396
เงินลงทุนสุทธิ	-	16,504	75,539	375	92,418
เงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอดัดบัญชี	16,291 <sup>(1)</sup>	38,218	164,841	-	219,350
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	6,053	-	-	-	6,053
สินทรัพย์อื่น	-	1,051	281	78	1,410
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	28,291	68,926	253,387	453	351,057
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>					
เงินรับฝาก	55,076	119,951	10,188	-	185,215
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	7,112	37,248	174	-	44,534
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	379	-	-	-	379
หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดง					
ด้วยมูลค่ายุติธรรม	-	57	35,456	-	35,513
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	-	13,241	11,077	-	24,318
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-	60	16,908	-	16,968
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	3,910	-	-	-	3,910
หนี้สินอื่น	-	746	-	-	746
รวมหนี้สินทางการเงิน	66,477	171,303	73,803	-	311,583

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ส่วนหนึ่งของเงินให้สินเชื่อที่ครบกำหนดเมื่อทวงถามในงบการเงินเฉพาะธนาคารจำนวน 9,530 ล้านบาท เป็นจำนวนเงินคงค้างตามสัญญาของรายที่ผิดนัดชำระและจัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐานขึ้นไป ทั้งนี้ ระยะเวลาการชำระคืนขึ้นอยู่กับผลการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่



ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

45 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

45.4 มูลค่ายุติธรรม

ธนาคารได้มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม			
	พ.ศ. 2562		พ.ศ. 2561	
	มูลค่าตาม บัญชี ล้านบาท	มูลค่ายุติธรรม ล้านบาท	มูลค่าตาม บัญชี ล้านบาท	มูลค่ายุติธรรม ล้านบาท
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินสด	1,352	1,352	1,749	1,749
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	6,422	6,422	6,790	6,790
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	43,459	43,459	23,396	23,396
เงินลงทุนสุทธิ	86,798	87,788	92,172	92,255
เงินให้สินเชื่อสุทธิ	229,911	227,897	216,201	214,247
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	14,968	14,968	6,053	6,053
สินทรัพย์อื่น	1,036	1,033	1,454	1,445
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	383,946	382,919	347,815	345,935
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>				
เงินรับฝาก	199,035	199,122	185,100	185,190
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	43,394	43,394	44,534	44,534
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	269	269	379	379
หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	24,423	24,423	35,513	35,513
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	44,660	44,660	24,318	24,318
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	25,819	26,069	18,968	19,047
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	9,158	9,158	3,910	3,910
รวมหนี้สินทางการเงิน	346,758	347,095	312,722	312,891

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

45 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

45.4 มูลค่ายุติธรรม (ต่อ)

ธนาคารได้มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้ (ต่อ)

รายการ	งบการเงินเฉพาะธนาคาร			
	พ.ศ. 2562		พ.ศ. 2561	
	มูลค่าตาม บัญชี ล้านบาท	มูลค่ายุติธรรม ล้านบาท	มูลค่าตาม บัญชี ล้านบาท	มูลค่ายุติธรรม ล้านบาท
<b>สินทรัพย์ทางการเงิน</b>				
เงินสด	1,351	1,351	1,746	1,746
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	6,206	6,206	6,684	6,684
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	43,459	43,459	23,396	23,396
เงินลงทุนสุทธิ	86,796	87,786	92,172	92,255
เงินให้สินเชื่อสุทธิ	222,422	220,714	209,596	207,869
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	14,968	14,968	6,053	6,053
สินทรัพย์อื่น	826	823	1,410	1,401
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน	376,028	375,307	341,057	339,404
<b>หนี้สินทางการเงิน</b>				
เงินรับฝาก	199,132	199,219	185,215	185,305
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	43,394	43,394	44,534	44,534
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	269	269	379	379
หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	24,423	24,423	35,513	35,513
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	44,660	44,660	24,318	24,318
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	23,819	24,065	16,968	17,047
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	9,158	9,158	3,910	3,910
รวมหนี้สินทางการเงิน	344,855	345,188	310,837	311,006

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

45 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

45.5 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

ธนาคารประกอบธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเป็นไปตามปกติธุรกิจของธนาคาร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และเพื่อการบริหารความเสี่ยงของธนาคารอันเกิดจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ธนาคารมีตราสารอนุพันธ์ทางการเงินซึ่งจำแนกตามระยะเวลาครบกำหนดของสัญญา สามารถสรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร					
	พ.ศ. 2562			พ.ศ. 2561		
	ไม่เกิน 1 ปี ล้านบาท	มากกว่า 1 ปี ล้านบาท	รวม ล้านบาท	ไม่เกิน 1 ปี ล้านบาท	มากกว่า 1 ปี ล้านบาท	รวม ล้านบาท
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ						
ทันทีและล่วงหน้า						
- สัญญาซื้อ	536,799	1,579	538,378	700,469	2,170	702,639
- สัญญาขาย	490,838	12,293	503,131	552,165	9,885	562,050
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ						
อัตราดอกเบี้ย						
- สัญญาซื้อ	50,599	190,174	240,773	28,410	151,179	179,589
- สัญญาขาย	48,818	147,707	196,525	131,324	122,982	254,306
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย						
- รับอัตราดอกเบี้ยคงที่	418,509	571,872	990,381	451,163	555,599	1,006,762
- รับอัตราดอกเบี้ยลอยตัว	504,446	679,213	1,183,659	642,021	608,175	1,250,196
สัญญาสิทธิซื้อขายเงินตราต่างประเทศ						
- ขายสิทธิที่จะซื้อ	10	-	10	10	-	10
- ขายสิทธิที่จะขาย	171	-	171	305	-	305
- ซื้อสิทธิที่จะซื้อ	894	-	894	977	-	977
- ซื้อสิทธิที่จะขาย	1,526	-	1,526	16	-	16
สินค้าโภคภัณฑ์						
- สัญญาซื้อ	87	-	87	20	-	20
- สัญญาขาย	87	-	87	20	-	20
อนุพันธ์ด้านเครดิต						
- สัญญาซื้อ	-	6,293	6,293	-	5,337	5,337
- สัญญาขาย	-	6,293	6,293	-	5,337	5,337
ตราสารสิทธิเพื่อแลกเปลี่ยน						
- สัญญาขาย	-	-	-	-	8,000	8,000
ตราสารสิทธิที่อ้างอิงหน่วยลงทุน						
ของกองทุน						
- สัญญาซื้อ	6,494	1,936	8,430	713	1,393	2,106
- สัญญาขาย	6,494	1,936	8,430	713	1,393	2,106
อนุพันธ์ด้านตราสารทุน						
- สัญญาซื้อ	-	23	23	-	-	-
- สัญญาขาย	-	23	23	-	-	-
อนุพันธ์ด้านตราสารหนี้ (Bond Forward)						
- สัญญาขาย	5,700	13,630	19,330	4,700	13,780	18,480

45 เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)

45.5 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (ต่อ)

ธนาคารกำหนดนโยบายและวงเงินที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงโดยมีขั้นตอนการรายงานและควบคุมความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อควบคุมธุรกรรมด้านอนุพันธ์ทางการเงิน ธนาคารควบคุมความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำระที่เกี่ยวข้องกับอนุพันธ์ทางการเงินโดยพิจารณาวงเงินสินเชื่อที่ให้กับลูกค้าโดยรวม ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวเป็นไปเช่นเดียวกับกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ อันทำให้ธนาคารควบคุมระดับความเสี่ยงที่ธนาคารสามารถรับได้ อย่างไรก็ตาม อนุพันธ์ทางการเงินอาจทำให้เกิดกำไรหรือขาดทุนกับธนาคารก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับ การขึ้นลงของอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยนและสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีสาระสำคัญตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

46 มูลค่ายุติธรรม

46.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลค่าความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดังนี้

- ข้อมูลระดับที่ 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับที่ 2 ได้แก่ ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมาจากราคาตลาด) สำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น
- ข้อมูลระดับที่ 3 ได้แก่ ข้อมูลสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินซึ่งไม่ได้อ้างอิงจากข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

46 มูลค่าสุทธิธรรม (ต่อ)

46.1 การประมาณการมูลค่าสุทธิธรรม (ต่อ)

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร			
	พ.ศ. 2562			
	ข้อมูลระดับที่ 1 ล้านบาท	ข้อมูลระดับที่ 2 ล้านบาท	ข้อมูลระดับที่ 3 ล้านบาท	รวม ล้านบาท
<b>สินทรัพย์</b>				
เงินลงทุนเพื่อค้า	-	21,350	-	21,350
เงินลงทุนที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่าสุทธิธรรม	-	11,418	-	11,418
เงินลงทุนเพื่อขาย	64	34,382	-	34,446
ตราสารอนุพันธ์	-	43,459	-	43,459
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>64</b>	<b>110,609</b>	<b>-</b>	<b>110,673</b>
<b>หนี้สิน</b>				
หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วย มูลค่าสุทธิธรรม	-	24,423	-	24,423
ตราสารอนุพันธ์	-	44,660	-	44,660
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>-</b>	<b>69,083</b>	<b>-</b>	<b>69,083</b>
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร			
	พ.ศ. 2561			
	ข้อมูลระดับที่ 1 ล้านบาท	ข้อมูลระดับที่ 2 ล้านบาท	ข้อมูลระดับที่ 3 ล้านบาท	รวม ล้านบาท
<b>สินทรัพย์</b>				
เงินลงทุนเพื่อค้า	-	17,764	-	17,764
เงินลงทุนที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่าสุทธิธรรม	-	5,399	-	5,399
เงินลงทุนเพื่อขาย	60	48,814	-	48,874
ตราสารอนุพันธ์	-	23,396	-	23,396
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>60</b>	<b>95,373</b>	<b>-</b>	<b>95,433</b>
<b>หนี้สิน</b>				
หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วย มูลค่าสุทธิธรรม	-	35,513	-	35,513
ตราสารอนุพันธ์	-	24,318	-	24,318
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>-</b>	<b>59,831</b>	<b>-</b>	<b>59,831</b>

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

46 มูลค่าสุทธิ (ต่อ)

46.1 การประมาณการมูลค่าสุทธิ (ต่อ)

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิซึ่งมีมูลค่าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561

	งบการเงินรวม			
	พ.ศ. 2562			
	ข้อมูลระดับที่ 1 ล้านบาท	ข้อมูลระดับที่ 2 ล้านบาท	ข้อมูลระดับที่ 3 ล้านบาท	รวม ล้านบาท
<b>สินทรัพย์</b>				
เงินสด	1,352	-	-	1,352
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	3,557	2,865	-	6,422
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	-	20,545	-	20,545
เงินลงทุนทั่วไป	-	-	29	29
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	-	227,897	-	227,897
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	-	14,968	-	14,968
สินทรัพย์อื่น	-	1,033	-	1,033
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>4,909</b>	<b>267,308</b>	<b>29</b>	<b>272,246</b>
<b>หนี้สิน</b>				
เงินรับฝาก	-	199,122	-	199,122
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	-	43,394	-	43,394
หนี้สินจำนองเมื่อทวงถาม	-	269	-	269
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-	26,069	-	26,069
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	-	9,158	-	9,158
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>-</b>	<b>278,012</b>	<b>-</b>	<b>278,012</b>

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

46 มูลค่ายุดิธรรม (ต่อ)

46.1 การประมาณการมูลค่ายุดิธรรม (ต่อ)

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุดิธรรมซึ่งมีมูลค่ายุดิธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 (ต่อ)

	งบการเงินรวม			
	พ.ศ. 2561			
	ข้อมูลระดับที่ 1 ล้านบาท	ข้อมูลระดับที่ 2 ล้านบาท	ข้อมูลระดับที่ 3 ล้านบาท	รวม ล้านบาท
<b>สินทรัพย์</b>				
เงินสด	1,749	-	-	1,749
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	4,308	2,482	-	6,790
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	-	20,188	-	20,188
เงินลงทุนทั่วไป	-	-	30	30
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	-	214,247	-	214,247
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	-	6,053	-	6,053
สินทรัพย์อื่น	-	1,445	-	1,445
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>6,057</b>	<b>244,415</b>	<b>30</b>	<b>250,502</b>
<b>หนี้สิน</b>				
เงินรับฝาก	-	185,190	-	185,190
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	-	44,534	-	44,534
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	-	379	-	379
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-	19,047	-	19,047
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	-	3,910	-	3,910
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>-</b>	<b>253,060</b>	<b>-</b>	<b>253,060</b>

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

46 มูลค่าสุทธิ (ต่อ)

46.1 การประมาณการมูลค่าสุทธิ (ต่อ)

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิซึ่งมีมูลค่าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 (ต่อ)

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร			
	พ.ศ. 2562			
	ข้อมูลระดับที่ 1 ล้านบาท	ข้อมูลระดับที่ 2 ล้านบาท	ข้อมูลระดับที่ 3 ล้านบาท	รวม ล้านบาท
<b>สินทรัพย์</b>				
เงินสด	1,351	-	-	1,351
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	3,341	2,865	-	6,206
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	-	20,543	-	20,543
เงินลงทุนทั่วไป	-	-	29	29
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	-	220,714	-	220,714
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	-	14,968	-	14,968
สินทรัพย์อื่น	-	823	-	823
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>4,692</b>	<b>259,913</b>	<b>29</b>	<b>264,634</b>
<b>หนี้สิน</b>				
เงินรับฝาก	-	199,219	-	199,219
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	-	43,394	-	43,394
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	-	269	-	269
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-	24,065	-	24,065
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	-	9,158	-	9,158
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>-</b>	<b>276,105</b>	<b>-</b>	<b>276,105</b>



ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

46 มูลค่ายุติธรรม (ต่อ)

46.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)

ตารางต่อไปนี้แสดงถึงสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมซึ่งมีมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 (ต่อ)

	งบการเงินเฉพาะธนาคาร			
	พ.ศ. 2561			
	ข้อมูลระดับที่ 1 ล้านบาท	ข้อมูลระดับที่ 2 ล้านบาท	ข้อมูลระดับที่ 3 ล้านบาท	รวม ล้านบาท
<b>สินทรัพย์</b>				
เงินสด	1,746	-	-	1,746
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	4,202	2,482	-	6,684
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด	-	20,188	-	20,188
เงินลงทุนทั่วไป	-	-	30	30
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี่ยค้างรับสุทธิ	-	207,869	-	207,869
เงินวางหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	-	6,053	-	6,053
สินทรัพย์อื่น	-	1,401	-	1,401
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>5,948</b>	<b>237,993</b>	<b>30</b>	<b>243,971</b>
<b>หนี้สิน</b>				
เงินรับฝาก	-	185,305	-	185,305
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	-	44,534	-	44,534
หนี้สินจำนองเมื่อทวงถาม	-	379	-	379
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	-	17,047	-	17,047
เงินรับหลักประกันของตราสารอนุพันธ์	-	3,910	-	3,910
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>-</b>	<b>251,175</b>	<b>-</b>	<b>251,175</b>

**46 มูลค่ายุติธรรม (ต่อ)**

**46.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)**

วิธีการและข้อสมมติฐานที่กลุ่มกิจการได้ใช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามที่ได้เปิดเผยมีดังนี้

**เงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)**

มูลค่ายุติธรรมของเงินสดและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) ถือตามจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

**เงินลงทุนสุทธิ**

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนสุทธิได้คำนวณตามวิธีการที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 2.5 ยกเว้น การประมาณมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถึงครบกำหนด และเงินลงทุนทั่วไปจะถูกแสดงด้วยราคาตลาด หรือราคาที่สามารถสังเกตได้จากตลาด หากไม่พบกลุ่มกิจการจะบันทึกด้วยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับคืนในอนาคต คัดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตลาดที่ปรับปรุงด้วยอัตราความเสี่ยงของแต่ละบริษัทแล้ว

**เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ**

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยปรับตามอัตราตลาดประมาณตามมูลค่าตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่จัดชั้นปกติหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษคำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด คัดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อในตลาด ที่มีลักษณะคล้ายกัน

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่จัดชั้นเป็นด้อยคุณภาพประมาณตามมูลค่าตามบัญชี

**สินทรัพย์อื่น**

สินทรัพย์อื่น - ลูกหนี้ตัวสัญญาใช้เงิน มูลค่ายุติธรรมคำนวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด คัดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเงินให้สินเชื่อที่มีลักษณะคล้ายกัน หลักประกันของตราสารอนุพันธ์ มูลค่ายุติธรรมถือตามจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

**เงินรับฝาก**

มูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ถือตามจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนเงินรับฝากที่ครบกำหนดตั้งแต่ 1 ปีเป็นต้นไป จะวัดมูลค่ายุติธรรมด้วยการคิดลดของกระแสเงินสดด้วยอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน

**รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)**

มูลค่ายุติธรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) ถือตามจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

**หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม**

มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถามถือตามจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

**ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม**

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากราคาซื้อ-ขายในตลาด หรือราคาทุนตัดจำหน่าย

**หนี้สินอื่น**

หนี้สินอื่น - หลักประกันของตราสารอนุพันธ์ มูลค่ายุติธรรมถือตามจำนวนเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

46 มูลค่าயுติธรรม (ต่อ)

46.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าสำหรับการวัดมูลค่ายુติธรรมระดับที่ 2

เงินลงทุนในตราสารหนี้ (เงินลงทุนเพื่อค้ำ เงินลงทุนที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายुติธรรม และ เงินลงทุนเพื่อขาย) ซึ่งมูลค่ายुติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 วัดมูลค่ายुติธรรมโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งเป็นการคิดลดกระแสเงินสดตามสัญญาโดยใช้อัตราคิดลดที่คำนวณจากข้อมูลที่สังเกตได้จากตลาดของอัตราที่มีการเสนอซื้อขายกันในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับตราสารหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้

ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้ำ ตราสารอนุพันธ์ที่ใช้สำหรับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง และหนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายुติธรรม ซึ่งมูลค่ายुติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 ได้แก่ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และตัวแลกเปลี่ยนแบบ accreting ที่มีอนุพันธ์แฝง สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า วัดมูลค่ายुติธรรมโดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีการเสนอซื้อขายกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และตัวแลกเปลี่ยนแบบ accreting ที่มีอนุพันธ์แฝง วัดมูลค่ายुติธรรมโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าซึ่งได้มาจากเส้นอัตราผลตอบแทน (yield curve) ที่สังเกตได้ การคิดลดไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่อมูลค่ายुติธรรมของตราสารอนุพันธ์ซึ่งมูลค่ายुติธรรมอยู่ในระดับที่ 2

46.3 การวัดมูลค่ายुติธรรมซึ่งใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้อย่างมีสาระสำคัญ (ข้อมูลระดับที่ 3)

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะธนาคาร	
	เงินลงทุนทั่วไป	
	พ.ศ. 2562 ล้านบาท	พ.ศ. 2561 ล้านบาท
ยอดต้นปี	30	48
ตั้งสำรองเพิ่มขึ้น	-	(1)
ซื้อเงินลงทุน	-	1
ขายเงินลงทุนทั่วไป	(1)	(6)
ลดทุนเงินลงทุนทั่วไป	-	(12)
ยอดปลายปี	29	30

เงินลงทุนที่ถูกจัดประเภทภายใต้ข้อมูลระดับที่ 3 เป็นเงินลงทุนทั่วไปซึ่งแสดงด้วยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับคืนในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตลาดที่ปรับปรุงด้วยอัตราความเสี่ยงของแต่ละบริษัทแล้ว